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  เขียวธงขจี	 ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น

	 สถานเรียนเกษตรนั้น	 เราผูกพันบูชา

	 เขียวนาป่าไพร	 แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา

	 เพราะไทยผลิตค้า	 ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม

	 (หญิง)	แม้เหนื่อยกายใจส�าราญ	 เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม

	 (ชาย)	ล้วนปรีเปรมน�าวิชา	 สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ

	 (รวม)	จะจงรักจอมจักริน	 อีกแดนแผ่นดินท�ากินเก็บผล

	 พระคุณเกษตรล้น	 รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย

	 	 	 		 	 	 	 	 	 พระราชทานเมื่อ	๑๗	ธันวาคม	๒๕๐๙

ย้อนอดีตกึ่งศตวรรษเกษตรรุ่น ๒๗

 “จิตวิทยาหมู่ท�าให้ต้องการแสดงความเด่นเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยจนเกินขอบเขตได้ง่าย 

ความเด่นนี้มีทั้งดีและไม่ดี จึงขอให้คิดให้เลือกเสียก่อนที่จะพูดหรือท�า”

	 สารจาก	 ม.ล.ชูชาติ	 ก�าภู	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จากหนังสือพระพิรุณ

รับน้องใหม่	๒๕๑๐

	 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย	จินตนาการและความฝันเก่าๆ	เป็นสิ่งที่ผสมผสานให้เกิดเรื่องราวนี้

ขึ้นมา	เรื่องราวที่ผ่านมากึ่งศตวรรษ	ซึ่งบางเรื่องราวยังอยู่ในความทรงจ�าของพวกเราเหมือนผ่านมา

ไม่นาน	จากปี	๒๕๑๐	เกดิเรือ่งราวทีม่ทีัง้ทกุข์และสุขสดช่ืนสมหวงั	ผิดหวงัตามธรรมดาของโลกมนษุย์	

พวกเราหลายคนยงัมีความทรงจ�าดีๆ 	กนัมากมาย	บางคนหลงลมืไปแล้วตามกาลเวลา	ในวาระทีผู่เ้ขียน

และเพือ่นๆ	เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ผ่านมาครบห้าสบิปี	ผูเ้ขยีนมส่ีวนร่วมในความทรงจ�า

นั้นด้วย	 จึงขอน�าเสนอเรื่องราวของพวกเราในครั้งนั้นถ่ายทอดให้เพื่อนๆ	 เท่าที่พอจะจ�าได้	 หากผิด

พลั้งพลาดประการใดขออภัยด้วย

	 พวกเราเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นรุน่ที	่๒๗	ในปีการศกึษา	๒๕๑๐	รุน่เรานัน้

เป็นรุ่นที่มีจ�านวนนิสิตเพิ่มขึ้นต่างจากรุ่นพี่มากมาย	 โดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่น�ามาจากรายชื่อ

นิสิตเก่าของ	ส.ม.ก.	คือ	รุ่นที่	๒๓	ที่เป็นพี่ปี	๕	ขณะนั้นมีนิสิต	๓๖๖	คน	รุ่นที่	๒๔	มีนิสิต	๔๐๕	คน	

รุน่ท่ี	๒๕	มนีสิติ	๕๓๓	คน	รุน่ที	่๒๖	มนีสิติ	๖๐๑	คนและรุน่	๒๗	รบันสิติประมาณ	๘๕๔	คน	ประกอบด้วย
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คณะเกษตร	 ๓๕๐	 คน	 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 ๑๖๗	 คน	 คณะวนศาสตร์	 ๑๓๐	 คน	

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	๗๘	คน	คณะประมง	๔๘	คน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๔๐	คน	

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	๔๐	คน

	 ปีที่เราเข้านั้นมีเรื่องแปลกแตกต่างจากรุ่นอื่น	 เช่น	ปกติแล้วคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จะเรียน

ที่เกษตร	๒	ปี	แล้วข้ามฟากไปจบจุฬา	รับพระราชทานปริญญาบัตรจากจุฬาฯ	แต่รุ่นเราเป็นปีแรก

ที่สอบเข้าในนามคณะสัตวแพทย์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จ�านวน	๗๐	คน	 	และมีการ

แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ส่วนหนึง่เรยีนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๔๐	คน	

อีกส่วนหนึ่งเรียนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ�านวน	๓๐	คน			

	 เป็นรุ่นแรกท่ีมีแผนกอักษรศาสตร	์ ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์หลังจากท่ีรุ่น	 ๒๖	

รับเฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์	 เป็นปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มาเรียนวิชากลางรวมกับคณะอื่น

ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอยูห่อพกัในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เดมิรุน่ก่อนหน้าน้ี	เรยีนและ

อยู่หอพักที่กรมชลประทาน	 ปากเกร็ด	 และเป็นรุ่นแรกที่รับนักเรียนช่างชลประทานควบกับนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 เป็นรุ่นแรกที่ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์	 เพราะเพลงนี้ได้รับพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อ	๑๗	ธันวาคม	๒๕๐๙	เราจึงเป็นน้องใหม่รุ่นแรกที่ได้ร้องเพลงนี้

	 แต่เดิมนั้นนอกจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ที่เรียน	 ๖	 ปี	 คณะอ่ืนๆ	 เรียนปริญญาตรี	 ๕	 ปี	

โดยต้องท�าวิทยานิพนธ์	แต่ในรุ่นเรานั้นมีรุ่นพี่เรียน	๕	ปี	รุ่นสุดท้าย	และ	๔	ปี	รุ่นแรกที่ไม่ต้องท�า

วทิยานพินธ์	เมือ่เราขึน้ปีสองรุน่	๒๓	และรุน่	๒๔	ทีเ่รยีนครบจบหลกัสตูรเข้ารบัพระราชทานปรญิญา

พร้อมกันประมาณ	๘๐๐	คนเศษ	จ�านวนพอๆ	กับรุ่นเราที่เข้ามา

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๑๐	 ที่เราเข้าเรียนนี้	 เรามี	 ม.ล.ชูชาติ ก�าภู	 ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ควบกับต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาต	ิ	

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร	 เป็น	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย	อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์ เป็น	รองอธิการบดีฝ่ายปกครองและสวัสดิการ อาจารย์ ดร.ทิม 

พรรณศิร	ิ เป็น	 เลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส	 เป็น	 คณบดี

คณะวนศาสตร์	ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล	เป็น	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	

ศาสตราจารย์ เตยีง ตนัสงวน	รกัษาการคณบดคีณะสตัวแพทย์ศาสตร์	ศาสตราจารย์จนิดา เทยีมเมฆ 

รักษาการคณบดีคณะประมง	 อาจารย์สันทิศ วีรเธียร	 เป็น	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	

อาจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ เป็นคณบดีคณะเกษตร	อาจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ รักษาการคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
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	 วนัที	่๒๘	พฤษภาคม	๒๕๑๐	เป็นวนัประกาศผลการสอบเอนสะท้านสะเทอืนเลือ่นลัน่คร้ังส�าคญั

ในชีวิต	 มีสิทธิ์เลือก	 ๖	 คณะในสถาบันต่างๆ	 ที่สภาการศึกษาก�าหนด	 โดยยังไม่รู้ว่าคะแนนสอบ

จะออกมาเป็นอย่างไร	ในทีส่ดุ	พวกเรา	๘๐๐	คนเศษ	มชีือ่สอบผ่านเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

ผู้ทีม่รีายชือ่ตามประกาศ	มาสอบสมัภาษณ์และตรวจโรคเข้าศกึษาในคณะต่างๆ	วนัที	่๓๐-๓๑	พฤษภาคม	

๒๕๑๐	ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าได้เกือบหมด

	 วนัที	่๑๕	มถินุายน	๒๕๑๐	ทางมหาวทิยาลยัได้ให้พวกเราเข้าประชมุปฐมนเิทศทีห่อประชุมใหญ่	

วนัที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๑๐	ผูป้กครองพาเรามาลงทะเบยีนเรยีนวชิาต่างๆหน่วยกติละ	๕	บาท	มค่ีาประกนั

ของเสยีหายอกีคนละ	๕๐	บาท	จะได้คนืเมือ่เรยีนจบและไม่มหีนีส้นิตดิค้างกบัมหาวทิยาลยั	ค่าหอพกั

ปีละ	 ๓๐๐	 บาท	 ใครจะซื้อจักรยานในราคา	 ๔๕๐	 บาทก็ได้ในวันนี้แต่ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพัก

จงึจะได้จกัรยาน	รวมทัง้ซือ้อปุกรณ์การเรยีน	พวกเราได้รบัตารางเรยีนทีส่่วนใหญ่ในตอนเรยีนปีหนึง่

จะเป็นวิชากลาง	 เรียนรวมกันทั้งภาษาอังกฤษ	 เคมี	 ชีววิทยา	 คณิตศาสตร์	 เครื่องแต่งกายนิสิต

พวกเราคงจ�ากันได้ดี	 มีอยู่เรื่องหน่ึงที่แตกต่างคือ	 นิสิตชายรุ่นเราคาดเข็มขัดบางเขนซึ่งขลังมาก

ก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นหัวซีนีมาสโคป	 แต่มีนิสิตชาย	 ๒	 คณะ	 ที่ไม่ได้คาดเข็มขัดบางเขนคือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ใช้เข็มขัดคณะ	 ส่วนวนศาสตร์ใช้หัวสี่เหลี่ยมของนักเรียนจนกว่าจะวิ่ง	

๑๕	กิโลเมตรหลังปีใหม่จึงได้ใช้หัวเข็มขัดคณะ
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	 เข้าไปใหม่ๆ	 เราต้องท�าความคุ้นเคยกับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอันมากที่พวกเราคงจ�ากันได้ดี	

เช่น	 DROMMITY	 FRESHY	 SOPHOMORE	 JUNIOR	 SENIOR	 SUPERSENIOR	 และ

กลุ่ม	SOTUS	อันประกอบด้วย	SENIOR	ORDER	TRADITION	UNITY	SPIRIT	ภาษาอังกฤษ

ชุดนี้ที่เราใช้กันตลอดตั้งแต่เรียนปีหนึ่ง

	 ลงทะเบียนเรียบร้อยพวกเราทั้งหลายชายหญิงปี	 ๑	 ต้องมีที่พักพิงคือหอพัก	 พวกเราได้รับ

การบรรจเุข้าพกัตามตกึตามหอทีก่�าหนดไว้	แม้คนทีม่บ้ีานอยูก่รงุเทพฯ	กต้็องมทีีพ่กัตามตกึตามหอด้วย

ไว้ตอนประชุม	 มีก�าหนดให้เข้าหอในวันอาทิตย์ที่	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๑๐	 แต่บางคนที่อยู่ต่างจังหวัด

เข้ามาก่อน	อาจารย์ก็ผ่อนผันให้เข้าหอได้ตั้งแต่วันลงทะเบียน	ในตอนนั้นมีทั้งหอพักรุ่นเก๋ากึ๊ก	และ

ตึกใหม่เอี่ยมที่มีบรรยากาศแตกต่างกันไป

	 เพื่อเป็นการทบทวนอดีตขอเสนอรายชื่อหัวหน้าตึกหัวหน้าหอตอนปี	๑	ของเรา	 ใครนึกหน้า

หัวหน้าตึกหัวหน้าหอไม่ได้	ลองทบทวนดู
 

	 ตึก	๑๐	ก.	พี่วาสนา	วรมิศร์		ตึก	๑๐	ข.	พี่วัลลภา	อิสรียวงศ์		ตึก	๑๐	ค.	พี่อ�าพรรณ	บุญดวง		

ตึก	๑๐	ง.	พี่นงลักษณ์	ไชยหล้า		หอ	๑๐	ก.	พี่มะลิ	รุ่งโรจน์		หอ	๑๐	ข.	พี่เกศรา	ขัมภลิขิต

	 ตึก	๑	พี่เสียง	กฤษณีไพบูลย์		ตึก	๒	พี่ราเชนทร์	ถิรพร		ตึก	๓	พี่เวท	ไทยนุกูล		ตึก	๔	พี่บุญวงศ์	

ไทยอุตส่าห์	 	 ตึก	๕	พี่พิศาล	วสุวานิช	 	ตึก	๘	พี่เพชร	หั้นเจริญ	 	ตึก	๙	พี่นิรัตน์	 เลาหสุรโยธิน

ตึก	๑๑	พี่สัจจา	สุขวิบูลย์		หอ	๒	พี่บุญเฉิด	โสภณ		หอ	๓	พี่สวัสดิ์	ดุลยพัชร		หอ	๔	พี่สมชาย	เฉลิมชัย	

หอ	๕	พี่สุพจน์	 ไชยะ		หอ	๑๑	พี่โอภาส	ขอบเขตต์	 	หอ	๑๒	พี่อุดม	ปาเตีย	หอ	๑๓	พี่สมเกียรติ	

ศรีจักรวาล		หอ	๑๔	พี่จรัญ	เจตนะจิตรหอ		๑๕	พี่องอาจ	ศรีจันทร์นนท์

	 เมื่อเข้าไปพักท่ีตึกนั้นมีรุ่นพี่อยู่ในห้องนั้นแล้ว	 ไปอยู่ใหม่ๆ	 รู้สึกอึมครึมมาก	 เหมือนหายใจ

ไม่เตม็ปอด	พี่ๆ 	มทีท่ีาค่อยเตม็ใจจะรบัเป็นน้องร่วมห้องแม้ว่าเราจะมสีมัมาคารวะไปลามาไหว้กแ็ล้ว	

กับเพ่ือนๆ	กค็งหวัอกอนัเดยีวกนัเอาละเข้ามาแล้วนีไ่งๆ	ต้องสูก้นัไป	เข้าเรยีนเกษตรต้องมยีานพาหนะ

ตอนนัน้ทกุคนกจ็ดัหาจกัรยานมาใช้ในมหาวทิยาลยัทีก่ว้างขวางเดนิกนัไม่ค่อยไหว	หลายคนข่ีจักรยาน

ไม่เป็นมาหัดกันในบางเขน	 ฝ่ายหญิงหกล้มหัวเข่าถลอกปอกเปิกกันเป็นแถว	 ยิ่งตอนผ่านม้าขาว

หน้าตึกชีวะแล้วหวาดกลัวขี่หลบไปอีกทาง	 อันเป็นทางโค้งขี่ใหม่ๆ	 หกล้มกันก็มี	 พวกเราส่วนใหญ่

จะขี่จักรยานเป็นตอนที่เรียนเกษตรนี่เอง

	 มทีีอ่ยูแ่ล้วกต้็องมทีีก่นิ	ทีจ่�าได้ในสมยัพวกเราน้ันมแีหล่งอาหาร	๔	แห่งใหญ่ด้วยกนั	แหล่งแรก

เป็นโรงอาหารของมหาวิทยาลัยคือ คาเฟ่ทีเรีย	ถ้าจ�าไม่ผิดอาหาร	๓	มื้อ	ทั้งเดือนราคา	๒๔๐	บาท

มื้อเช้ามีไข่ดาว	 ขนมปัง	 โอวัลตินด้วย	 มื้อกลางวันและเย็น	 กับข้าวอย่างสองอย่าง	 บางคร้ังมีขนม

ต่างหาก	ข้าวไม่อั้นจะกินกี่ขันก็ตามใจ	พวกเราบางคนได้เงินรายเดือนจากบ้าน	๓๐๐	บาท	ผูกคาเฟท	

เอาบตัรไปเจาะรทูกุมือ้กอ็ยูไ่ด้ท้ังเดอืนแล้ว	แห่งทีส่องคือ บาร์ ด้านน้ีอยูใ่กล้หอหญงิ	ทีจ่�าได้คอื	เจ้เลก็	
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เจ้ใหญ่	 กับเส่ียแฉะ	 ท่ีพวกเราใช้บริการกันมากมาย	 ใกล้บาร์คือ	 ไดรี่ควีน	 ที่ปีหน่ึงไม่มีสิทธิ์ได้ใช	้

อกีแห่งคือ	ส.ม.ก.	ทีช่ัน้บนเป็นสโมสรอาจารย์ด้วย	ตอนเยน็มีอาจารย์คณะต่างๆ	ในบางเขนหลายท่าน

ขี่จักรยานมาสังสรรค์กันที่นี่	มีร้านอาหารหลายร้าน

	 เนือ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานัน้สมยัโน้นอยูไ่กลปืนเทีย่งหากมอีาการเจบ็ป่วย

เล็กๆ	 น้อยๆ	 เรามีสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้รองรับ	 หลายคนคงได้รับยาพารา

เซตตามอล	จากคุณหมอภิญโญ	กัลยาณมิตร	ไปกินแก้ปวดหัวใจกันบ้าง

	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 เป็นวันที่เปิดภาคเรียนของพวกเราชาวเกษตรรุ่น	 ๒๗	 แต่ละคน

ก็เดินทางไปเรียนตามห้องที่ก�าหนดไว้บางวิชาก็เรียนรวมกัน	ทุกคนหน้าตาแช่มชื่นได้เป็นนิสิตเสียที	

เป็นนักเรียนมานานมากแล้ว	 คิดว่าชีวิตคงโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งสวยงามและหอมหวาน	 แต่แล้ว

บางคณะเริ่มเรียกประชุมกันแล้ว	พวกที่ถูกเรียกประชุมกลับมาหน้าตาบอกบุญไม่รับทั้งสิ้น	แอบเก็บ

เอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้น	พี่ท่านสั่งสอนมา

	 เรียนหนังสือหนังหาไปได้หน่อยมีประกาศติดกระดานเขียวความว่า	 ให้นิสิตปีหน่ึงทุกคน

เข้าประชุมที่อาคารเทพศาสตร์สถิตย์	วันเสาร์ที่	๒๔	มิถุนายน	เวลา	๙.๐๐	น.	เอาละถึงเวลาที่พวกเรา

ทกุคนต้องเข้าประชมุแล้ว	เข้านัง่เก้าอีท้ีเ่รยีงไว้มพีี่ๆ 	อยูบ่นเวทจี�านวนหน่ึง	นอกน้ันรายล้อมอยูร่อบๆ	

พี่ๆ	เริ่มแนะน�าตัวให้พวกเรารู้จัก	ทุกคนคงจ�าได้	นายกองค์การนิสิตคือ	พี่คะนอง	เนินอุไร	ประธาน

สภานิสิต	พี่พิศักดิ์	จักพาก	ประธานปกครองคือ	พี่เขตณรงค์	สุเสวี	รองคือ	พี่เอนก	อมรเกียรติ	และ

พี่ณรงค์	 เจษฎาพันธ์	สารวัตรใหญ่นิสิตคือ	พี่เล็ก	สุวรรณธาดา	ประธานชุมนุมนิสิตหญิง	พี่แววไว	

รัตนสาขา	สารวัตรนิสิตหญิง	พี่เยาวนุช	สีหร่าย	ที่พี่ๆ	อบรมสั่งสอนไว้นั้นยังจ�าได้ดีคือ	การแต่งกาย	

นสิติชายแต่งกายเรยีบร้อย	ห้ามเอาเสือ้ออกนอกกางเกง	ห้ามใส่รองเท้าแตะ	รองเท้าสาน	ใส่รองเท้าหนงั

หรอืรองเท้าผ้าใบต้องใส่ถงุเท้าทุกครัง้	เวลามาประชมุให้ใส่รองเท้าผ้าใบ	แม้จะเลกิเรียนแล้วมากินข้าว

ก็ต้องเรียบร้อย	อ้อยกเว้นมาเล่นกีฬา	รวมทั้งข้อห้ามอื่นๆ	อีกมากมาย	วันแรกนั้นกลับหอกลับบ้านไป

ทุกคนมึนงง	ว่าเป็นท�าไมต้องเป็นพวกเรา	กล่าวคือโดนกันถ้วนหน้า

	 ยังก่อน	ที่ผ่านมานั้นเป็นตอนกลางวันประชุมเสร็จ	เที่ยวนี้มีป้ายประกาศให้นิสิตปี	๑	ทุกคน

เข้าประชุมเวลา	๒๐.๐๐	น.	ที่อาคารเทพศาสตร์สถิตย์	ในวันจันทร์ที่	๒๖	มิถุนายน	ในงานนี้	ปรากฏว่า

พี่ๆ 	ได้รวบรวมความผดิของพวกเราท่ีเกดิขึน้ระหว่างก่อนเข้าประชมุมากมายเหลอืจะจดจ�ามาร้องทกุข์

กล่าวโทษพวกเราในวันน้ันรวมท้ังวันอื่นที่มีการประชุม	 ให้ปีหนึ่งทุกคนที่มาจากโรงเรียนเดิมละทิ้ง

สีเดิม	 เป็นสีเขียวหมดทุกคนทั้งตัวรวมหัวใจ	 ผู้ที่กระท�าผิดต้องถูกลงโทษต่างๆ	 นาๆ	 บางวันก็หา

ความผิดให้ออกไปวิ่ง	อันที่จริงเตรียมไว้แล้วเพราะพี่ๆ	ที่น�าวิ่งใส่รองเท้าผ้าใบทุกคน

	 หลังจากน้ันเราได้รับหนังสือเพลงเชียร์ของมหาวิทยาลัยมา	 ๑	 เล่ม	 มีเพลงที่พวกเราต้อง

ร้องให้ได้ทุกคนจ�านวนหนึ่ง	 โดยมีประธานเชียร์คือ	 พี่วิบูลย์	 ผาณิตพิเชษฐ์วงศ์	 (๒๓)	 รองประธาน	
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พี่วีระพันธุ์	ศรีบุญลือ	(๒๓)	และพี่สัญญา	สุจริตพงศ์	(๒๔)	พี่ประกอบกิจ	ภู่ศิริมงคล	(๒๕)	พี่มานพ	

เลาห์ประเสริฐ์	 (๒๕)	 ฝ่ายหญิงพี่จงกล	 วัฒนสุข	 (๒๔)	 พี่สุเทวี	 วรสูตร	 (๒๕)	 เป็นพี่ๆ	 ที่น�าเชียร	์

ก่อนเข้าประชุมทุกครั้งที่พวกเราเข้าไปนั่งพร้อมกันแล้วนั้น	ทุกครั้งพวกเราก็จะคุยกันจ๊อกแจ๊กจอแจ

ตามประสา	พอพี่ๆ	 จะขึ้นเวที	 จ�าได้ว่ามีพี่ปี	 ๔	คนหนึ่ง	 จ�าชื่อไม่ได้	 ตาตี่ๆ	 ผอมๆ	จะส่งเสียงกรีด

ประสาทบาดหวัใจว่า	“เงีย๊บ......เงีย๊บ”	พวกเราจะสงบสติอารมณ์รอรบัการประชุมและร้องเพลงเชยีร์

	 พี่ๆ	 จะน�าและสอนให้ร้องเพลงเชียร์ที่จ�าได้ดีคือ	 เพลงบูม	 AGGIE	 นั้นหลังจากสอนให้

พวกเราทัง้	๘๐๐	คนเศษ	ร้องไปสกัพกัหนึง่พวกเรากบ็มูไปตามประสา	ถกูพี่ๆ 	เอด็มากมายว่าเสยีงไม่ดงั

เรายงังงอยู	่พี่ๆ 	ข้างๆ	พวกเราจ�านวนไม่กีค่นบมูให้ฟังดังกว่าพวกเราหลายร้อยคน	ดังน้ันพวกเราต้อง

พยายามแหกปากร้องให้เต็มที่ซึ่งครั้งแรกก็ได้ผลระดับหนึ่ง	ต่อๆ	มาหลอดเสียงของพวกเราทุกคนจึง

ขยายใหญ่ขึ้น	จนเวลาคุยกันคนอื่นนึกว่าตะโกนใส่	ก็สืบเนื่องมาจากร้องเพลงเชียร์นี่แหละนอกจาก

หลอดเสียงโตแล้วยังหูตึงอีกต่างหาก	 ขนาดพวกเราตะโกนเพลงเชียร์จนสุดฤทธ์ิแล้วพี่ๆ	 ยังบอกว่า

ไม่ได้ยิน	ร้องให้ดังขึ้นอีก	ด้วยเหตุนี้จึงมีกระโถนมากมายหลายใบหลายรุ่นในบางเขน

	 พวกเราได้ซ้อมร้องเพลงที่พวกเราไม่เคยได้ยินมาเลยมากมายหลายเพลง	 รวมทั้งเพลงของ

คณะต่างๆ	ด้วย	เข้าใจว่าเป็นมหาวทิยาลยัเดียวทีส่ามารถร้องเพลงคณะอืน่ๆ	ได้ด้วย	เพลงทีเ่ราร้องนัน้

เป็นทั้งเพลงเชียร์กีฬาและเพลงของสถาบัน	 ซึ่งมีความสนุกสนานและเชียร์กีฬาได้มันมาก	 เช่น	

ดันเกษตรดันเกษตรดันเอาชัย	 	 เพลงที่เราซ้อมขณะนั้นมี	 “เกษตรสามัคคี”	ที่เนื้อร้องขณะนั้นยังใช้

เจด็คณะสามคัคกีนัชัว่ฟ้า “เกษตรส�าเรงิ”  “เกษตรรกุ” “ปรบไก่” “ต้อนกระบอื” “เผ่าเกษตร” “มาร์ช

เกษตร” “ร�าวงเกษตร” “รกุเข้าไป” “เกษตรสมัพนัธ์”  “เกษตรดนั” “ลกูเกษตร” “เกษตรลา”	ทีซ่าบซึง้

สุดคือ	 “เกษตรร�าพัน”	 กล่าวถึงเกษตรศาสตร์คร้ังก่อนยากแค้น	 และรุ่นเราเป็นรุ่นแรกที่ซ้อมเพลง

พระราชนิพนธ์	 “เกษตรศาสตร์”	 ในอาคารเทพฯ	 เราได้รับการเคี่ยวเข็ญอย่างจริงจังในการซ้อม

เพลงเชยีร์มากกว่าพวกเราจรงิจงัในการเรยีนหนังสือ	ใครร้องไม่ดกีถ็กูลงโทษ	รวมทัง้ใครท�าผิดระเบยีบ

ร้ายแรงก็ถูกลงโทษถีบน�้าจ�านวนเท่านั้นเท่านี้แรงถีบ	อันที่จริงก็แค่ใช้เท้าแตะก้นเท่านั้น

	 ในการประชมุเชียร์และลุ้นความผดิทีเ่รากระท�ากนั	บางครัง้ร้องเพลงไม่ดงั	ไม่ถกูต้อง	ถกูออก

ค�าสั่งให้ไปวิ่งในมหาวิทยาลัยยามค�่าคืน	 กว่าจะเลิกประชุมก็สี่ซ้าห้าทุ่มนั่นแหละ	 กลับไปจะนินทาพี่

ก็มีพี่คอยนั่งฟังอยู่ที่ตึกที่หอ	 ในความตึงเครียดนั้นยังมีเรื่องสนุกสนานเฮฮาด้วย	ที่จ�าได้ดีมี	๒	 เรื่อง

คือ	มีการซ้อมเพลงปรบไก่ที่เราต้องปรบมือเป็นจังหวะนั้น	เป็นการยากส�าหรับพวกเราปรบมือให้เข้า

จังหวะ	 แต่ในที่สุดเราก็ท�าเกือบส�าเร็จ	 เกือบทั้งหมดปรบได้ตามจังหวะ	 แต่รุ่นพี่สังเกตว่ามีคนหนึ่ง

ปรบมอืไม่เข้าจงัหวะสักครัง้จงึเรยีกตัวออกไป	คนนีปั้จจบุนัเสยีชวิีตแล้วเอ่ยชือ่กไ็ด้คอื	เธยีรชยั	พร้อมมลู	

(วน)	เธียรชัย	เป็นคนอารมณ์ดีจะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าตลอด	พี่เรียกไปซิวเดี่ยวแล้วกลับมาส่งให้นั่งที่เดิม	

พี่ที่พาไปกลับมาพูดหัวเราะปนยิ้มว่ามันท�าไม่ได้จริงๆ	อีกคนคือ	เดชอนันต์	ถึงแสง	(วน)	ที่ภายหลัง

มาเป็นประธานปกครองของรุ่นเรา	คนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน	เดชอนันต์	ท�าผิดอะไรสักอย่างเลย
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โดนถีบน�้า	ซึ่งมีพี่ๆ	ที่เป็นประดาน�้าคอยดูแลอยู่	พอลงน�้าเดชอนันต์ก็ด�าน�้าไปเกาะเสาซ่อนตัวอยู่	พี่ๆ

ตกใจงมหาเพราะนกึว่าว่ายน�า้ไม่เป็น	จนไปเจอเกาะเสาอยูเ่ลยเอาตวัขึน้มา	เป็นเรือ่งสนกุสนานทีม่า

เล่าสู่กันฟัง

	 เรื่องประทับใจในระหว่างนั้นคือ	 หลังจากกินข้าวเย็นเข้าตึกเข้าหอมืดสนิทเรียบร้อยแล้ว

พวกเราท้ังชายหญิงถูกเรียกจากตึกจากหอให้รวมกันที่สนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ใกล้หอพักหญิง	 เพื่อให้

มาดูพธิกีรรมกงล้อไฟหรอืกางเขนไฟ	จ�าไม่ได้แน่	กลางคืนมดืสนิทพีจ่ะประกาศความผดิใครสักคนหนึง่

ว่ากระท�าผิดระเบียบประเพณี	 ผู้นั้นถูกตรึงบนกงล้อหรือกางเขนแล้วจุดฟางให้เหมือนถูกบูชายัญ

เลยทีเดียว	 และท่ีซาบซึ้งมากคือเมื่อมีผู้เสียชีวิตระหว่างเรียนในบางเขนก็จะมีการเรียกพวกเรา

ไปชุมนุมกัน	กล่าวค�าไว้อาลัยและเป่าแตรนอน		

	 นอกจากมีการประชุมที่อาคารเทพฯ	 ของมหาวิทยาลัยแล้ว	 ยังมีการประชุมอบรมสั่งสอน

และร้องเพลงเชียร์ของคณะอีก	โดยวันเวลาไม่ตรงกับของมหาวิทยาลัย	จ�านวนวันที่ประชุมแล้วแต่

ความเข้มข้นของพี่ๆ	 แต่ละคณะ	 ประชุมได้สักพักนึงมีการคัดเลือกผู้แทนปี	 ๑	 เพื่อมาด�าเนินงาน

ของรุน่	ผูเ้ขยีนเองไปหลงคารมใครจ�าไม่ได้ทีย่ยุงให้สมคัรเข้าเป็นผูแ้ทนปี	๑	แล้วยงัไงไม่รูจั้บผลัดจับผลู

ได้รับเลือกเป็นผู้แทนปี	๑	โดยมี	สงวน	ตันสุขานันท์	(วศ)	เป็นรองผู้แทนปี	๑	และพวงทอง	บุญทรง

(วอ)	เป็นผู้แทนปี	๑	หญิง	ท�างานร่วมกัน

	 วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๑๐	 เป็นวันที่พวกเราปลื้มปิติกันมากเพราะพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเสด็จมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในการนี้พวกเราได้มีโอกาสแต่งสวย

แต่งหล่อที่สุดหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ฝ่ายหญิงนุ ่งกระโปรงเขียว	 เสื้อขาว

ติดกระดุมถึงคอ	 ฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาวขายาว	 เสื้อขาวแขนยาว	 ที่ส�าคัญแล้วต้องหัดผูกเนคไทด์

สีเขียวกันในวันนี้	 ในงานนี้พวกเรายืนรับเสด็จและส่งเสด็จตั้งแต่ประตูมหาวิทยาลัยเรียงรายรอบ

สระน�า้มาจนถงึหอประชมุ	ท�าให้หัวใจที่แห้งผากจากการประชุมเชียร์ได้ปลื้มเปรมมาอีกคราหนึ่ง		
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	 โดนว้ากและซ้อมร้องเพลงเชียร์กันมาพอสมควรแล้ว	 โดนลงโทษพอหอมปากเหม็นคอแล้ว

ถึงเวลาจะรับน้องเสียที	ก่อนหน้ารับน้องวันศุกร์ที่	๔	สิงหาคม	ก็ต้องประชุมในอาคารเทพฯ	เช่นเดิม

รวมทั้งมีการวิ่งชมความงามในมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืนเพื่อน้องๆ	 จะได้เพลียหลับสบาย

คลายทุกข์	 หลังจากประชุมจนดึกดื่นก็กลับไปนอน	 รู้แต่ว่าพรุ่งน้ีจะมีการชิงธงกันและรับน้องใหม	่

บางตึกบางหอมีพี่ๆ 	เชีย่วชาญกต็วิวิธีการในการชิงธงให้น้อง	พวกเรากลบัไปหลบันอน	สักพกัโดนปล้นหอ

รับน้องตึกน้องหอ	ที่จ�าได้แม่นย�ามีหมอมาตรวจสุขภาพ	พวกเราเดินแก้ผ้าโทงๆ	ไปให้ตรวจ	หมอใส่

เสื้อกาวน์สีขาวเรียบร้อย	เราว่าเอาหมอที่ไหนมานะ	หันไปมองปรากฏว่าเป็น	พี่โสมทัศน์	วงศ์สว่าง		

รุ่น	๒๔	คนราชบุรีด้วยกัน	ข้ามฟากไปเรียนสัตวแพทย์จุฬาฯ	เลยรอดตัวไป	ได้ข่าวว่าบางตึกโดนทา

สแีดงท่ีไหนไม่บอกเสียด้วย	ขณะทีค่ลานไปโดนพีซิ่ว	จ�าได้ดมีคีนหน่ึงคณะเศรษฐศาสตร์ตกึ	๙	ด้วยกนั

ถูกพี่ถามว่ามีแฟนหรือยัง	 ตอบพี่ว่ามีแล้ว	 พี่ถามต่อว่าสวยไหม	 ตอบว่าสวย	 ถามว่ายกให้พี่ได้ไหม	

ตอบว่าได้	พี่ถามว่าท�าไมยกให้พี่	ตอบว่าผมรักพี่ครับ	พี่ๆ	หัวเราะก๊ากน้องๆ	ได้แต่อมยิ้ม

	 ถัดจากนั้นพวกเราชายหญิงทั้งหมดก็ต้องไปคลานลุยโคลนในกระบะที่พี่เตรียมไว้ให	้

ลุยเสร็จแล้วไปล้างสีที่สระขจีข้างอาคารเทพฯ	 ให้ทุกคนเป็นสีเดียวกันคือ	 เขียวเกษตร	 ล้างสีแล้ว

ถึงเวลาไปชิงธงกันตามประเพณีของเกษตร	 พวกเราคงจ�ากันได้ดีถึงเสาทาน�้ามันลื่นๆ	 ที่มีพี่ปีสอง

คอยป้องกนัในระยะแรกอยูจ่�านวนหนึง่	และรุน่	๒๗	ฝ่ายชายทัง้หมดเข้าไปปีนชงิธงเขยีวบนยอดเสา	

มีสาวๆ	รุ่น	๒๗	เป็นกองเชียร์	ในที่สุดก็ได้ฮีโร่คือ	ชัยวุฒิ ดลอารมณ	์(วน)	และฮีโร่ได้เลือกฮีโรอีน	

เอี่ยมศรี เอื้ออังกูร	หรือ	เด๋อ	สาวสัตวแพทย์

	 หลังจากนั้นพวกเรากลับไปอาบน�้าอาบท่า	 ฝ่ายหญิงนุ่งกระโปรงเขียว	 เสื้อขาว	 ผู้ชายแต่ง

ชุดขาว	 ผูกไทด์เขียว	 ไปด�าเนินการขั้นตอนรับน้องที่บริเวณหน้าหอประชุมและในหอประชุม	 วันที่

๕	สิงหาคม	นี้	พวกเราได้เห็นรอยยิ้มเต็มที่จากพี่ๆ	แทนกริยาอาการที่หมางเมินกัน	พวกเราฝ่ายหญิง

ได้ติดโบว์เขียว	 ฝ่ายชายใส่หมวกเขียวติดชื่อที่รักยิ่งชีวิตไว้จนกว่าจะถึงปีใหม่	 	 ทั้งหมวกเขียวและ

โบว์เขียว	 ทุกคนคงจ�าได้ว่าใช้ในเขตมหาวิทยาลัย	 ออกนอกรั้วแล้วเก็บใส่กระเป๋าได้	 บนเวทีใน

หอประชมุนี	้นอกจากมรีอยยิม้ของพี่ๆ 	แล้ว	ยงัมกีารเรยีกน้องให้ขึน้ไปบนเวท	ีเตม็ไปด้วยคนดงัคนสวย

คนแปลกถูกเรียกขึ้นเวทีให้พี่สัมภาษณ์กัน	ที่แน่นอนพระเอกนางเอกวันนี้คือ	ฮีโร่ ชัยวุฒิ ดลอารมณ์

(วน)	และฮโีรอนีเด๋อ	(สพ)	ส�าหรบัคนสวยคนดังทีพ่อจดจ�าได้ประกอบด้วย	พรรณวด ีอุทัยวัฒน์	(ศศ)	

วไิลวรรณ รัตนโกสมุ (ศศ)	นงราม เขมะโยธนิ	(ศศ)	เพ็ญพร ชัยวิรตัน์ (วอ)	จงจนิต์ รตันอารกัขา	(กษ)	

กลุฉว ีลลีะพนงั	(กษ)	นดิ ตนั	(วอ) ศศนิ ีสรุยิะ	(สพ)	คนชือ่แปลกคอื	เก้า แซ่อุย้ (พชิา พทิยขจรวฒุ)ิ

(วน)	สิบเอ็ด เกียรติบุญญาฤทธิ์ (ศศ)	ธันวาคม เขมะศิริ (ศศ)	รวมทั้งผู้แทนปี	๑	หญิงและชาย	คือ

พวงทอง บญุทรง	(วอ)	และชยัยนัต์ สมบรูณสนิ	(วน)	พวกทีข่ึน้ไปบนเวท	ีได้ถกูพี่ๆ 	ซักถามในท�านอง

สนุกสนานกันไป	 เลิกแล้วออกไปหน้าห้องประชุมให้พี่ๆ	 ทั้งหลายรับกันตามซุ้มต่างๆ	 ใครเป็นควาย

ให้สาวไหนจูงไประลึกชาติกันเอาเอง
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	 ตกเย็นเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันกลับตึกกลับหอ	ก็ยังนอนไม่ได้เนื่องจากวันนี้ทุกคนได้หนังสือ

รบัน้องใหม่รุน่	๒๗	ทีม่เีรือ่งราวต่างๆ	ความในใจรุน่พีท่ีท่�าเชยเหมยกบัพวกเรา	มรีปูกจิกรรมทีผ่่านมา

รวมทั้งชื่อและรูปของคณะกรรมการนิสิตทั้งหมด	 ที่ส�าคัญคือ	 รูปพวกเราปีหน่ึงทุกคนรายคณะ

พร้อมชื่อ	ที่เราเรียกกันว่า	KEY	เอาไว้เปิดดูรายชื่อคนที่ต้องตาติดใจ

	 ซ้อมเพลงเชียร์มามากมายจากการเคี่ยวเข็ญของพี่ๆ	 ถึงเวลาต้องแสดงแล้ว	 คือ	 กีฬา

มหาวทิยาลยัทีแ่ข่งกนัในเมอืง	พวกเราตืน่เต้นทีไ่ด้เข้าเมอืงโดยมกีารจ้างรถประจ�าทางมารบัส่งพวกเรา

ให้เข้าไปเชยีร์กฬีา	ส่วนใหญ่เป็นสนามศภุชลาศยั	นักกฬีาและนักกรฑีาของเกษตรถอืว่าเป็นเจ้าสนาม

ชนะเลิศในหลายๆ	 ประเภท	 พวกเราเองไม่ท�าให้พี่เสียชื่อ	 เพราะพวกเราร้องเพลงเชียร์ได้ดังและ

พร้อมเพรียงกว่าทุกแห่ง	ร้องจนกระทั่งเพื่อนเราคือ	จิตติ วานิชถาวร	(กษ)	ถึงกับพิการไปเลย
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	 วันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๑๐	พวกเราจ�านวนหนึ่งได้มีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี	 ครั้งยังทรงพระยศเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์	 เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์	ท่านได้ทรงม้ามาเยีย่มสวนนอก	ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจดิ	คตกิาร	

และศาสตราจารย์ระพี	 สาคริก	 กราบบังคมทูลรายงาน	 ในการเสด็จครั้งนี้ท่านทรงพอพระราชฤทัย

เป็นอย่างยิ่ง	 และได้มีพระราชด�ารัสแก่ผู้ติดตามว่า	 “เกษตรน้ีน่าอยู่จริงๆ ฉันควรจะได้มาเย่ียม

ตั้งนานแล้ว”

	 วันที่	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๐	 เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานิสิตปีหนึ่งได้มีโอกาสแต่งชุดขาว

รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ทีไ่ด้เสด็จมาเยีย่ม

ต้นนนทรีทรงปลูกและเสด็จเข้าหอประชุมทรงร่วมทรงดนตรีให้พวกเราได้มีโอกาสรับฟังและชม

เป็นครั้งแรก	 รวมทั้งยังเสด็จมาเป็นประจ�าทุกปีต่อเนื่องกันระหว่างที่พวกเรายังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ต่อมาภายหลังทรงมีพระราชภารกิจมากจึงไม่ได้เสด็จมาทรงดนตร	ี

นับเป็นบุญของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง
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	 มาถึงเรื่องของพวกเราหลังจากมีผู้แทนปีแล้ว	มีการตั้งคณะกรรมการของรุ่นเรา	เรื่องส�าคัญ

เรื่องแรกคือ	 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย	 ที่มีกีฬาหลายประเภท	 รวมทั้งกรีฑา	 เราแข่งกัน

ระหว่างปีไม่ใช่ระหว่างคณะเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น	 ซึ่งเหมาะสมเพราะจ�านวนนิสิตแต่ละคณะ

แตกต่างกันมาก	 รวมทั้งบางคณะไม่มีนิสิตหญิง	 ประกอบกับพวกเราประชุมรวมทุกคณะจึงท�าให้

จัดทีมปีได้	 มหาวิทยาลัยอื่นไม่สามารถท�าได้	 พวกเราเลือกชื่อน้องเป็นชื่อทีมและใช้สีเหลืองด�า

เป็นสีประจ�าทีม

	 ในวันท่ี	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๑๐	 มีการแข่งขันกรีฑาภายในที่สนามกีฬาอินทรี	 จันทรสถิตย์

ด้วยความร่วมมอืของพวกเราทกุคน	ขบวนพาเหรดของเราจึงโอฬารตระการตา	นอกจากเสือ้สเีหลอืง

ขลิบด�าที่ใส่จะโดดเด่นแล้ว	เรามี	นิด วิไลวรรณ รัตนโกสุม	(ศศ)	เป็นคนถือป้าย	วิสูตร ค�าวงษ์ (วน)	

นักวอลเลย์บอล	เป็นคนถือธงตาหมากรุกเหลืองด�า	มีดรัมเมเยอร์สาว	๓	คน	ความสวยและความสูง

ระดับนางสาวไทยคือ	ดวงมณี สิทธิธรรม	 (ศศ)	สุวพัต ศรีเพ็ญ	 (กษ)	และ	นภา เมฆโนรา	 (วอ)	

มีวงดุริยางค์อันประกอบด้วย	กลองใหญ่	กลองแต๊ก	และหนิ่งหน่องน�า

	 นอกจากนีเ้รายงัแบ่งเป็นหลายขบวนเดนิกนัมา	ทีจ่�าได้ชือ่ขบวนสมงิด�าท�าเก๋ย์	มตีุย๋	ผดงุศกัดิ์ 

เทพหสัดนิ ณ อยธุยา	(กษ)	ใส่กางเกงด�า	เสือ้ยดืสดี�าแขนยาว	ขบวนอนิเดยีนโห่หฤหรรษ์	มเีต้	ธวัชชยั 

เต้พนัธ์ (กษ)	แต่งชดุอนิเดยีนแดงน�าขบวน	ขบวนสลดัร้ายเจ้าสมทุรมีทัง้ชายหญงิแต่งตวัเป็นโจรสลดักนั

มีทั้งปิดตา	ผ้าโพกหัว	ขบวนส�าคัญคือ	ขบวนแบกเสลี่ยงพระนางคลีโอพัตรา	อ้วน	พรรณวดี อุทัย

วฒัน์ (ศศ)	แต่งตวัเป็นสาวโรมนั	ตอนนีถ้้าให้ชดุเดมิทัง้	๘	แรงคนด�าเนนิการก็คงยกเสลีย่งไม่ขึน้แล้ว	

มีรูปสาวตีกลองแต๊กคนหนึ่งผิวพม่านัยน์ตาแขกเพื่อนบางคนจ�าไม่ได้เจ้าตัวมารับว่า	 คนนี้คือ	 ราตรี 

ทิพย์น�้าพา	(วอ)	ตอนหลังเธอสวยวันสวยคืนเพื่อนๆ	ที่ตาไม่ถึงก็เศร้าไป

	 หลังจากเดินพาเหรดแล้วพวกเราทั้งหมดขึ้นอัฒจันทร์ร้องเพลงเชียร์ในการแข่งกีฬา	 โดยมี

ลีดเดอร์หญิงคือ	ติ๋วเขียว	อัชรีย์ สายน�้าเขียว	(ศศ)	ติ๊ก	ดรุณี ธนะนันทกุล	(กษ)	พรรณวดี อุทัยวัฒน์ 

(ศศ)	ฝ่ายชายคือ	ธีระ วงศ์สมุทร	(วศ)	และพานิชย์ สังข์เกษม	(ปม)	สุขุม เซี่ยงหลี (กษ)	กองเชียร์

ของเราเชียร์อย่างเต็มที่เต็มก�าลัง	 แม้บางครั้งจะมีสายฝนโปรยปรายมาแต่พวกเราไม่ได้หลบไปไหน

จนเปียกมอมแมมไปหมด	 ผลที่เราได้ท�าน่ีเองท�าให้พวกเราทีมน้องน้อยได้ทั้งถ้วยเดินพาเหรดและ

ถ้วยกองเชียร์จากท่านรองอธิการบดี	ศ.ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	ในงานนี้กว่าจะจัดงานได้พวกเราต้อง

ไปขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย	 ที่ยังจ�าได้ไปขออะไรสักอย่างจากทหารเรือได้รับความร่วมมือจาก	

จรีพฒัน์	บญุเนอืง	(วอ)	ลกูสาวทหารเรอืเป็นอย่างด	ีรวมทัง้สจุติรา	เชาวน์ชเูวช	(กษ)	ชวลติ	ชินประยูร

(กษ)	ขาดตกผู้ใดขออภัยด้วย

	 นอกจากกิจกรรมพวกน้ีแล้ว	 ในเกษตรยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้พวกเราแม้จะอยู่ไกลจาก

ในเมอืงสมยันัน้ไม่เหงา	เพราะมกีฬีาหลายๆ	อย่างให้พวกเราชาวเกษตรศาสตร์ได้เล่นกนั	กฬีาบางอย่าง

เพิง่พบเจอทีบ่างเขน	เช่น	ฮอกกี	้ซอฟท์บอล	ว่ายน�า้	โปโลน�า้ในสระขจีทีม่แีถมคลอโรฟิล	พวกเราเล่นกนั
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ได้ดีจนติดทีมชาติไปก็หลายคนในหลายกีฬา	นอกนั้นยังมีชมรมอีกมายมายหลายชมรม	ขอเอ่ยชมรม

เด่นๆ	เป็นตัวอย่าง	เช่น	ชมรมดนตรีสากล	มีรุ่นเราเข้าไปร่วมหลายคน	วงดนตรี		K.U.BAND	ของ

เรานี่แหละท�าให้เกิดวลี	 “ลีลาศโต้รุ่งกลางทุ่งบางเขน”	 มีเพลงหลายเพลงเป็นเอกลักษณ์ของวง

ท่ีไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อ่ืน	 อีกชมรมที่โดดเด่นคือ	 ชมรมบรรณศิลป์	 เป็นชมรมของพวกนักเขียนและ

นักกลอน	 จ�าเป็นต้องใช้มากในการท�าหนังสือ	 รุ่นเรามีคนเด่นๆ	 หลายคนที่อยู่ในชมรม	 ฝ่ายหญิงมี

ชุลีรัตน์	ชโลธร	(ศศ)	วิยะดา	ชุ่มภิรมย์	(สพ)	ฝ่ายชายมี	สุวิทย์	เฑียรทอง	(กษ)	ระลึก	หลีกภัย	(ศศ)	

สุจินต์	ชววิสุทธิกุล	(ศศ)	พวกนี้อยู่ในแวดวงนักเขียนเสมอมาตราบเท่าทุกวันนี้

	 ในสมัยที่พวกเราอยู่ในบางเขนน้ัน	 การเรียนเทียบกับการเรียนระดับ	 ม.ศ.๔	 ม.ศ.๕	 แล้ว

ไม่ถือว่ายากจนเกนิไปนกัเพยีงแต่มเีรือ่งอืน่ๆ	เข้ามาเกีย่วข้องมากกว่าตอนเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย		

ส่วนใหญ่แล้วนสิิตเกษตรเช่นเดยีวกบัผูเ้ขยีนเรือ่งเรยีนเป็นเรือ่งรอง	เรือ่งกจิกรรมเป็นเรือ่งหลกั	จงึมี

พวกเราหกคะเมนตลีงักาออกไปหลายคน	เน่ืองจากมกีจิกรรมมากมาย	การสงัสรรค์ทีเ่กนิพอด	ีรวมทัง้

นิสิตชายหลายๆ	คน	มาเริ่มดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตอนเข้ามหาวิทยาลัย	เพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว	และ

การสังสรรค์มีแอลกอฮอล์ราคาถูกรสละมุน	คือ	ไวน์สับปะรด	ที่ชาวเกษตรผลิตขึ้นมาเองเป็นที่ติดอก

ติดใจของชาวเกษตรและเพื่อนต่างสถาบันที่มาเยือน	ไม่ใช่มีเป็นขวดอย่างสมัยนี้	แต่เป็นตุ่มเป็นโอ่ง

ที่หมักไว้ดื่มกินกันเอง	บางสถาบันติดใจขอเอาไปดื่มบ้าง	พวกเราใจดีจัดให้เป็นตุ่มไปเลย		

	 นอกจากกฬีามหาวทิยาลยัแล้ว	ยงัมกีฬีา

ชาวเรือชาวไร่ที่แข่งกัน	๒	สถาบัน	คือ	โรงเรียน

นายเรอืและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	กฬีาหลกั

คือ	รักบี้ฟุตบอล	ที่พวกเราโปรดปรานหนักหนา	

ดันเกษตรดัน	 นั่นเอง	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใหญ่ทั้ง

สองสถาบันรักใคร่ชอบพอกัน	 ทั้งน้ีจากการที่

นักรักบี้ของเกษตรไปซ้อมที่โรงเรียนนายเรือ

และโรงเรียนนายเรือจัดหนักรับเต็มที่	 จึงมี

สายสัมพันธ์กันต่อเนื่องมา	 งานน้ีท�าให้ฝ่าย

เกษตรรุ่นเรา	 ๑	 คน	 ต้องเสียดุลการค้าให้กับ

นักเรียนนายเรือ	คือ	อนุรัตน์	ทรัพย์สาคร	(วอ)
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	 อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งๆ	ที่ไม่ได้แข่งกับเขา	คือ	ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ

ธรรมศาสตร์	ในราวเดอืนธนัวาคม	แข่งในเมอืงแต่เน่ืองจากจะไปเชยีร์ฟตุบอลแล้วกข็บัรถขนกองเชยีร์

ไปทั่วเมือง	ก่อนการแข่งขันเลยมาเที่ยวเยี่ยมเยียนชาวบางเขน	แล้วเอาไปพูดว่าผ่านตึกชายหอชาย

มีคนแก้ผ้าอาบน�้า	 อันท่ีจริงแล้วชาวหอไปอาบน�้ารวมก็แค่เอาขันครอบหัวปากคาบแปรงสีฟัน

มือถือสบู่	ผ้าเช็ดตัวพาดแขนเดินไปอาบน�้า	เห็นแค่วับวับแวมแวมตอนผ่านเท่านั้น	เอาไปลือไม่ตรง

กับความเป็นจริง	 ที่น่าโมโหส�าหรับนิสิตชายปีหน่ึงซ่ึงที่ใส่หมวกอยู่	 พวกอยู่บนรถรู้ว่าหมวกเขียวคือ

กล่องดวงใจของปี	 ๑	 จึงคว้าหมวกไป	มีหรือจะยอมพวกเราปีนรถกลับไปแย่งหมวกคืนมา	 ไม่รู้แอบ

จับมือจับแก้มสาวที่แย่งหมวกหรือเปล่า	ใครโดนบ้างมาเล่าสู่กันฟัง

	 ปลายเดือนธันวาคม	 ๒๕๑๐	 นี้มีงานส�าคัญอยู่งานหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยมีโอกาสไปร่วมงาน		

กล่าวคือ	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จัดงานลีลาศที่หลังหอประชุม	 ในคร้ังน้ัน

เรยีกชือ่งานว่า	“ลลีาศเกษตรกร”	โดยขายบตัรน�ารายได้เข้าสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

งานนี้จัดงานตั้งแต่	๒๑.๐๐น.	จนถึง	๗.๐๐	น.	โดยมีนิสิตหญิงปี	๑	จ�านวนหนึ่งแต่งชุดนิสิตไปช่วยงาน

ขายลูกโป่ง	 บางคนเผลอไผลไปแอบเต้นร�าจนรุ ่นพี่จับได้ก็มี	 งานนี้เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า	

“งานลีลาศโต้รุง่กลางทุง่บางเขน”	ตอนเช้ามีการขายผลผลติทางการเกษตรให้ผูม้าชมงานได้ซ้ือตดิไม้

ติดมือกลับบ้านด้วย

	 เร่ืองส�าคัญในสมัยพวกเราอยู่ปี	 ๑	 คือ	 เร่ืองการไม่ยอมรับอธิการบดีท่านปัจจุบัน	 จนต้อง

มีการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้ต้องเล่าความเป็นมาเป็นไปก่อน	 กล่าวคือ	 เดิมนั้น	 ศ.อินทรีย์	 จันทรสถิตย์	

เป็นอธิการบดี	ตั้งแต่ปี	๒๕๐๑	ถึง	๒๕๐๘	ม.ล.ชูชาติ	ก�าภู	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ตั้งแต่ปี	๒๕๐๗	ควบต�าแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน	ที่ท่านเป็นตั้งแต่ปี	

๒๔๙๒	ถงึ	๒๕๐๙	มาเป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เม่ือ	๒	สงิหาคม	๒๕๐๘	อกีต�าแหน่งหนึง่	

จากควบ	 ๒	 มาเป็นควบ	 ๓	 ระยะนั้นการศึกษาก�าลังขยายตัวอย่างมาก	 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นหลายแห่ง	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าลังขยายตัวโดยมีรูปแบบที่ท่านท�าไว้

ทีป่ากเกรด็	ซึง่มทีัง้ส่วนกรมชลประทาน	โรงเรยีนช่างชลประทาน	โรงเรยีนชลประทานวิทยา	โรงพยาบาล

ชลประทานและวัดชลประทานครบถ้วน	 อันชาวชลประทานเรียกกันว่าเป็นทิพย์วิสัยทัศน์ของท่าน		

ในระยะนั้นรัฐบาลได้จัดเตรียมซื้อที่ดินที่ก�าแพงแสนเนื้อที่ประมาณ	 ๘,๐๐๐	 ไร่	 และเตรียมการย้าย

มหาวิทยาลัยไปก�าแพงแสนทั้งหมด

	 เกิดความไม่พอใจกับคณาจารย์บางส่วนและมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว	 ร่วมเป็นแกนน�าต่อต้าน

การย้ายไปก�าแพงแสน	พวกเราตอนน้ันพอเข้าใจได้ว่ามหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ	อกี	๔	แห่ง	อยูใ่นเมือง

กันทั้งนั้น	 เราอยู่บางเขนในยามนั้นก็นับว่าไกลปืนเที่ยงพอควรอยู่แล้ว	 พอมีเนื้อเพลงเกษตรศาสตร์

ครั้งก่อนยากแค้น	 ตอบแทนแก่เราหมองหม่น	 จึงท�าให้เสียงการต่อต้านดังขึ้นเรื่อยๆ	 ในฐานะ

ผู้แทนปีหนึง่จ�าได้ว่าได้ถกูชกัชวนจากรุน่พีไ่ปประชมุต่อต้านอธกิารบดทีีไ่ร่ของรุน่พีแ่ถวๆปากช่อง	ใน
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ท่ีสดุมกีารเปลีย่นแปลง	ม.ล.ชชูาต	ิก�าภ	ูออกไปด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพฒันาการ

แห่งชาติเพียงต�าแหน่งเดียว	 จนท่านถึงแก่อนิจกรรมเม่ือเดือนมีนาคม	 ๒๕๑๒	 ศาสตราจารย์อินทรี	

จันทรสถิตย์	 หรือ	 หลวงอิงคศรีกสิการ	 ท่านเป็นคนแรกที่จบปริญญาโททางเกษตรจากต่างประเทศ

กลับมาเป็นอธิการบดีอีกรอบ	เมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๑๐	ตอนนั้นเรายังใส่หมวกเขียวกันอยู่เลย

	 เหตุการณ์ช่วงนั้นกลับไปทบทวนดูนอกจากเรื่องไม่ยอมรับ	 ม.ล.ชูชาติ	 แล้ว	 ยังเกิดความ

ไม่พอใจกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี	 ๑	 เป็นปีแรกที่มาเรียนในบางเขน	 มีการกระทบกระทั่งกัน	

จนรุ่นพี่ที่ปากเกร็ดได้ให้นิสิตปี	๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไปอยู่ที่ปากเกร็ดเป็นการชั่วคราว	หลังจาก

ความไม่พอใจลดลงแล้ว	จึงกลับมาเรียนและพักที่หอพักเช่นเดิม	เพื่อนกันยังมากอดคอร้องไห้คิดถึง

ความหลงัทีวู่ว่ามใช้อารมณ์วัยรุ่นมาท�าสิง่ทีไ่ม่ดไีม่งามกบัเพือ่นรกั	เรือ่งนีผ่้านไปนานมากแล้ว	พวกเรา

กลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิม

	 ลองทบทวนดู	 	 ก่อนนั้นเรามีความรู้สึกว่าบางเขนกว้างใหญ่ไพศาลมาก	 แต่เนื่องจากเป็น

เกษตรกลางบางเขน	มกีรมกองหลายแห่งใช้พืน้ทีร่่วมกบัมหาวทิยาลยั	ดงันัน้ทีเ่รานกึว่าพืน้ทีเ่พยีงพอ

แต่ไม่ใช่	 เมื่อจ�านวนนิสิตเพิ่มมากขึ้นมหาวิทยาลัยก็แออัด	 สิ่งส�าคัญเราต้องมีพื้นที่ในการลงแปลง

เกษตรและท�ากิจกรรมอื่นๆ	มากมาย	คงจ�าได้ว่าตอนเราเรียนประมาณปี	๒	หรือ	ปี	๓	แปลงเกษตร

ข้างถนนงามวงศ์วานไม่มีแล้ว	 ถูกสร้างเป็นอาคารก่ึงถาวรท่ีพวกเราเรียกประชดว่าอาคารก่ึงพัง	

ให้พวกเราเรียนวิชากลางทางสังคมศาสตร์

	 ๓๑	ธนัวาคม	๒๕๑๐	มาถงึงานปีใหม่	เป็นงานใหญ่และงานส�าคญัโดยเฉพาะนิสติชายทีไ่ด้เวลา

ถอดกล่องดวงใจ	 คือหมวกเขียวที่ต้องติดตัวตลอดแม้เวลาออกจากมหาวิทยาลัย	 ฝ่ายหญิงก็ถอด

โบว์เขียวเสียทีหลังจากติดมาครึ่งปีแล้ว	 หลังจากถอดหมวก	 ถอดโบว์	 กลางคืนมีงานรื่นเริงที่ทาง

องค์การนิสิตและฝ่ายปกครองจัดวงดนตรี	 K.U.	 BAND	 และนักร้องเต็มวงบรรเลง	 วันนี้นิสิตหญิง

แต่งตัวสวยงาม	 ส่วนใหญ่จะมีนิสิตชายไปรับซ้อนท้ายจักรยานมา	 แม้จะไม่ใช่แฟนกันเพราะใส่

กระโปรงไง	ขีจ่กัรยานล�าบาก	รุน่เราหลายคนเตรยีมฝึกซ้อมเต้นร�ากนัมาเต็มที	่แต่เหมอืนสายฟ้าฟาด

วันนั้นยกเลิกการเต้นร�า	 มีแต่วงดนตรีบรรเลง	 พวกเราต้องใช้นิ้วมือเต้นร�าบนโต๊ะ	 ก่อนเที่ยงคืน

มเีกษตรานครจากฝ่ายปกครอง	พอปีใหม่เราจุดคบเพลงิไปกราบอวยพรอาจารย์ทีบ้่านพกัหลงักรมป่าไม้	

หลังจากนั้นบางกลุ่มเห็นว่านานทีปีใหม่	 ราตรีน้ียังเยาว์นัก	 จึงออกไปเที่ยวในเมืองกัน	 แล้วกลับมา

ใส่บาตรพระภิกษุเนือ่งในวนัปีใหม่	งานน้ีมเีสยีงจากฝ่ายหญงิว่าฝ่ายชายไปรบัมางานแล้วทิง้	ฝ่ายหญงิ

ต้องเดินกลับหอเอง	ไม่ใช่ทุกคนหรอกน่า

	 การวิง่ประเพณขีองคณะวนศาสตร์	ใน	๑	ปีการศกึษา	คณะวนศาสตร์มกีารว่ิงประเพณ	ี๒	คร้ัง	

ครั้งแรกเป็นการวิ่งของนิสิตปี	 ๑	 เรียกว่าการวิ่งทดสอบฝึกความอดทน	 ระยะทาง	 ๑๒	 กิโลเมตร	

วันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๑๐	และวิ่ง	๑๕	กิโลเมตร	๓	รุ่น	ตั้งแต่ปี	๑	ถึงปี	๓	ในวันที่		๒๐	มกราคม	๒๕๑๑
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	 ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เรามีกิจกรรมเป็นอันมาก	มาถึงวันคืนสู่เหย้า	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๑๑	ตอนนั้น

จ�าไม่ได้ว่าเรียกงานวันเกษตรแห่งชาติแล้วหรือยัง	 จัดงานราว	 ๑	 สัปดาห์	 พี่ๆ	 โดยเฉพาะที่อยู่

ต่างจังหวัดมางาน	 HOME	 COMING	 DAY	 กันมากมาย	 มีการกลับไปตึกไปหอเลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง

ทบทวนความหลังเก่าๆ	 ที่เคยอยู่หอ	 และมีงานสังสรรค์ที่หลังหอประชุม	 มีงานการแสดงผลิตผล

ทางเกษตร	พี่ๆ 	ทีอ่ยูไ่กลมาใช้เงนิในงานนีเ้ตม็ที	่ส่วนใหญ่เลีย้งเหล้ารุน่น้อง	มกีารออกร้านของทกุช้ันปี	

แน่ละร้านปี	๑	ขายดีที่สุด	มีวงดนตรีของรุ่น	๒๗	ประกอบการรับประทาน	รสชาติอาหารของแม่ครัว

รุ่น	๒๗	เป็นอย่างไรไม่รู้	ขอดูหน้าน้องรุ่น	๒๗	เสียหน่อยโดยเฉพาะฝ่ายหญิง

	 พวกเราปี	 ๑	 ออกร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม	 จ�าได้ว่าเราขาดเงินทุนด�าเนินการ	ด้วยการ

ประสานของ	แอ๊ด	สุภาพรรณ	ณ	พัทลุง	(กษ)	ขอยืมเงิน	ชูจิตต์	ตั้งตรงจิตร	(กษ)	ที่มีเงินส่วนตัว

จ�านวน	๑๐,๐๐๐	บาท	มาเป็นทุนในการด�าเนินการ	ยังจ�าได้ไม่ลืมถึงความเอื้อเฟื้อของชูจิตต์ตราบถึง

วันนี้	เมื่อเกือบ	๕๐	ปีที่แล้ว	พวกเราจะมีสักกี่คนที่มีเงินส่วนตัว	๑๐,๐๐๐	บาท	มาให้รุ่นยืมใช้	พวกเรา

จากทุกคณะช่วยกันแต่งร้านซื้อกับข้าว	ท�าอาหารขาย	เสิร์ฟอาหาร	เครื่องดื่ม	เล่นดนตรี	ร้องเพลง	

รวมทั้งล้างจาน	และมีแขกพิเศษคือ	ท่านผู้หญิง	สุภรณ์เพ็ญ	หลวงเทพนิมิต	ในขณะนี้หรือ	สุภรเพ็ญ	

ณ	พัทลุง	พี่สาวของแอ๊ด	แต่งชุดนักเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยหั่นผักท�ากับข้าว
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	 สิ่งส�าคัญของนิสิตเกษตร	 คือ	 จักรยานที่ต้องใช้เดินทางในขณะนั้นเปรียบเหมือนม้าของ

คาวบอยนั่นเอง	 หายไปเดินทางล�าบากและมีราคาสูง	 มักจะมีคนขโมยเสมอๆ	 ตอนน้ีเรารู้แล้วว่า

การกวดขนัให้พวกเราแต่งตวัเรยีบร้อยขณะเรยีนมหาวิทยาลยัมปีระโยชน์มาก	เพราะจะแยกคนทีม่า

ขโมยจักรยานกับพวกเราได้	เนื่องจากการแต่งกายไม่เหมือนกับพวกเรา	พี่ๆ	สังเกตได้ง่าย	พวกที่มา

ขโมยส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่า	 มาจากโรงสูบที่อยู่ด้านเหนือมหาวิทยาลัย	 เคยเห็นพวกโจรจักรยาน

ที่ถูกจับถูกซ้อมจนน่วมในอาคารเทพฯ	ก่อนส่งให้ต�ารวจด�าเนินการ

	 เรียนจบเทอมสองพวกเราต้องต่อสู้กับข้อสอบของอาจารย์	ดูๆ	กิจกรรมที่เล่ามาหาเวลาอ่าน

หนังสือยากหน่อย	 พวกเราบางส่วนจะหกกระเมนตีลังกาออกไป	 ทางมหาวิทยาลัยหาทางผ่อนผัน

ให้พวกเรา	 ก็มีการให้ดรอปบ้าง	 ลดจ�านวนหน่วยกิตที่เรียนบ้าง	 ท�าให้คนที่ต้องออกไปลดน้อยลง

พวกเราผ่านการสอบเพือ่เรยีนปีสองต่อไป	บางคนไม่ชอบคณะทีเ่รยีนออกไปสอบใหม่หลายคน	บางคน

ได้ไปเรยีนสถาบนัอืน่	บางคนหาวธิทีีด่กีว่านัน้จบพร้อมเพือ่นๆ	ด้วย	คอื	ย้ายคณะภายในมหาวทิยาลยั		

มเีกอืบทกุคณะทีม่ย้ีายเข้าและออก	มคีณะเดียวทีไ่ม่ย้ายเข้าและออกในปีน้ีคือ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

เนื่องจากคณะวิศวฯ	 รับนักเรียนช่างที่เรียนดีย้ายเข้ามาเรียนแทน	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นคณะทีพ่วกเรยีนดคีะแนนสูงเข้ามาเรยีนทีชั่ดเจนคอื	ศริพิงษ์	ชลศริพินัธ์เลศิ	ทีม่าจากสวนกหุลาบ	

ตดิบอร์ด	๑	ใน	๕๐	ของประเทศเรยีนอยูค่ณะนี	้ขอเสรมิข้อมลูสกัหน่อยคอื	อานนท์	สรวสิตูร	สอบเข้า

ได้ที่	 ๑	 คณะวนศาสตร์	 คะแนนสอบของอานนท์ติดแพทย์จุฬาฯ	 ได้แต่บุพเพสันนิวาสให้	 อานนท์

มาเจอะเจอพี่คนสวยรุ่น	๒๖	อานนท์จึงเลือกคณะวนศาสตร์อันดับ	๑

	 มาเรียนเกษตรนี่สนุกสนานกับธรรมชาติมากว่าที่อื่น	 นอกจากงานร่ืนเริงแบบชาวบางเขน

แล้วยังมีการออกไปจับแมลงบ้าง	 ฝึกงานบ้าง	 ทัศนศึกษาบ้าง	 ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยคือ

การพัฒนามหาวิทยาลัย	 ซึ่งนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยช่วยกันเก็บขยะทั้งบนบกและในน�้าคงจ�าได้ว่า

สมัยก่อนนั้นถนนคอนกรีตมีน้อย	 พื้นที่รกร้างเต็มไปหมด	 นับเป็นช่วงชีวิตที่หาได้ยาก	 นอกจากนั้น

พวกบรรณศิลป์ยังออกไปขายหนังสือตามมหาวิทยาลัยในเมือง	 คุยกับเพื่อนธรรมศาสตร์ที่อยู่ติด

สนามหลวงเล่าว่า	พวกเกษตรเอาผกัไปขายทีส่นามหลวง	เพือ่นธรรมศาสตร์มาช่วยขายกนัสนุกสนาน	

และจอมพลประภาสยังเดินมาซื้อผักของชาวเกษตร

	 เรียนจบเทอมปลายแล้วพวกที่ตกอยู่หรือขยันขันแข็งก็จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนกัน	

บางคนก็ไปท�ากิจกรรมอื่นๆ	 เช่น	 ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท	 แต่คณะวนศาสตร์ไม่มีสิทธิ์เลือก

ต้องเข้าป่าไปเรียนภาคฤดูร้อนเท่านั้น	นอกจากบางคนไปสอบใหม่ต้องไปเข้าป่ากับรุ่นน้องปีหน้า

	 มถินุายน	๒๕๑๑	เปิดเทอมใหม่	พวกเราขึน้ปี	๒	แล้ว	พวกเรามศีาสตราจารย์อนิทร ีจนัทรสถิตย์ 

เป็นอธิการบดี	 ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร	 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายปกครองและสวัสดิการ	 อาจารย์ระพี สาคริก	 รักษาการเลขาธิการ	

ม.จ.จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ รักษาการคณบดีคณะเกษตร	ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส	คณบดี
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คณะวนศาสตร์	 อาจารย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม	 รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	

ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ	 คณบดีคณะประมง	 ศาสตราจารย์พันธุม ดิษยมณฑล	 คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 อาจารย์สันทิศ วีรเธียร	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์

ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์			

	 ในปีนี้เราได้	ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุทธยา	เป็นผู้แทนปี	๒	เราก็มีหน้าที่รับน้องที่คณะและ

ทีต่กึตามทีเ่ราเคยโดนรบักนัมา	ไม่ใช่แก้แค้นแต่เป็นหน้าทีท่ีต้่องปฏิบติัสืบทอดประเพณขีองเราทีม่มีา

ให้ด�าเนินไปด้วยดี	เมื่อเราขึ้นปี	๒	นี้	นอกจากคณะสัตวแพทย์ที่มีปี	๕	และปี	๖	เรามีรุ่น	๒๕	หรือ

ทีเ่รยีกขานว่ารุน่สลึงเป็นพีใ่หญ่	โดยม	ีพีป่รดีา	ประพฤตชิอบ	เป็นประธานสภานสิิต	พีฐ่ติพิงศ์	ศงัขะฤกษ์	

เป็นนายกองค์การนิสิต	 พี่อดิศักดิ์	 ศรีสรรพกิจ	 เป็นประธานกรรมการบริหาร	 พี่อ�านาจ	 ส่องเมือง	

เป็นประธานปกครอง	 พี่วีรศักดิ์	 ช่วยพัฒน์	 เป็นสารวัตรใหญ่นิสิต	 และรุ่นสลึงนี่แหละที่กวาดต้อน

คนเด่นคนสวยของรุ่น	๒๗	ไปใช้นามสกุลร่วมกับรุ่น	๒๕	เป็นจ�านวนมาก

	 ในปีนี้พวกเราบางคนที่ดีเด่นเข้าตากรรมการก็เริ่มเป็นคณะกรรมการองค์การนิสิตกันแล้ว	

ทีร่วดเรว็นัน้เนือ่งจากรุน่	๒๓	กบัรุน่	๒๔	จบพร้อมกนัขาดก�าลงัหลกั	พวกเราเป็นกองหนนุดงัมรีายช่ือ

ต่อไปนี	้ศรชยั	พลางกรู	เป็นผูช่้วยปฏคิมทีพ่ีม่นู	เอนกสุข	เป็นประธาน	พวงทอง	บญุทรง	กบั	นศิานาท	

ธีรวัฒน์	เป็นผู้ช่วยปฏิคมหญิงที่พี่กัณทรีย์	บุญประกอบ	เป็นประธาน	โกศล	จริงสูงเนิน	กับ	สมพงษ์	

แซ่หล	ูทีไ่ปสอบใหม่ตดิทนัตแพทย์เป็นผู้ช่วยสวสัดกิารชายทีพ่ีส่มคดิ	สริพิฒันดลิก	เป็นประธาน	กุลฉวี	

ลลีพนงั	มณัฑนย์ี	เศรษฐภกัด	ีนดิ	ตนั	เป็นผู้ช่วยสวสัดกิารหญงิทีพ่ีเ่ยาวพา	จันทราธรกลุ	เป็นประธาน	

ชวลิต	 ชินประยูร	 เป็นผู้ช่วยแผนกแสงเสียงที่พี่เฉลิมชัย	 ไชยสิงห์	 เป็นประธาน	 ระลึก	 หลีกภัย	

วิยะดา	ชุ่มภิรมย์	สุวิทย์	เฑียรทอง	เป็นผู้ช่วยวรรณศิลป์ที่มีพี่ศุภมาศ	พนิชศักดิ์พัฒนา	เป็นประธาน	

วิฑูรย์	พีรวัฒน์	 เป็นผู้ช่วยแผนกปืนที่มีพี่	 วรกิจ	สร้างศรีวงศ์	 เป็นประธาน	 ระลึก	หลีกภัย	สุจินต์		

ชววิสุทธิกูล	 เป็นผู้ช่วยแผนกอาสาสมัคร	ที่มีพี่เสรี	 ชัยรัตน์	 เป็นประธาน	คงศักดิ์	 ภิญโญภูษาฤกษ์	

นิลวรรณ	โรจนสกุล	เป็นผู้ช่วยยูโด-ไอกีโด้ที่พี่ส�าราญ	ทรงประเสริฐชัย	เป็นประธาน	และเป็นคณะ

สาราณียกรอีก	๔	คน	คือ	สุวิทย์	เฑียรทอง	ระลึก	หลีกภัย	อัญชลี	สุขโหตุ	วิยะดา	ชุ่มภิรมย์	นับเป็น

เกียรติประวัติและชื่อเสียงของรุ่นเป็นอย่างยิ่ง

	 เรื่องกับช่างกลไทยสุริยะเนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์บางส่วนจึงขอทวนความจ�าดังน้ี	 คืนที่

มีเรื่องกับ	 ช.ท.ย.	 นั้นพวกเราอยู่ปี	 ๒	 ราวๆ	 เดือนกรกฎาคม	๒๕๑๑	 คืนนั้นคณะวนศาสตร์ประชุม

น้องใหม่	ประกิจ	จูฑะพงษ์	(วน)	ไม่ได้อยู่หอแล้ว	กลับบ้านที่กรมสรรพาวุธทหารบกทุกวัน	พอมีงาน

ประกิจจะขับรถจิ๊บตรากงจักรมาร่วมงานเสมอๆ	วันนั้นน้องปี	๑	มีอาการป่วย	พวกเรานั่งรถไปส่งที่

โรงพยาบาลภมูพิลกนั	ไปเจอไอ้ผี	ปรชีา	สกลุวา	(ศศ)	ปรชีา	ปราดเข้ามาแล้วกล่าวว่า	ไอ้เหม่ง	ถกูแทง

เป็นหรอืตายเท่ากนั	ไอ้เหม่งคอื	บญุเหม่ง	แซ่ดัน่	ปี	๑	คณะเศรษฐศาสตร์	พวกเรากลบัจากโรงพยาบาล

มาถ่ายทอดให้รุ่นพี่รับรู้	พี่อ�านาจ	ส่องเมือง	(๒๕)	ประธานปกครองประกาศลั่นว่าเอาบุเรงนองออก	
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แบ่งทีมเป็น	๒	ทีม	ไปบุกโรงเรียนช่างกลไทยสุริยะ	รถจิ๊บน�าหน้าบุเรงนองออกด้านหลังมหาวิทยาลัย

ไปออกอนุสาวรีย์หลักสี่เข้าตีทางทิศเหนือ	 อีกชุดขบวนใหญ่เดินไปตีด้านทิศใต้	 จ�าได้ว่ามีพี่ผู้หญิง

กลับมาจากงานกาชาดหรืออะไรสักอย่างเชียร์ว่าเอามันเลย	ผลที่ออกมาเละครับ	โรงเรียนพังพินาศ

ในระดับทีพ่วกเราทกุคนโดนยดึเงนิประกนัค่าของเสยีหายคนละ	๕๐	บาท	ไปจ่ายให้กบัโรงเรียนช่างกล

ไทยสุริยะ	 ไม่รู้ว่าเงินจ�านวนนี้พอหรือเปล่า	 และมีเรื่องราวหลังจากนั้นที่พวกเราต่อยบ้างตีบ้างกับ

ช่างกลไทยสุรยิะ	บางทไีปดกัแถวสะพานควายบ้าง	หน้าบางเขนบ้าง	น่ีคอืหน่ึงในต�านานของชาวบางเขน

	 ชีวิตด�าเนินไปไม่นาน	ถึงเดือนมิถุนายน	๒๕๑๒	พวกเราขึ้นปี	๓	แล้ว	เป็นผู้ใหญ่ขึ้น	ทุกคณะ

ก็เริ่มเลือกวิชาเอกกันตามความชอบพอ	หลายๆ	คนเลือกตามเพื่อนบ้าง	เลือกตามความพอใจในการ

ไปประกอบอาชีพ	หลายคนวิชาเอกที่เลือก	เรียนจนจบแล้วไม่ได้ใช้ก็มี	ในปีนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร	 โดยคณบดีในปีนี้ยังเป็นท่านเดิมเช่นเดียวกับปี	 ๒๕๑๑	 แต่ที่เปลี่ยนแปลงคือในปีนี้เรามี	

ม.จ.จกัรพนัธุเ์พญ็ศริ ิจกัรพนัธ์ุ เป็นองค์อธกิารบดกีบัรกัษาการคณบดคีณะเกษตร		อาจารย์ระพ ีสาครกิ

เปลี่ยนจากเลขาธิการเป็นรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	เป็นปีแรกที่เรามีรองอธิการบดี	๓	ท่าน

	 ประสาท	 วิสูญ	 เป็นผู้แทนปี	 ๓	 และเรามีน้องใหม่จ�านวนหน่ึงเข้ามาเรียนโดยไม่ได้สอบ

เอนทรานส์ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 อันว่าน้องใหม่ชุดนี้แท้ที่จริงแล้วสอบเข้า

มหาวิทยาลัยพร้อมพวกเราเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงรุ ่นเดียวศึกษาที่สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 ด้วยเหตุผลใดไม่แจ้ง	 หลังจากเรียนไปได้	 ๒	 ปี	 นักศึกษาชุดน้ีแยกย้ายกัน

ไปเรยีนทีธ่รรมศาสตร์และเชียงใหม่	รวมทัง้เกษตรของเราตดิโบว์เขียวและใส่หมวกเขยีวเช่นเดยีวกบั

ปี	๑	บางคนจบพร้อมๆ	รุ่น	๒๗	ด้วย

	 ปีนี้เรามีพี่เสรี	ชัยรัตน์	เป็นประธานสภานิสิต	พี่บุญแสง	จินดามณีโรจน์	เป็นนายกองค์การ

นิสิต	พี่สมชาย	วณิชย์กอบจินดา	เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	พี่สมเจตน์	นิลเนตรบุตร	เป็น

ประธานปกครอง	พีส่ทิธชิยั	ลิม้ตระกลู	เป็นสารวตัรใหญ่นิสิตชาย	พีสุ่มาล	ีบญุประเสรฐิ	เป็นประธาน

ชุมนุมนิสิตหญิง	และ	พี่รัตนา	นาควัชระ	เป็นสารวัตรใหญ่นิสิตหญิง
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	 ปีนี้เช่นกัน	 พวกเราได้ท�างานให้ส่วนรวมเป็นจ�านวนมากเอาเฉพาะท่ีมีรายช่ือในหนังสือ

พระพิรุณก็มากมายหลายสิบคน	เริ่มจากสภานิสิต	มีสุจินต์	ชววิสุทธิกูล	เป็นเลขาธิการ	โดยมี	ธราธร	

สริมินัตาภรณ์	และ	สพุตัรา	ชนุวเิศษ	เป็นผูช่้วยเลขาธกิาร	ขององค์การม	ีพงษ์ศกัดิ	์ลิม้เจรญิรตัน์	และ

จรลัธาดา	กรรณสูตร	เป็นผูช่้วยเหรญัญกิ	วรีะพงษ์	นาคธร	เป็นผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร

	 สมคัร	ยิง่ยง	เป็นผูช่้วยปฏิคมชาย	ผูช่้วยปฏคิมหญงิ	๓	คน	ประกอบด้วย	วไิลวรรณ	รตันโกสมุ		

นงราม	เขมะโยธิน	และ	วรรณวิภา	ง้าวสุวรรณ	ผู้ช่วยสวัสดิการชายคือ	ชุมพล	เพี้ยนพักตร์	และ

อนันต์	พู่พิทยาสถาพร	ผู้ช่วยสวัสดิการหญิง	๕	คน	มี	 ธราธร	สิริมันตาภรณ์	ประภา	กาหยี	ชัชรี	

มนูญภัทราชัย	บุณนะ	ติระกุล	และ	แมรี่	ทองมั่ง	กรรมการเชียร์	มีพานิชย์	สังข์เกษม	และ	ประพันธ์	

ผลพันพัว		กรรมการถ่ายภาพ	สมคิด	โด่งดัง

	 รองสาราณียากร	 ระลึก	 หลีกภัย	 และ	สุวิทย์	 เฑียรทอง	ประธานชุมนุมวรรณศิลป์	 สุวิทย์	

เฑียรทอง	มี	ชุลีรัตน์	ชโลธร	และ	วิยะดา	ชุ่มภิรมณ์	เป็นรอง	ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุทธยา	เป็น

รองฝ่ายประชาสมัพนัธ์	สวุพตั	ศรีเพญ็	เป็นรองฝ่ายตดิต่อต่างประเทศ	กรรมการฝ่ายรืน่เรงิม	ีพงษ์ศกัด์ิ	

เย็นแสงจนัทร์	และวนดิา	ประภากมล	รองฝ่ายแสงเสียง	วนาพรรณ	ชัยกลู	กรรมการฝ่ายพทุธศาสตร์

และประเพณี	 มี	 ไพบูลย์	 ด่านวีรุทัย	 วีรพงษ์	 นาคธร	และจันทร์ทิพย์	 ช่องดารากุล	 กรรมการฝ่าย

ศลิปกรรม	สบืสนัต์	วงศ์ชาล	ีและมนตร	ีศรินินท์	รองประธานกฬีาในร่ม	ทนิกร	ดารารตันศลิป์	วลัลภา	

ใสวิเศษ	และ	ชัยวัฒน์	กุลดิลก	รองประธานแบดมินตัน	สมศักดิ์	เนติรังษีวัชรา	ดารณี	กาญจนพบู	

และ	 นันทพร	 วรวุฒิพงษ์	 รองประธานฮอกก้ี	 อนันต์	 อนันตโชติ	 ประธานตะกร้อ	 สว่างพู่ตระกูล	

รอง	สุรพงศ์	ทองเลี่ยมนาค	รองประธานยูโดไอกิโด	คงศักดิ์	ภิญโญภูษาฤกษ์	และวิยะดา	ชุ่มภิรมย์

	 รองประธานดาบไทยต่อสู้ป้องกนัตวั	ชวลติ	นยิมธรรม	และ	วรรตัน์	เจรญิศริพินัธ์	รองประธาน

ดาบสากลและยิงธนู	 สุนทร	 ดุริยะประพันธ์	 เพลินพร	 ทองพิสิฐสมบัติ	 รองประธานบาสเกตบอล	

ชินกร	พัฒนปรีชากุล	และ	ดวงใจ	 วรวิทย์รัตนกุล	 รองประธานวอลเลย์บอล	กอบเกียรติ	 บันสิทธิ์		

รองประธานซอฟท์บอล	 พีระเดช	 เหลืองสกุล	 รองประธานกีฬาทางน�้า	 วิทยา	 อักกาญจน์วานิชย	์
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รองประธานฟุตบอล	 ศิริ	 เพ่งเล็งผล	 ประธานแผนกปืน	 อุดม	 อมรวัฒนา	 รอง	 วิฑูรย์	 พีระวัฒน	์

กีฬากลางแจ้ง	รอง	วนาพรรณ	ชัยกูล	และ	ร�าเพย	คณะสุข

	 ประธานกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร	ระลึก	หลีกภัย	รอง	๔	คน	จงรักษ์	วณิชาชีวะ	อุดม	ยอดขันธ์	

สุวรรณี	วิโรจน์สายลี	และ	อรุณศรี	เฉลิมกุล	นายกสโมสรเคหศาสตร์	สุวรรณี	วิโรจน์สายลี	ประธาน

ชุมนุมเกษตรกรในอนาคต	วัฒนา	สวรรยาธิปัติ	หัวหน้าตึกพุทธรักษา	นกน้อย	เชียงกูล	หัวหน้าตึก

มหาหงส์	พนูศริ	ิไชยศร	ี	และหนงัสอืพระพริณุ	รองสาราณยีกร	สวุทิย์	เฑยีรทอง	ธรุการ	ระลึก	หลีกภยั	

วิยะดา	ชุ่มภิรมย์	เพลินพร	ทองพิสิฐสมบัติ	เยาว์ธิดา	ค้าดี	นิลวรรณ	สิริรัตน์	ไพรินทร์	แซ่ตัน	อัปษร	

สาณะเสน	ศิลปกรรม	อรรถพร	สมนึก

	 ขณะท่ีรุ่นเราอยู่ปี	 ๓	 นั้น	 พวกเราสนุกสนานในการดูกีฬามากเพราะกีฬาของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ยอดเย่ียมมากในหลายกีฬา	 ที่โดดเด่นถูกใจชาวบางเขนมากคือ	 ในปีน้ีเราได้	 อภิรักษ์	

อารีมิตร	หรือ	ต๋อ	จากวชิราวุธที่เข้าเรียนคณะวนศาสตร์แล้วย้ายไปคณะเศรษฐศาสตร์และบริหาร

ธุรกิจ	มาร่วมทีมรักบี้ด้วย	ท�าให้เราสนุกสนานกันมากที่รักบี้เราชนะในหลายครั้งและวิทยุยานเกราะ

จะกล่าวถงึทมีรักบีเ้กษตรด้วยความช่ืนชม	ตามตกึตามหอจะมารมุฟังวทิยยุานเกราะกนัมากเม่ือกล่าว

สิง่ใดทีถ่กูใจกจ็ะมเีสยีงเฮ	เพือ่ให้ได้อรรถรสเร่ืองรกับี	้ขอน�าเอาข้อเขยีนของสมชาย	อยูส่ขุในขณะนัน้

หรือพงษ์พนา	อยู่สุขในเวลานี้มาให้พวกเรารับรู้กัน

 “เสี้ยวหนึ่งของชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเข้ามาเรียนปี ๑ ได้พักกับพี่รุ่น ๒๕ 

สองคนคือ พี่ยักษ์ วีระศักดิ์ ช่วยพัฒน์ กับพี่วิจิตร กาญจนวงศ์ เห็นพี่ทั้งสองไปซ้อมรักบี้ทุกวันเลย

ติดตามไปสนามรักบี้บ้าง ได้พบกับ พี่เตี้ย อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ รุ่นพี่สมัยเรียนมัธยม เลยได้วิชารักบี้

ในต�าแหน่งสกัมฮาล์ฟ จากพี่คนนี้เอง ต�าแหน่งสกรัมฮาล์ฟเป็นผู้เล่นตัวเล็กที่สุดในทีม ที่ต้องว่องไว

มีหน้าที่ส่งลูกจากกองหน้าไปยังกองหลัง

 เพื่อนๆ รุ่น ๒๗ ที่เล่นรักบี้ ก็มี วิกรม ไหลมา สหัสส์ พรหมนาถ สมชาย ศิริฤกษ์พิพัฒน์ (ยาว) 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ (โต้ง) อุดม ทองเขาอ่อน ชัยประสิทธิ์ พงษาเกษตร นิทัศน์ พ.ประสิทธ์ิ 

สองคนแรกเล่นเก่งมาก เพราะมาจากวชิราวธุเคยเล่นมาแต่เดก็ การแข่งขนัทีป่ระทบัใจเมือ่ทมีเกษตร

พบกบัทมีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีส่นามเกษตร ระหว่างมกีารสกรมัระยะ ๑๐ เมตรหน้าประต ูกองหน้า

ได้เตะลูกไปหน้าประตูคู่แข่งขัน เราเองวิ่งสุดชีวิตเก็บลูกแล้ววางทรัยได้ ๓ แต้ม ชัยประสิทธิ์ เป็น

ผู้เตะเปลี่ยนได้อีก ๒ แต้ม วันนั้นเราเป็นฝ่ายชนะ อีกการแข่งขันเป็นรายการรักบี้มหาวิทยาลัย

ที่มาเลเซีย ลงแข่งกับทีมมหาวิทยาลัยมาเลเซีย สนามแข็งมากผู้เล่นต�าแหน่งสกรัมฮาล์ฟตัวสูงใหญ่ 

ทกุครัง้ทีเ่ราส่งลกูเขาจะเข้ามาแทกเกิล้ช้ากว่าทีค่วรจะเป็น กรรมการกไ็ม่ว่าอะไร เราเจบ็จนว่ิงไม่ออก

 สิ่งที่น่าภูมิใจ เราได้เสื้อสามารถชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นี่คือความประทับใจ

ตราบมาจนวันนี้” 
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	 มิถุนายน	 ๒๕๑๓	 พวกเราข้ึนปี	 ๔	 กันแล้ว	 หลายคนเตรียมรับปริญญาเกียรตินิยม	 บางคน

พยายามลงทะเบียนให้จบทันภาคฤดูร้อน	ปีนี้เรามีคณะที่	๘	คือ	คณะศึกษาศาสตร์	เริ่มรับน้องใหม่

ในปีนี้เพลงมหาวิทยาลัยที่ร้องว่าเจ็ดคณะสามัคคีกันชั่วฟ้า	 ต้องเปลี่ยนเป็นทุกคณะสามัคคีกันชั่วฟ้า	

มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวคือ	ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร	เป็น

รองอธิการและรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	อาจารย์ราชัน อ�าไพ	เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนิสิต	

และอาจารย์ปวิน ปุณศรี เป็นคณบดีคณะเกษตร

	 ในปีนีม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์รบันิสิตรุน่	๓๐	ใน	๘	คณะจ�านวน	๑,๒๐๙	คน	นับว่ามากแล้ว		

ยังต้องรับนิสิตภาคสมทบอีก	 	 ๓	 คณะคือ	 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 คณะวิทยาศาสตร์

และอักษรศาสตร์	คณะประมง	จ�านวน	๓๗๓	คน	เบ็ดเสร็จ	๑,๕๘๒	คน	มากกว่ารุ่นเราเกือบเท่าตัว	

เป็นท่ีหนักใจของฝ่ายปกครองที่ต้องไปรวมกันวางแผนรับน้องใหม่โดยพักรวมกันที่ตึก	 ๑๑	 อันมี

วินิจ	ชวนใช้	เป็นหัวหน้าตึกและคณะกรรมการปกครอง

	 ปีนี้รุ่น	 ๒๗	 ขยับขึ้นมาเป็นพ่ีใหญ่	 พวกเรามีต�าแหน่งที่ช่วยงานของมหาวิทยาลัยมากมาย	

บางคนหลงลมืไปแล้วขอเอามาทบทวนใหม่	เอาแค่อยูใ่นองค์การนสิติกเ็กอืบ	๒๐๐	คนแล้ว	ยงัท�างาน

คณะอีกเป็นจ�านวนมาก	ขอแจ้งรายชื่อดังต่อไปนี้

	 ประธานสภานิสิต	วิรุฬห์	ป้อมทอง	รองประธาน	สนั่น	ศรีวะรมย์

	 นายกองค์การนิสิต	ผดงุศกัดิ	์เทพหัสดนิ	ณ	อยธุยา	รองนายก	สมศกัดิ	์เนตริงัษวีชัรา	เลขานกุาร	

ชูชาติ	 ภมรสุวรรณ	 เหรัญญิก	พงษ์ศักดิ์	 ลิ้มเจริญรัตน์	 ผู้ช่วย	ภิชาติ	 วรรณประทีป	และ	สามัคคี	

บุณยวัฒน์

	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	สุชาติ	สังข์เกษม	รองฝ่ายธุรการ	ปิติ	แววหงษ์	รองฝ่ายกีฬา	

วิกรม	ไหลมา	ประธานชุมนุมนิสิตหญิง	พวงทอง	บุญทรง	รอง	สุภาพรรณ	ณ	พัทลุง	และ	พิไลพรรณ	

พุทธวัฒนะ	เหรัญญิก	ณัฐ	พงษ์	ประยูร	ผู้ช่วย	ศันทนีย์	อยู่เย็น	เลขานุการ	นเรศ	เฮงเจริญ	ผู้ช่วย	

สุพัตรา	ชุนวิเศษ	สาราณียกร	สุวิทย์	เฑียรทอง

	 ประธานปฏิคมชาย	ชาญวิทย์	สุขรังสรรค์	กรรมการมี	นิทัศน์	พ.ประสิทธิ์	ก�าลูน	จาตุรงคกุล	

บรรพต	 ตันติเสรี	 เชิดชัย	 หาญเจนลักษณ์	 อภิวัฒน์	 จริยธาราสิทธ์ิ	 ปัญญา	 บูลย์เวช	 ประธาน

ปฏิคมหญิง	 วัลลภา	 ใสวิเศษ	 รอง	 มานิดา	 พลสุวรรณ	 กรรมการ	 กุลฉวี	 ลีลพนัง	 สุวพัต	 ศรีเพ็ญ	

อรพันธุ์	บรรจงศิริ	วิไลวรรณ	รัตนโกสุม	เพ็ญพร	ชัยวิรัตน์	ศิริลักษณ์	บุญศิริ

	 ประธานสวัสดิการชาย	 เฉลิมชัย	 ศักดิ์ศรี	 รอง	 ธีระ	 ราชสมบัติ	 กรรมการ	 โยธิน	 ฟักเขียว	

ผลชิต	 บัวแก้ว	 ชิน	 ตั้งกุศลจิต	 สังเวียน	 คงดี	 กรีฑา	 พงษ์พานิช	 ประชา	 ธีรวิทย์	 กฐิน	 ศรีมงคล	

สุรฉัตร	สนทอง	ทวี	ชื่นนิรันดร์	สงวน	แก้วบุญเรือง	สุรินทร์	วิวัจนสิรินทร์	อนุชิต	นาคสมบูรณ์	สนใจ	

หะวานนท์	ชุมพล	เพี้ยนพักตร์	เกษม	ศรีโยทัย		
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	 ประธานสวัสดิการหญิง	 อัชรีย์	 สายน�้าเขียว	 รอง	 ชัชรี	 มนูญภัทราชัย	 กรรมการ	 สุพิน	

จิวะจินดา	อัปษร	สานะเสน	จิระรัตน์	อู่สวัสดิ์	ประภา	กาหยี	รัชนี	ถิระพาณิชย์	รัตนาภรณ์	ธวัชโยธิน	

อุไร	สงวนศิลป์	ดวงพร	ข�าเลิศ	วรรณดี	ทักษิณาวิสุทธิ์	ประกายพร	แก้วโพธิ์

	 ประธานเชียร์	พานิชย์	สังข์เกษม	รอง	ประพันธ์	ผลพันพัว	กรรมการ	วรรณวิภา	ง้าวสุวรรณ	

ดรณุ	ีธนนนัทกลุ	ประธานแผนกถ่ายภาพ	นภดล	เจรญิเมตตา	กรรมการ	สมคดิ	โด่งดงั	ประธานแผนก

ประชาสัมพันธ์	สุกิตติ	กระจ่างเย่า	รอง	ชัยชนะ	เพชรแสงใส	วรรณดา	เกษตรสุวรรณ	กรรมการ	

ศรชัย	พลางกูร		

	 ประธานรื่นเริง	วิทยา	สินธุวราวรรณ	รอง	อุไรวรรณ	โชติวิทย์	ประธานแผนกปาฐกถาและ

โต้วาที	ภักดี	กุลบุญ	รอง	สนั่น	ศรีวะรมย์	ธราธร	สิริมันตาภรณ์	ประธานแผนกทัศนศึกษา	วิริยะ	

ช่วยบ�ารุง	 รอง	 สมเกียรติ	 เทพชัย	 และสุรศักดิ์	 คณารักษ์สันติ	 ประธานแผนกติดต่อต่างประเทศ	

มนต์ชัย	สุทธิวัฒนานิติ

	 ประธานแผนกแสงเสียง	 ชวลิต	 ชินประยูร	 รอง	 วนาพรรณ	 ไชยกูล	 ประธานแผนกพัสดุ	

ทรงศักดิ์	 วรวิทย์รัตนกุล	 รอง	 บุญเวช	 ตันธนาวัฒน์	 ประธานแผนกพุทธศาสน์และประเพณี	

สว่าง	ข้อมงคลอุดม	รอง	จันทร์ทิพย์	ช่องดารากุล	กรรมการ	บุญยง	ปิยะศิรินนท์		

	 ประธานแผนกศิลปกรรม	ธีระศักดิ์	 ลีวิวัฒนาพรชัย	 รอง	ภัทรวิทย์	 อุตรินทร์	 กับ	อรรถพร	

สมนึก	กรรมการ	มนตรี	ศิรินนท์	โกศล	จริงสูงเนิน	ผิน	สุขเสรีทรัพย์	อดุลย์	เสนากัลป์	สุรพล	ลิขิต

ปัญญาวัฒน์	ธีระยุทธ	หงษ์ทอง	ประธานสวัสดิการหกเหลี่ยม	ปรีชา	ชิตสุข	สหกรณ์นิสิต	สายัณห์	

สตางค์มงคล

	 นายกสโมสรเศรษฐศาสตร์เกษตร	 ปรีดา	 วรรณไกรโรจน์	 นายกสโมสรสัตวบาล	 วิพัฒน	์

จิระจงเจริญ	 นายกสโมสรวนศาสตร์	 พงษ์ศักดิ์	 คงเจริญสุข	 นายกสโมสรภาษาอังกฤษ	 มงคล	

กวางวโรภาส	นายกสโมสรกีฏวิยาและโรคพืช	ธีระศักดิ์	ลีวิวัฒนาพรชัย	นายกสโมสรเศรษฐศาสตร์

บัญชีบริหารธุรกิจ	สุเทพ	นกน้อย
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	 นายกสโมสรนักเกษตร	 ชนะ	 สอาดเอี่ยม	 นายกสโมสรนักส่งเสริม	 เด็ดเชาวน์	 ไกรสรกุล				

นายกสโมสรพืชสวน	สมชาย	อยู่สุข	นายกสโมสรบริจด์	ปรีชา	ถนอมจิต	นายกสโมสรดนตรีสากล	

วิสูตร	หงษ์ทรงเกียรติ	นายกสโมสรดนตรีไทย	พิสัณห์	พื้นผล	นายกสโมสรวิทยาศาสตร์การอาหาร	

พงษ์ศักดิ์	ลิ้มเจริญรัตน์	ชุมนุมนิสิตมุสลิม	ปรีชา	ลามอ	ชุมนุมนิสิตคริสเตียน	ไพฑูรย์	วิบูลย์ภาณุเวช

	 ประธานแผนกกีฬากลางแจ้ง	ธวัช	อุ่นวิจิตร	ประธานแผนกกีฬาในร่ม	ทินกร	ดารารัตนศิลป์	

ประธานแผนกกีฬาทางน�้า	วิทยา	อักกาญจน์วานิชย์	ประธานแผนกฟุตบอล	ศิริ	เพ่งเล็งผล	ประธาน

แผนกรักบี้ฟุตบอล	วิกรม	ไหลมา	ประธานแผนกบาสเกตบอล	ชินกร	พัฒนปรีชากุล	ประธานแผนก

แบดมินตัน	สมศักดิ์	เนติรังษีวัชรา	ประธานแผนกฮอกกี้	อนันต์	อนันตโชติ	ประธานแผนกตระกร้อ	

สุรพงศ์	ทองเลี่ยมนาค

	 ประธานแผนกยูโดไอกีโด้	 ชัยฤกษ์	 สงวนทรัพยากร	 ประธานแผนกดาบไทยและป้องกันตัว	

วรรตัน์	เจรญิศริิพันธ์	ประธานแผนกดาบสากลและยงิธนู	สุนทร	ดรุยิะประพนัธ์ุ	ประธานแผนกเพาะกาย	

สุวิชช์	ตังคจิวางกูร	ประธานแผนกวอลเลย์บอล	กอบเกียรติ	บันสิทธิ์	ประธาแผนกซอฟท์บอล	วิทยา	

เฉิดดิลก	ประธานแผนกปืน	ปรีชา	เฉลิมพิชัย	ประธานแผนกเทเบิลเทนนิส	ชัยวัฒน์	กุลดิลก

	 ประธานคณะกรรมการปกครอง	 เดชอนันต์	 ถึงแสง	 รองประธานปกครอง	 ธงชัย	 ฆารไสว	

และ	วิทวัส	เวชชบุษกร	สารวัตรใหญ่นิสิตชาย	เกียรติศักดิ์	ตัณฑสันติกุล	รองสารวัตรใหญ่	ศักดิ์ชัย	

ลิ้มกมลทิพย์	 เกียรติศักดิ์	 สุขวัฒน์	 มงคล	 มูลมณี	 อุดม	 สิทธิเดช	 ปัญญา	ปลาทิพย์	 โกวิท	 คบหมู่

เลขานุการ	ระลึก	หลีกภัย	ผู้ช่วย	มานพ	สุเสวนานนท์	เหรัญญิก	วินิจ	ชวนใช้	สารวัตรใหญ่นิสิตหญิง	

อรพินท์	พงษ์ภักดี	รองสารวัตรใหญ่	ประพิศ	ตันติธนพัฒน์	จิราวรรณ	แสงโชติ	ทัศนีย์	จันทรสมบัติ	

ประภัสสร	ถาวรสมบัติ	สุพิน	จิวะจินดา
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	 ผู้แทนคณะเกษตร	 จักรพันธ์	 กนกกัณฑพงษ์	 ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	

วิเชียร	 ณ	 รังษี	 ผู้แทนคณะวนศาสตร์	 คงศักดิ์	 ภิญโญภูษาฤกษ์	 ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร	์

ธรีะ	วงศ์สมทุร	ผูแ้ทนคณะวทิยาศาสตร์	ปัญญา	อศัวรางกูร	ผู้แทนคณะประมง	จรลัธาดา	กรรณสตูร	

ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์	ก�าลูน	จาตุรงคกุล	ผู้แทนปี	๔	สมชาติ	ศักดิ์พิทักษ์

	 หัวหน้าตึก	๑	มาโนชญ์	คูวรากุล	หัวหน้าตึก	๒	บุญส่ง	ปานจันทร์	หัวหน้าตึก	๓	พิทยุตม์	

วฒันพฤกษ์	หวัหน้าตกึ	๔	สคุนธ์	สมิศริ	ิหัวหน้าตกึ	๕	วชิา	ฐิตปิระเสรฐิ	หัวหน้าตกึ	๘	พภิพ	จารกิภากร	

หัวหน้าตึก	๙	สมพร	กาญจนกุล	หัวหน้าตึก	๑๑	วินิจ	ชวนใช้	หัวหน้าตึก	๑๒	ชัยชนะ	เพชรแสงใส

	 หัวหน้าหอ	๒	สนธยา	เกียรติงาม	หัวหน้าหอ	๓	ณัฎฐ์	พงษ์ประยูร	หัวหน้าหอ	๑๑	ทองชม	

ปุณยานนท์	หัวหน้าหอ	๑๒	มานพ	ทองเย็น	หัวหน้าหอ	๑๓	วิจิตร	เจริญจิตรไพศาล	หัวหน้าหอ	๑๔	

อนันต์	 พู่พิทยาสภาพร	 หัวหน้าหอ	 ๑๕	 บรรพต	 ตันติเสรี	 หัวหน้าหอบุตรเกษตรกร	 สมชาย	

ศิริฤกษ์พิพัฒน์

	 หัวหน้าตึกบุษกร	อัชรีย์	สายน�้าเขียว	หัวหน้าตึกขจรรัตน์	พูนศิริ	ไชยศรี	หัวหน้าตึกคัทลียา	

วยิะดา	ชุม่ภริมย์	หวัหน้าตกึมหาหงส์		ศริลิกัษณ์	บญุศริ	ิหัวหน้าตกึขจีนุช	มยรุ	ีหงุ่ยตระกลู	หวัหน้าตกึ

พุทธรักษา	 บังอร	 บุปผเวช	 หัวหน้าตึกราชาวดี	 ชัชรี	 มนูญภัทราชัย	 หัวหน้าหอ	 ๑๐	 ก	 เพลินพร	

ทองพิสิฐสมบัติ	หัวหน้าหอ	๑๐	ข	ดวงใจ	วรวิทย์รัตนกุล

	 เรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่งในวาระท่ีเราเป็นซีเนียร์	 และเป็นประธานกีฬาเกือบทุกประเภทรวมทั้ง

เป็นนกักฬีาเป็นอนัมาก	บางคนเป็นทัง้นักกฬีามหาวทิยาลยัและนกักฬีาทมีชาตมิากมายหลายประเภท

กีฬา	 ที่เราได้เปรียบสถาบันอื่นคือการอยู่หอพักท�าให้การฝึกซ้อมกีฬาเป็นไปโดยสะดวกกว่าที่อื่น	

เราซ้อมจนมืดค�่ากลับหอไปอาบน�้ากินอาหารก็สบาย	 แต่งชุดกีฬาไปกินข้าวก่อนกลับหอก็ไม่ผิดร้าย	

รวมทั้งพวกเรามีความเข้มแข็งและจริงจังในการฝึกซ้อม	 ปีท่ีผ่านๆ	 มายังไม่ชัดเจน	 ว่าเราเป็นเลิศ

ในการกีฬาเพราะมีการแข่งขันกระจายไปในหลายประเภท

	 ในปีนี้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่	๑	ที่เชียงใหม่ในระหว่างวันที่	๑๘-๒๘	พฤศจิกายน	

๒๕๑๓	 ที่รวมเอาทั้งกีฬาและกรีฑาไปแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกัน	 ในการนี้กองทัพนักกีฬาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๒๗๘	คน	โดยการน�าของ	อาจารย์ปราณี แจ้งเจนกิจ	ขึ้นรถไฟ

ไปแข่งขันกับสถาบันอื่นอีก	 ๗	 แห่ง	 เรียงตามล�าดับเหรียญที่ได้รับรองจากเกษตรคือ	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	มหาวิทยาลัย

มหิดล	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยศิลปากร

	 หนังสือพิมพ์ขณะนั้นลงข่าวใหญ่ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าเหรียญทอง	 โดย

เกษตรศาสตร์ได้เหรยีญทองดงันี	้กรฑีา	๑๒	เหรยีญทอง	ว่ายน�า้	๒๓	เหรยีญทอง	โปโลน�า้	๑	เหรียญทอง

วอลเลยบอล	๑	เหรียญทอง	เทนนิส	๑	เหรียญทอง	ดาบไทย	๖	เหรียญทอง	ดาบสากล	๓	เหรียญทอง	
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ยโูด	๒	เหรยีญทอง	ยงิปืน	๗	เหรยีญทอง	รวม	๕๒	เหรยีญทอง	จาก	๑๑๐	เหรยีญทอง	ยงัได้เหรยีญเงนิ

อีก	๓๙	เหรียญ	กับ	๒๗	เหรียญทองแดง	รวม	๑๑๘	เหรียญได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทั้งชายและหญิง

อีก	๒	ใบ	แถมด้วยรางวัลเชิญป้ายน�าขบวนพาเหรด	ผู้เชิญป้ายคือ	เอี่ยมศรี	เอื้ออังกูร	อีก	๑	รางวัล

	 กล่าวได้ว่าชาวเกษตรได้ท�าสถิติถล่มทลายในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งแรก	 เกือบจะเรียกได้ว่า

นกักฬีาของเกษตรทกุคนมเีหรยีญคล้องคอกนัหมด	แม้สมยัโน้นเรายงัไม่มสีระว่ายน�า้มาตรฐานมีเพยีง

สระขจี	แต่เราเก็บเหรียญทองมาเกือบหมด	โปโลน�้าทีมหญิง	เราถูกดึงกางเกงใต้น�้าท�าให้พ่ายแพ้ไป	

ได้แค่เหรยีญเงนิ	ครัน้ถงึฝ่ายชายลงเล่นด้วยความแค้นทีม่าดงึกางเกงว่ายน�า้แฟนประธานกฬีาทางน�า้

กระหน�่ายิงจนคู่ต่อสู้ตีใข่ไม่แตก	 อันน้ีเป็นต�านานของชาวเกษตร	 ที่มีรุ่น	 ๒๗	 เป็นนักกีฬามากมาย

จดจ�าชื่อไม่หวาดไม่ไหว	เกือบลืม	มีน้องอมรา	ชื่นพันธ์	รุ่น	๒๙	คณะประมง	เป็นเจ้าเหรียญทองคือ

เธอกวาดไปทั้งหมด	๗	เหรียญทอง

	 หนงัสอืพมิพ์ลงข่าวว่าองค์อธิการท่านปล้ืมกบัผลงานของชาวเกษตรในครัง้น้ีมาก	ทรงจดัเลีย้ง

ฉลองชัยชนะที่ภัตตาคารโกลเดนไนท์	ในวันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๑๓	ในปีนี้มีการแจกเสื้อสามารถชั้น	๑	

ให้กับผู้ที่ได้รับเหรียญทอง	 ส่วนผู้ที่ได้รับเหรียญเงิน	 ได้ตราสามารถ	 ชั้น	 ๒	 ที่กล่าวเช่นนี้คือ	

จากเหรียญที่ได้รับครั้งนี้แล้วคาดว่าเสื้อสามารถช้ัน	 ๑	 น่าจะเป็นจ�านวนมาก	 เพราะมีกีฬาประเภท

ทีมด้วย	 ส่วนพวกที่ได้เหรียญเงินจะได้ตราปักผ้าสีน�้าเงินที่เอาไปติดเสื้อได้พร้อมกระดุมทอง	 ๑	 ชุด		

น่าเห็นใจมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถตัดเสื้อแจกได้หมด

	 โอกาสนี้รัชนี	อักกาญจน์วาณิชย์	ได้เล่าถึงเรื่องว่ายน�้าในอดีตของพวกเราดังนี้

 “กีฬาทางน�้า-ว่ายน�้า-โปโลน�้า เมื่อเราเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเรียน

หลักสูตร ๔ ปี เราจะต้องเลือกเรียนกีฬา ๔ เทอม เทอมแรกมีกีฬาบังคับคือกรีทาหรือว่ายน�้าอย่างใด

อย่างหนึ่ง ประเภทของกีฬาทางน�้า ว่ายน�้าประกอบด้วย ฟรีสไตล์ กบ  ผีเสื้อ กรรเชียงและว่ายผสม

ทัง้ ๔ ประเภท อาจจะว่ายผลดัผสมคนเดยีวหรอืว่ายผลดั ๔ คน รวมทัง้โปโลน�า้ ซึง่มผีูเ้ล่นทมีละ ๗ คน
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 เนื่องจากผ่านมาเกือบ ๕๐ ปี ได้พยายามตามหานักกีฬาจากรูปถ่ายและค�าบอกเล่าของ

เพื่อนๆ รวมได้นักกีฬาชายเพียง ๔ คน คือ วิทยา อักกาญจน์วาณิชย์ วรศักดิ์ โชติกุลสุวรรณ บุญช่วย 

เชาวน์นที สมพล เจริญวานิช นักกีฬาหญิง เรืองศรี พลาพงษ์ บุปผชาติ โพธิสาโร เพ็ญพร ชัยวิรัตน์ 

รุจา อรุณบรรเจิดกุล จิรา ว่องรัตน์วานิช รัตนาภรณ์ ธวัชโยธิน รัชนี ถิตะพาณิชย์

 ความหลงักบัสระขจ ีสระขจทีีพ่วกเรารูจ้กัเป็นสระทีพ่วกเราใช้เรยีนกฬีาทางน�า้ ใช้ฝึกซ้อมและ

แข่งกฬีาภายในพวกผูห้ญงิไม่มใีครค่อยอยากมาลงสระ น�า้กสี็เขยีวอยูใ่นทีโ่ล่งใกล้ถนนใกล้โรงอาหาร

มจีกัรยานถบีผ่านไปมาเพือ่นๆ หลายคนเล่าว่าต้ังใจจะมาลงว่ายน�า้ซ่ึงเป็นหน่ึงในสองวชิาเลอืกบงัคบั

พอมาเหน็สระกห็นไีม่กล้าลงทะเบยีนเรยีน บางคนมาสระคร้ังสองครัง้กเ็ปลีย่นใจไม่มาลงต่อ บางคน

เจอน�า้เข้าห ูหอูือ้ต้องหาหมอไม่มาลงต่อ บางคนแพ้น�า้เป็นผ่ืนขึน้ตวัขึน้หน้าต้องไปหาหมอ แม้นกักฬีาเอง

ยังไม่ค่อยมา บุปผชาติเล่าให้ฟังว่าตอนแข่งผีเสื้อกับจุฬาพลาดเหรียญทองเพราะไม่ชอบสระ

เลยซ้อมน้อย

 สระของเราบางคนเรียกว่าบ่อไม่ใช่สระเพราะพื้นเป็นดิน บางคนตัวสูงกระโดดน�้าลงไป

เหยียบดิน เราซ้อมว่ายน�้าแบบเร่งรีบซ้อมเสร็จรีบขึ้นเข้าห้องเปล่ียนเส้ือผ้าแล้วถีบจักรยานกลับหอ 

อาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้า หนูเองเรยีนว่ายน�า้จบแล้วไม่คดิว่าจะต้องมาลงสระอกีแต่ประธานแผนกว่ายน�า้

ขอให้มาช่วยเป็นนักกีฬา จ�าเป็นต้องมาลงสระส่วนใหญ่จะซ้อมประมาณ ๑ อาทิตย์ก่อนการแข่งขัน

 ก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ ที่เชียงใหม่ ต้องซ้อมหนักและซ้อมทุกเช้า

ช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวและหนูเองเป็นรองประธานมีหน้าที่ดูแลน้องๆ ผู้หญิง น้องๆ นักกีฬาน่ารักมาก 

บางครั้งยังมาชวนหนูให้ไปซ้อมด้วยกัน แม้สระขจีของเราไม่ได้มาตรฐานน�้าสีเขียวหลายคนเห็นแล้ว

ไม่กล้ามาลง หนูเองลงสระแล้วต้องไปหาหมอเรื่อยๆ เพราะมีผื่นขึ้นหน้า แต่นักกีฬาทางน�้าของชาว

เกษตรได้ซ้อมว่ายน�้าและโปโลน�้า จนครองเจ้าเหรียญทองกีฬาทางน�้าในกีฬามหาวิทยาลัย โดยได้

เหรียญทอง ๒๓ เหรียญจาก ๒๕ เหรียญทอง แม้จะไม่ได้มาตรฐานแต่สระขจีได้สร้างนักโปโลน�้า

ทีมชาติในขณะนั้นเป็นชาวเกษตรเกือบทั้งทีม

 ในปีที่จบรับปริญญานั้น วิทยา อักกาญจน์วาณิชย์ ประธานกีฬาทางน�้าได้โล่รางวัลกีฬาดีเด่น

ของนสิติรุน่ ๒๗ ประจ�าปี ๒๕๑๔ นอกจากเป็นนักกฬีามหาวทิยาลยัแล้ว วทิยา ยงัเป็นนักกฬีาโปโลน�า้

ทีมชาติ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโปโลน�้า ๓ ครั้ง คือ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๑๒ 

ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๑๓ ที่กรุงเทพฯ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๖ 

ปี ๒๕๑๔ ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 การแข่งเอเชี่ยนเกมส์นี้ แข่งในประเทศไทยที่สระโอลิมปิค สนามศุภชลาสัย นักกีฬาโปโลน�้า

ช่วงนัน้เป็นชาวเกษตรเกอืบหมด ผลงานน้ีท�าให้พวกเราได้สระจุฬาภรณ์ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”
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	 เมื่อกล่าวถึงนักกีฬาทีมชาติแล้ว	ชาวเกษตรในรุ่นเราเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่หลายคน	 เรื่องนี้

เกดิมานานแล้วอาจจะไม่ได้ข้อมลูทัง้หมด	ทีผู่เ้ขยีนรบัรูค้อื	นกักฬีาฮอกกีรุ่้นเราทีเ่ป็นทมีชาตถิงึ	๕	คน

ที่เป็นคณะวนศาสตร์ทั้งหมด	คือ	เดชา ศรีพิพัฒนกุล พินิจ ศรลัมพ์ วินัย ศิริกุล อนันต์ อนันตโชติ 

และ	อุทัย ทองม	ีนอกจากนั้น	วิสูตร ค�าวงษ์ ที่เสยีชีวิตไปแล้วเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติอีกคนหนึ่ง

	 มาเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วใครไม่รู้จักวงดนตรี	KU.BAND	คงไม่มี	เพราะตอนที่

พวกเราเข้ามานัน้มวีงดนตรวีงนีใ้ห้ความบนัเทงิแก่พวกเรามาตลอด	มวีงดนตรีไทยทีเ่ราเกอืบทัง้หมด

ลืมเลือนไปแล้ว	 ๑๐	 กันยายน	๒๕๑๓	มีวงดนตรีเกิดใหม่คือ	 วงรวมดาวกระจุย	 เป็นการรวมตัวกัน

ของนิสิตกลุ่มเฮฮากับคณะล�าตัดแม่ชูศรี	นับเป็นวงลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้ความ

บันเทิงแก่พวกเราอีก	 มีนักร้องทั้งชายหญิงหลายคณะ	 รวมทั้งมีฝ่ายชายแต่งกายเลียนแบบหญิง

มาให้ความบนัเทงิแก่พวกเราทีห่อประชมุ	วงดนตรีวงนีไ้ด้มโีอกาสออกรายการโทรทศัน์	รวมทัง้เดนิสาย

ทั่วประเทศและได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย		

	 ในปี	๒๕๑๓	เช่นกัน	มีวงดนตรีน้องใหม่คือ	วง	THE	FORESTER	วงนี้เป็นนิสิตรุ่น	๓๐	ของ

คณะวนศาสตร์ทั้งวง	แม้จะมีบางคนย้ายคณะออกไป	เล่นเพลงสากลอย่างเดียว	รวมทั้งช่วงนั้นได้มี

แผ่นเสียงเพลงสุนทราภรณ์ที่แต่งโดยพี่	“ศยาม”	โดยมีเพลงของมหาวิทยาลัยชุดหนึ่ง	และของคณะ

วนศาสตร์อีกชุดหนึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยที่พวกเรายังเรียนอยู่ในบางเขนกัน	นับว่าพวกเราอยู่ในแวดวง

เสียงเพลงมาโดยยตลอดตราบจนทุกวันนี้

	 เมื่อกล่าวถึงวง	KU.BAND	แล้ว	 เพื่อระลึกถึงความหลังเก่าได้ขอให้	 วิสูตร	หงษ์ทรงเกียรติ	

ประธานดนตรีสากลเล่าถึงเรื่องราวในสมัยนั้น	จึงได้เรื่องราวมาว่า

 ระลึกถึง KU.BAND และครูอวบ เหมะรัชตะ

 ผมมารู้จัก KU.BAND ครั้งแรกที่หอประชุมเก่าเม่ือปี ๒๕๑๐ ทั้งน้ีเน่ืองจากนิสิตใหม่ทุกคน

จะต้องเข้ารบัฟังโอวาทจากอาจารย์และและคณะกรรมการนิสิตซ่ึงรบัผิดชอบด้านกิจกรรม เมือ่ได้เวลา 
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KU.BAND มาบรรเลงให้พวกเราฟัง ในฐานะที่ผมเป็นนักดุริยางค์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ผมประทับใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเพลงที่บรรเลง ไพเราะมากทั้งเพลงไทยสากล เพลงสากล

และเพลงบรรเลง โดยรุน่พีส่มยันัน้มฝีีมอืทีเ่ยีย่มยอดและเก่งกาจจรงิๆ โดยมพีีป่ระสาน หรอืตุย๋ (๒๓) 

เป็นประธานวง เล่นทรัมเปต พี่สุรพลหรือ ช้าง (๒๓) เล่นเซทโซโฟน พี่พจน์ ชุมศรี (๒๔) เล่น

เซทโซโฟนเช่นกัน พี่เหียง (๒๓) เล่นเบส พี่พินิจ หรือ ตูน (๒๔) มือกลองและอีกหลายๆ คน เพลงที่

ประทับใจมากเพลงหนึ่งที่บรรเลงคือเพลง IN THE MOOD ซึ่งพวกเราส่วนมากต้องรู้จักแน่ๆ

 ต่อมาทราบขา่วว่าทาง KU.BAND จะมกีารเปิดรบัสมัครนักดนตรีและนักร้องปี ๑ ก่อนหน้านี้

ผมได้แวะเวียนไปดูและฟังการฝึกซ้อมของ KU.BAND ตอนค�่าประมาณ ๖ โมงเย็น ถึง ๒ ทุ่ม รุ่นพี่ๆ

ขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมกันอย่างจริงจัง โดยมีครูอวบมาควบคุมการฝึกซ้อมตลอดซึ่งนับเป็น

ความห่วงใยของครูเป็นอย่างมาก

 ในส่วนการคัดเลือกนักดนตรีและนักร้องในวันน้ันพวกเราปี ๑ (ใส่หมวกเขียว) ตื่นเต้นมาก

มีทั้งนิสิตชายและหญิง ตอนนั้นพวกเรายังไม่ค่อยรู้จักกันดีนัก ทักทายกันตามประสานิสิตใหม่ และ

เพื่อนร่วมรุ่น KU ๒๗ ช่วงคัดเลือกนักดนตรี ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดลองเป่าเครื่องทรัมโบน ซึ่งเป็น

เครื่องดนตรีที่ถนัดของผมเพราะเคยเล่นมาก่อน ก็เลยได้รับการคัดเลือกเป็นคนแรก ส่วนนักดนตรี

ในช่วงต่อมาที่ได้เข้ามาร่วมบรรเลงกับ KU.BAND ด้วยมีดังนี้

 เพื่อนวิม เกษมสัย เป่าทรัมเปต เพื่อนพานิช สังข์เกษม เล่นกีต้า เพื่อนวิทยา สินธุวราวรรณ  

เล่นกลอง ช่วยพีด่�าตจีงัหวะจิก๊โก๋ วสูิตร หงษ์ทรงเกยีรติ เล่นทรมัโบน ส่วนนักร้องทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

มรีวมทัง้สิน้ ๕ คนด้วยกนั เพือ่นอ�านวย กาวีวงศ์ เจ้าของเพลงคิดถงึ เพือ่นเอีย่มศร ีเอือ้องักรู เจ้าของ

เพลงหลงคอยที่โด่งดัง เพื่อนสุดาวดี ลีลากุล เพื่อนศันทนีย์ อยู่เย็น เพื่อนสุดารัตน์ สามพระยา
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 เม่ือได้เข้าเป็นสมาชิก KU.BAND เต็มตัวมีความรู้สึกเหน่ือย เพราะต้องแบ่งเวลากับ

การเรยีนด้วย ไม่ให้ด้านใดด้านหนึง่เสยีไป แต่มคีวามรูส้กึอบอุน่มาก เนือ่งจากพวกเรารกัใคร่สมคัรสมาน

สามัคคีกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรามี ครูอวบ เหมะรัชตะ ซึ่งครูเปรียบเหมือนพ่อ พี่และเพื่อน 

ในทุกสถานการทีพ่วกเราประสบปัญหาครูจะไม่ทิง้พวกเรา มคีรัง้พวกเราเหงาหงอยมาก การซ้อมดนตรี

ทุกคร้ังเมื่อครูไม่อยู่ ประธานรุ่นหรือพี่ๆ ที่จบไปแล้ว เช่น พี่ยงยุทธ พี่หลุน โดยมีพี่ประสานเป็น

ประธานวง จะมาควบคุมวงแทนครูแต่ไม่อบอุ่นเท่าที่ครูอยู่ด้วย

 จ�าได้ว่าเราซ้อมเพลง IN THE MOOD ครูอวบเดินเข้ามาโดยพวกเราไม่รู้ตัว ครูสั่งให้เรา

ซ้อมใหญ่ ซ้อมแล้วซ้อมอีกจนพวกนกัดนตรที�าท่าเหน่ือยอ่อน ทัง้ทีค่รนู่าจะเหนือ่ยกว่า เพราะควบคมุ

วงไป กระโดดไป ส่วนนักร้องคงไม่เหนื่อย เพราะไม่ได้เล่นเครื่องดนตรี ได้แต่ลุ้นอยู่วงนอก ผมได้มี

โอกาสร่วมเล่นสร้างช่ือเสียงให้กบั KU.BAND ๔ ปีเตม็ ปีสดุท้ายได้รับคดัเลอืกให้เป็นประธานสโมสร

ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีครูอวบให้การดูแลอย่างสม�่าเสมอ มีทั้งสุข และทุกข์ 

ปะปนกันไป แต่ KU.BAND ของพวกเรายังอยู่ยั้งยืนยงคู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามา

จนทุกวันนี้  และมีการพัฒนาการเล่น การร้องเพลงทันยุคทันสมัย ในปัจจุบันนี้ KU.BAND นับเป็น

วงดนตรี BIG BAND ที่มีความสามารถสูงในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นสองรองใคร
      

	 ขณะที่พวกเราเริ่มเรียนปี	๔	เทอมปลายนั้น	มีพวกเราจ�านวนหนึ่งไม่ได้เรียนกับพวกเราแล้ว	

เนื่องจากลงทะเบียนเรียนจบหลักสูตรในเวลา	 ๓	 ปีครึ่ง	 สามารถเอาใบรับรองไปหางานท�าได้แล้ว

เพียงแต่รอรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมเพื่อนที่จะจบเทอมปลายและ	 Summer	 ขอน�าเสนอ

รายชื่อเพื่อนๆ	ที่มีความสามารถดังนี้

	 คณะเกษตร	เกลียวพันธ์ จันทจรูญพงษ์ ทนง ปทุมพงษ์ และ	บุญมี เลิศรัตน์เดชากุล

	 คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกจิ	ภาควชิาเศรษฐศาสตร์	นนัทกา จริะนคร นกน้อย เชยีงกลุ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ	แกวน อนันตวัธน์ ประสาท วิสูญ พรรณวดี อุทัยวัฒน์ และ วัลลภา ใสวิเศษ
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	 วันที่	 ๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๑๔	 เป็นวันที่ปลื้มปิติของพวกเราและครอบครัวเป็นส่วนใหญ่	 คือ

วันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในปีการศึกษานี้	 นอกจาก

พวกเราทีเ่รยีนจบหลกัสตูรแล้ว	ยงัมอีีกจ�านวนหนึง่ทีม่คีวามปิตเิพิม่มากขึน้กว่าการได้รบัพระราชทาน

ปริญญาบัตร	นั่นคือ	มีเกียรติประวัติอย่างสูงดังต่อไปนี้

	 คณะเกษตร	ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	๙	คน

	 	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง ทิพย์วดี วงศ์สีนิล 

รัชนี จ�าปาเทศ สุพัฒน์ อรรถธรรม โสภณ วงศ์แก้ว สัมพันธ์ คัมภิรานนท์ เอนก โชติญาณวงษ์

	 	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (วิทยาศาสตร์การอาหาร)	 เกียรตินิยมอันดับสอง ดรุณี 

ธนะนันท์กุล สุนทร วงศ์สวัสดิ์ สมใจ ศรีละออกุล

	 คณะประมง	ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	๑	คน

	 	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(ประมง)	เกียรตินิยมอันดับสอง	อ�านวย จรด้วง

	 คณะวนศาสตร์	ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง	๒	คน

	 	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (วนศาสตร์)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	 เดชา ศรีพิพัฒนกุล 

สนธยา เกียรติงาม

	 คณะวิทยาศาสตร์	ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง	๑	คน

	 	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง	อนุรัตน์ ทรัพย์สาคร
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง	๑	คน

	 	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	(สาขาวิศวกรรมโยธา)	ศิริพงษ์ 

ชลศิริพันธ์เลิศ

	 คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกจิได้ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑิตเกียรตินิยมอันดบัสอง	๒	คน

	 	 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	 (เศรษฐศาสตร์)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	 รัชนี สมโต 

อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

	 นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลการเรียนดีตลอดหลักสูตรเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละคณะดังนี้

	 เหรียญทอง

	 	 คณะวนศาสตร์		สนธยา เกียรติงาม

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ศิริพงษ์ ชลศิริพันธ์เลิศ

	 	 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ		อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

	 เหรียญเงิน

	 	 คณะเกษตร		สัมพันธ์ คัมภิรานนท์

	 	 คณะประมง		อ�านวย จรด้วง

	 	 คณะวิทยาศาสตร์		อนุรัตน์ ทรัพย์สาคร
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	 ทั้งหมดนี้เป็นเกียรติประวัติของผองเพื่อนเกษตรรุ่น	 ๒๗	 ทั้งหลายทั้งปวง	 ที่พวกเราอาจ

หลงลืมไปแล้ว	น�ามาทบทวนความทรงจ�าอันเหลือไม่มากนักได้ระลึกถึงวันคืนที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้ว

	 หลังจากอยู่ในรั้วบางเขนโดยมีจ�านวนปีที่แตกต่างกันไปตามหลักสูตรและความสามารถ

ของแต่ละคน	 ในที่สุดพวกเราได้ก้าวผ่านจบการศึกษารวมทั้งท�ากิจกรรมต่างๆ	 จนครบหลักสูตร

เบื้องต้นของชีวิต	 ถึงเวลาแล้วท่ีต้องแยกย้ายจากกันไปเสาะหาอาชีพการงานที่เหมาะสมส�าหรับ

แต่ละคน	ครัน้ล่วงมาถงึบดันี	้ส่วนใหญ่ได้ผ่านพ้นจากหน้าทีก่ารงาน	หลายคนสนุกสนานกบัการท่องเทีย่ว

กินอาหารอร่อยๆ	หลายคนยังเล่นกีฬาอยู่	บางคนท�างานเลี้ยงหลานเป็นอาชีพประจ�า	บางคนเจริญ

ก้าวหน้าไปด้วยดี	 บางคนอาจจะเสียใจที่ไม่ก้าวหน้าหรือร�่ารวยเท่าเทียมเพื่อนฝูงนั้นไม่ใช่เร่ืองใหญ่

โตในชีวิต

	 อย่างไรก็ตามพวกเราเป็นเพื่อนเกษตรรุ่น	๒๗		นอกจากเพื่อนที่จากพวกเราไป	๑๑๘	คนแล้ว	

สิ่งส�าคัญของพวกเราที่อ่านเรื่องราวนี้	 คือ	 ยังหายใจอยู่	 มีความสุขกับครอบครัว	 เพื่อนฝูง	 รวมทั้ง

สขุภาพทีเ่หมาะสมกับวัย	ได้เหน็อนาคตข้างหน้าของลกูหลานและโลกใบน้ี	ไม่ต้องอยูจ่นครบศตวรรษ

ที่เข้าเกษตรหรอก	มีชีวิตอยู่ในวาระฉลอง	๑๐๐	ปี	สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในปี	๒๕๘๖	

ก็พอแล้ว	สวัสดี				 	 	

 	 ต้องลาแล้วเพื่อนเอ๋ย	 สุดถอยวันให้หวนไป

	 สุดถอยวัยให้เหมือนเคย	 คืนล่วงวันเลยอดีตไม่เคยรั้งได้

	 ก่อนเคยร่วมสุขสันต์	 ร่วมสัญญาร่วมสาบาน

	 ต่อสายธารต่อแสงจันทร์	 จะผูกจะพันใจมั่นต่อดินแดนขจี

	 เคยทุกข์เคยสุขกันมา	 จ�าถึงเวลาต้องจากเพียงนี้

	 ลาแล้วโอ้แดนนนทรี	 ร่มเงาเจ้านี้ไม่ขอลืมเลย

	 ก่อนเคยได้ศึกษา	 สุดร้าวรอนสะท้อนใจ

	 ต่อนี้ไปจะร้างรา	 ใจอยู่บูชาเกษตรช่ัวฟ้าดินมลาย

	 ชัยยันต์	สมบูรณสิน

	 ๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	 	

     

   



56 กึ่งศตวรรษ KU 27

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	พวกเราก้าวเข้ามาเป็น	นสิติใหม่คณะเกษตร	คณะทีใ่หญ่ทีส่ดุของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	 คณะท่ีเพิ่งจะเปล่ียนช่ือ	 จากคณะกสิกรรมและสัตวบาล	 มาเป็นคณะเกษตรได้แค่	

๒	ปี	เปลี่ยนชื่อปริญญา	จากกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต	(กส.บ)	มาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต	หรือ

ค�าย่อ	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	เป็นรุ่นที่	๒	เช่นกัน	พวกเราเป็นนิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย	ที่มีการ

คิดคะแนนเฉล่ียจากระบบอังกฤษ	 (คิดคะแนนด้วยเปอร์เซ็นต์)	 มาเป็นระบบอเมริกัน (คิดคะแนน

เป็นเกรด)	 นิสิตปี	 ๑	 ในปี	 ๒๕๑๐	 มีรุ่นพี่ปีสุดท้าย	 ที่จะจบการศึกษาพร้อมกันถึง	 ๒	 รุ่น	 คือพี่ปี	 ๔

(KU 24)	และพี่ปี	๕	(KU 23)	พวกเราจึงถูกรับน้องอย่างอ่วมอรทัย	พวกเราเป็นรุ่นที่เข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด	คือ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

อย่างกระทันหัน	 จากหม่อมหลวงชูชาติ	 ก�าภู	 มาเป็นศาสตราจารย์อินทรี	 จันทรสถิตย์	 ในชั่วเวลา

เพียงไม่กี่เดือน	 คิดย้อนหลังไปก็ใจหาย	 เพราะพวกเราเองก็คือส่วนหนึ่งของสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงเช่นกัน

คณะเกษตร : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
KU 27

สุวิทย์ เฑียรทอง
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คณะเกษตรยิ่งใหญ่มาแต่อดีต

	 พวกเรานิสิตที่เข้ามาเรียน	 เป็น	 KU	 27	 ในคณะท่ีตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อก�าเนิดของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ความยิง่ใหญ่ของคณะเรา	ทีผ่ลิตบณัฑติทางด้านเกษตรศาสตร์เป็นแห่งแรก

ของประเทศไทย	 ถึงขั้นมีผู้สอบชั้น	 ม.๘	 เป็นที่	 ๑	 ของประเทศไทย	 สายวิทยาศาสตร์	 สมัครเลือก

เข้าเรียนในคณะกสิกรรมและสัตวบาล	 เป็นอันดับ	 ๑	 ท่านผู้น้ี	 คือ	 นายกระจ่าง	 พันธุมนาวิน	

ซึ่งสอบได้ที่	๑	ของประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๙	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	เลือกสอบเข้าเรียน

ในคณะกสิกรรมและสัตวบาลเป็นอันดับ	๑	จึงเป็น	KU	รุ่น	๑๖	ท่าน	คือ	ศ.ดร.กระจ่าง	พันธุมนาวิน	

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และภายหลังได้โอนมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	

ความยิ่งใหญ่ของคณะเกษตรแม้กระทั่งในปัจจุบัน	คณะเกษตรของเรา	ก็มีส่วนที่ท�าให้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ได้รบัการจดัอนัดบั	(Ranking)	ความเป็นเลศิทางวชิาการด้านเกษตรศาสตร์และป่าไม้

จาก	Quacquarell	Symonds	(QS)	ประเทศอังกฤษ	เป็นอันดับ	๑	ของกลุ่มประเทศอาเซียน	และ

เป็นอันดับ	๔๗	ของโลกในปี	ค.ศ.	๒๐๑๖

ชาว KU 27 คณะเกษตรเมื่อแรกเข้า

	 จากรายชือ่และภาพในหนงัสอืพระพริณุฉบบัรบัน้องใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	เพือ่นเราในคณะเกษตร

เม่ือแรกเข้ามีจ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๕๑	 คน	 ในจ�านวนนี้มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 คือ	 ลาว	

มาเรียนด้วยจ�านวน	๓	คน	คือ	ท้าวค�าเกียบ	บาค�า	ท้าวศรีมงคล	วิไลสาร	และท้าวสุวรรณถาวงศ์	

อุน่ค�า	เพือ่นชาวลาวท้ังสามคนนีม้าเรยีนกบัเราเพียงปีเดยีว	กไ็ปเรยีนต่อในต่างประเทศ	คอื	ประเทศ

ฝรัง่เศส	เมือ่ส้ินสุดการเรยีนในชัน้ปีที	่๑	พวกเราหลายคนได้ออกไปสอบเอ็นทรานซ์ใหม่ในมหาวทิยาลยั

ต่างๆ	 โดยเฉพาะเลือกสอบเข้าเรียนทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือบางคนได้รับทุนไปศึกษาต่อ
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ยังต่างประเทศ	ดงัน้ัน	เราจงึมีเพือ่นร่วมรุน่	KU	27	ในส่วนคณะเกษตรของเราทีเ่ป็นแพทย์	ทนัตแพทย์	

นักวิทยาศาสตร์	วิศวกร	สถาปนิก	นักบัญชี	ข้าราชการสายปกครอง	ฯลฯ	หลายคน	ซึ่งบางคนที่ได้

พบกันภายหลังก็ยังซาบซึ้งจ�าได้ดีว่าเคยลิ้มรสของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่ามี

รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไร	แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ	 ก็ตาม	และยังมีอีกกรณีหนึ่ง	 คือ	 เพื่อนเรา

จ�านวน	 ๕-๖	 คนได้ย้ายจากคณะเกษตรไปเรียนในคณะอื่นๆ	 ของมหาวิทยาลัยฯ	 ด้วยเห็นว่าตนเอง

ไม่เหมาะที่จะเรียนในคณะเกษตร	ในขณะเดียวกัน	เมื่อมีคนย้ายคณะออกไป	ก็มีเพื่อนจากคณะอื่นๆ	

ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยเช่นกันท่ีย้ายเข้ามาเรียนในคณะเกษตร	 แต่พวกเรามักไม่รู ้สึกถึงความ

แปลกแยกแต่อย่างใด	เพราะระบบ	seniority	และระบบการอยูห่อพกัของมหาวทิยาลยั	ช่วยหล่อหลอม

ให้พวกเราเป็นหน่อเนือ้เดยีวกนั	รกัใคร่กนัในรุน่	ในปี	มากกว่าทีจ่ะถอืเอาคณะทีสั่งกดั	เป็นทีย่ดึเหน่ียว

ลืมเล่าให้ฟังไปนิดหนึ่งว่า	ในจ�านวนนิสิตคณะเกษตรปี	๑	รุ่น	๒๗	จ�านวน	๓๕๑	คน	แบ่งเป็นนิสิตชาย	

๒๖๔	 คน	 และนิสิตหญิง	 ๘๗	 คน	 มีเกร็ดเล็กน้อยที่มีผู้ท�าสถิติไว้ว่า	 เพื่อนชายหญิงในคณะเกษตร

ของเรา	แต่งงานกันเองในรุ่นเพียง	๑๐	คู่	เท่านั้นเอง

	 ขอเล่าต่อเพิม่เตมิถึงเรือ่งของคณะเกษตรในปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	คณะเกษตรมคีณบด	ีคอื	ดร.บรรเจดิ	

คตกิาร	เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร	ี๘	แผนกวชิา	คอื	เกษตรนเิทศ	(ส่งเสรมิการเกษตร)	เกษตรกลวธิาน	

คหกรรมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์การอาหาร	 ปฐพีวิทยา	 กีฏวิทยาและโรคพืช	 พืชศาสตร์	 (พืชไร่นา 

พืชสวน ไม้ผล)	 สัตวบาล	นอกจากนี้	 คณะเกษตรยังมีสถานีฝึกนิสิตของคณะที่ต่างจังหวัด	 ๔	แห่ง	

คือ	สถานีฝึกนิสิตศรีราชา	สถานีฝึกนิสิตทับกวาง	สถานีฝึกนิสิตปากช่อง	และสถานีฝึกนิสิตสุวรรณ

วาจกกสิกิจ

	 ส�าหรบัเมเจอร์ยอดฮติในช่วงทีพ่วกเราเรยีนในช้ันปีที	่๑-๔	มนิีสิตสมคัรเข้าเรยีนมากไล่เรีย่กนั	

จะห่างกนักไ็ม่มากน้อยกว่ากนันกั	มปีฐพวีทิยา	กฏีวทิยาและโรคพชื	พชืศาสตร์	(พชืไร่นาและพชืสวน) 

ซึง่กน่็าจะเป็นเพราะเมเจอร์ดงักล่าว	มลีกัษณะงานทีบ่่งบอกถงึความเป็นตวัตนของการเป็นนักเกษตร	

ที่เป็นรูปธรรมมากกว่า	 major	 อื่นๆ	 และมีทีท่าว่าจะหางานได้ง่าย	 ซ่ึงจริงๆ	 แล้วเมเจอร์สัตวบาล

ก็ควรจะมผีูเ้รยีนมากไม่ย่ิงหย่อนกว่า	๓	เมเจอร์แรกดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น	แต่ด้วยความทีผู่เ้รยีนเมเจอร์

สัตวบาล	 จะต้องมีใจรัก	 ชอบลุย	 และสนใจที่จะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูสัตว์	 ซ่ึงดูจะเป็น

งานที่หนักและบางคนอาจจะมองว่าการเลี้ยงสัตว์	 เป็นงานที่ต้องคลุกคลีกับสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล	

เลยท�าให้คนที่ใจไม่ถึงจริงๆ	 ถอยออกมาเสียก่อน	 ส�าหรับเมเจอร์อื่นๆ	 จะมีคนเรียนไม่มากนัก	

แต่	major	ที่ก�าลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนั้นและมีนิสิตสนใจจะเรียนกันมาก	แต่ยังกลัวๆ	กล้าๆ	

ก็คือ	 เมเจอร์วิทยาศาสตร์การอาหาร	 เพราะเมเจอร์นี้หางานท�าง่าย	 ถ้าท�างานเอกชนก็จะได้

เงินเดือนสูง	 แต่ก็หวั่นเกรงเพราะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาก	 โดยเฉพาะ

วิชาเคมี	ต้องเรียนหลายตัว (ภายหลังเมเจอร์วิทยาศาสตร์การอาหารไปสังกัดในคณะใหม่ คือ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร)	 ผ่านมาเมเจอร์เกษตรกลวิธานบ้าง	 เมเจอร์นี้เหมาะส�าหรับผู้ที่ชอบและสนใจ
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เก่ียวกบัเครือ่งยนต์กลไกและเครือ่งทุน่แรงเกษตร	เมเจอร์น้ีจะมผีูช้ายเรยีนมากกว่านิสติหญิง	ส�าหรบั

เมเจอร์คหกรรมศาสตร์	จะมีแต่นิสิตหญิงเรียนล้วนๆ	เพราะสมัยที่พวกเราเรียน	ผู้ชายที่หวานแหวว

มีลักษณะแบบ	“แต๋ว”	ชอบงานการบ้านการเรือน	จะไม่กล้าแสดงตัวเช่นในปัจจุบัน	อีกเมเจอร์หนึ่ง	

คือ	 major	 เกษตรนิเทศหรือส่งเสริมการเกษตร	 ในปีที่	 ๒	 ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเริ่มเลือกเมเจอร	์

จะไม่ค่อยมีนิสิตสนใจเลือกเข้าเมเจอร์นี้มากนักเพราะจะดูออกไปทางสังคมศาสตร์มากว่าทาง

วิทยาศาสตร์	 แต่พอช่วง	 ปี	 ๓	 -	 ปี	 ๔	 จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ	 เพราะเมเจอร์นี้จะช่วย

ซับน�้าตาให้บรรดานิสิตที่คะแนนในการเรียนในวิชาบังคับสะดุดไม่ราบรื่น	 เพราะธรรมชาติของวิชา

ในเมเจอร์นี้	 มีลักษณะที่ท�าให้การเรียนไม่เครียดนัก	 เช่น	 การพูดในที่สาธารณะ	 การเขียนในงาน

ส่งเสริมการเกษตร	 การประชาสัมพันธ์ฯ	 การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์	 โสตทัศนูปกรณ	์

การถ่ายภาพ	ฯลฯ	ล้วนแล้วแต่เอื้อต่อการช่วย	up	grade	ที่แย่ๆ	ให้ดีขึ้น	แต่ส�าหรับผู้เขียนเองตั้งใจ

ว่าจะเข้าเรียนในเมเจอร์นี้มาแต่เริ่มแรก	คงจะเป็นเพราะรู้ตัวดีว่า	คะแนนของตัวเองร่อแร่มาตั้งแต่

ปี	๑	แล้ว	๕๕๕

คณะใหญ่ แต่กิจกรรมในคณะเงียบเหงา จนถูกตั้งฉายาว่า “ยักษ์หลับ” เพราะ...

	 ด้วยความที่นิสิตคณะเกษตรมีจ�านวนมาก	 ประมาณเกือบคร่ึงหนึ่งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย	

กจิกรรมของนสิติในคณะ	จงึมกัจะหลอมรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบักจิกรรมของนสิติทัง้มหาวิทยาลัย	

อีกทั้งการที่ระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เน้นให้นิสิตอยู่หอพัก	 กินอยู่	 หลับนอน	 ร่วมกัน	

ท�าให้นิสิตรักใคร่	ผูกพันกันในรุ่นเดียวกัน	ไม่แบ่งแยกเป็นคณะ	กิจกรรมของคณะเกษตรจึงดูไม่ฟู่ฟ่า	

ดูเผินๆ	อาจจะมองว่า	คณะเกษตร	เหมือน	“ยักษ์หลับ”	มากกว่า	เพราะทุกคนคิดอย่างเดียวกัน	คือ	

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	ก็คือ	กิจกรรมของคณะด้วย

	 เนื่องจากนิสิตปี	๑	คณะเกษตร	มีจ�านวนมาก	จ�าเป็นต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆ	ที่เรียกว่า	section	

นับเป็นปีแรกที่รุ่นของเราจัดนิสิตเข้า	section	ตามตัวอักษร	ก-ฮ	มีอยู่	๘	section	แต่ละ	section

จะมพีีปี่	๒	เป็นพ่ีเล้ียงดแูลให้ความอบอุน่	มกีารจดักจิกรรม	แนะน�าตวั	รบัน้อง	section	มกีารพาน้อง

ไปทัศนศึกษาตามต่างจังหวัด	 เป็นต้น	คณะเกษตรมีการรับน้องใหม่	 เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๑๐	

ซึง่มข้ึีนภายหลงังานรับน้องใหม่ของมหาวทิยาลยัผ่านพ้นไปแล้ว	ด้วยบรรยากาศทีเ่รยีบง่าย	ไม่ต่ืนเต้น

โลดโผน	เหมือนกับการรับน้องของมหาวิทยาลัย	อิอิ

	 ขอบนัทกึไว้ในความทรงจ�า	เป็นเกยีรตปิระวตัว่ิาในปี	๒๕๑๐	ทีพ่วกเรามาเป็นนิสติคณะเกษตร	

มีพี่สันต์	โชติชัยสถิตย์	นิสิตชั้นปีที่	๕	เป็นผู้แทนคณะ	พี่มนัส	ภูปากน�้า	นิสิตชั้นปีที่	๔	และพี่เผ่าพงษ์	

พงศ์พนรัตน์	 นิสิตชั้นปีที่	 ๓	 เป็นรองผู้แทนคณะ	 ส�าหรับพวกเรานิสิตชั้นปีที่	 ๑	 เรามีผู้แทนคณะ

ชั้นปีที่	๑	จ�านวน	๒	คน	ฝ่ายชาย	คือ	ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	และสุวรรณีย์	วิโรจน์สายลี	

เป็นผู้แทนคณะฝ่ายหญิง
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	 ผู้เขียนขออนุญาตที่จะไม่เล่าในเรื่องต่างๆ	 ของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด	

ซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้น	สนุกสนาน	เร้าใจ	ซาบซึ้งและมีรสชาติเหลือประมาณ	จนยาก

ที่จะลืมเลือนไปได้ตลอดชั่วชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเชียร์	 การรับน้องใหม่	 ชีวิตในหอพัก	 กีฬา

ภายใน	การเชียร์รักบี้	งานปีใหม่	งานวันเกษตรแห่งชาติ	การทัศนศึกษานอกสถานที่	ฯลฯ	เพราะจะมี

เพื่อนหลายคนเขียนถึง	 ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจมาฝากกันอีกมาก	 ขอกล่าวโดยสรุป	 นิสิต

คณะเกษตรชั้นปีที่	๑	มีการลงทะเบียนเรียนทั้งสองภาคเหมือนกัน	วิชาเรียนที่น่าสนใจยิ่งก็คือ	วิชา

พืชสวน	 ๑๑๑	 และพืชสวน	 ๑๑๒	 เพราะเป็นวิชาปฏิบัติให้นิสิตลงแปลงปลูกผักทั้ง	 ๒	 ภาคเรียน	

เป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะเป็นนักเกษตรได้ไหม	 เป็นวิชาที่สร้างความประทับใจในทุกมิติ	 ทั้งความ

เหน็ดเหนื่อย	สนุกสนาน	ตื่นเต้น	มีนิยายรัก	ที่เกิดขึ้นบนแปลงผักอย่างนับซีรีส์ไม่ถ้วน	ทั้งสุขสมหวัง	

และโศกเศร้าเกนิจะบรรยาย	นสิิต	(ชาย)	ชัน้ปีที	่๑	รูจ้กั	ค�าว่า	“บุย๋”	กต็อนนีเ้อง	ส่วนวชิาทีเ่ปรยีบเสมอืน

ยาขมหม้อใหญ่	 ก็คือ	 วิชาเคมี	 และวิชาภาษาอังกฤษ	 และมีวิชาที่ช่ืนชอบที่สุด	 ๒	 วิชา	 เน่ืองจาก

ถ้าเข้าเรียนเข้าสอบแล้วไม่มีค�าว่า	 ตก	 น่าจะเป็นวิชาพลศึกษา	 และวิชาสุขศาสตร์	 โดยวิชาหลังนี้	

อ�านวยการสอนโดย	ลุงหมอ	น.พ.ภิญโญ	กัลยาณมิตร	ที่แสนจะใจดี

	 ในช่วงปลายภาคการศึกษาที่	 ๒	 ประมาณปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ	์

พ.ศ.	๒๕๑๑	มหาวิทยาลัยมีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ	เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ	ปี	มีการ

ออกร้านของคณะและปีอย่างคกึคกั	เพราะในปี	พ.ศ.	ดังกล่าวน้ัน	เป็นปีทีม่หาวทิยาลยัครบรอบ	๒๕	ปี

แห่งการสถาปนา	 มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่	 พวกเราน้องใหม่	 ได้รู้จักทั้งพ่ีเก่ารุ่นเดอะและ

พี่ใหม่หมาดๆ	 ที่มาร่วมงาน	 มักจะชวนน้องใหม่ให้รู้จักดื่มเมรัยจะได้มีเลือดเกษตรเต็มตัว	 แถมยังมี

ไวน์สับปะรดที่รุ่นพี่ถ่ายทอดวิชาการผลิตให้และมีบริการไม่อั้น	จึงสนุกและเมากันจนหลุดโลกไปเลย

	 ข้ึนปีท่ี	 ๒	 เริ่มมีการเลือกเมเจอร์	 ซึ่งจะมีความแตกต่างในวิชาพื้นฐานที่เรียน	 พวกเรา

เริ่มมีการจัดกลุ่ม	และมีเพื่อนใหม่ที่มาสนิทสนมกันมากขึ้นตาม	major	ที่สังกัด	ตอนปลายปี	มีการ
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แยกย้ายไปฝึกงาน	๑๕๐	ชั่วโมงแรก	ตามสถานีฝึกนิสิตทั้ง	๔	แห่ง	คือ	ที่ศรีราชา	ทับกวาง	ปากช่อง	

และไร่สวุรรณวาจกกสกิจิ	ซึง่เป็นการฝึกงาน	๑๕๐	ช่ัวโมงแรก	ตามหลกัสตูร	ท�าให้เราได้สมัผสัรสชาติ

ของชีวิตในความเป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างแจ่มชัดจากประสบการณ์ตรงในภาคสนาม

	 ขึ้นชั้นปีที่	๓	พวกเราเริ่มเรียนวิชาเมเจอร์กันอย่างเต็มตัว	เราเริ่มคุ้นเคยและจับทิศทางที่จะ

ปรบัตัวในการใช้ชวีติทีผู่กพนักบัการเรียนตามวถิทีางของตนเอง	ถ้าเป็นเพือ่นนสิิตหญงิมักเอาตวัรอด	

เพราะท�าตัวอยู่ในกรอบที่ไม่ให้อิสระเหมือนนิสิตชาย	 ชีวิตการเรียนของคุณเธอจึงค่อนข้างฉลุย	

แต่บรรดาชายหนุม่นีสิ่	มหีลายประเภท	ชนิดเรยีนอย่างเดยีว	ไม่เทีย่วไม่เตร่พอมบ้ีาง	รองลงมากเ็รยีน

เป็นหลัก	เที่ยว	เล่น	จีบสาว	เมาบ้างเป็นครั้งคราว	อีกพวกหนึ่งจะเล่น	เที่ยว	เมา	เข้าห้องเรียนบ้าง

พอให้อาจารย์เช็คชืิ่อ	 ว่ายังมีสิทธ์ิสอบ	 เมื่อถึงคราวเข้าห้องสอบก็จะพยายามเพิ่มอวัยวะต่างๆ	

ของตนเอง	 เช่น	 คอหรือสายตาให้ยาวขึ้น	 อิอิ	 และพวกสุดท้ายหนักสุด	 คือ	 พวกที่รับเอาทุกอย่าง

ที่ขวางหน้ายกเว้นเข้าห้องเรียน	 พวกน้ีจะนอนตื่นสาย	 น่ังจุ๊ยที่แดรี่ควีน	 ดูนิสิตสาวขี่จักรยานไปมา	

สั่งโอเลี้ยงแก้วเดียวนั่งได้ทั้งวัน	หรือไม่ก็ไปเข้า	“สโมสรม้าขาว”	กับเพื่อนพ้องต่างคณะ	วิจารณ์และ	

update	ข่าวสารได้ทกุเรือ่ง	ทัง้เรือ่งภายนอกภายในมหาวทิยาลยั	ยกเว้นเรือ่งอนาคตของตวัเอง	๕๕๕	

ในช่วง	 summer	 ปลายปีการศึกษา	 จะมีการแยกย้ายกันไปฝึกงาน	 ๑๕๐	 ชั่วโมงหลังตามเมเจอร์

ของตนเอง	ใครทีม่กีาร	“ปลูกต้นรกั”	ไว้ในมหาวทิยาลยักต้็องพยายามหมัน่รดน�า้พรวนดนิไว้ไม่ให้ขาด	

ดงันัน้	ระหว่างฝึกงานพวกเราหลายคนจงึซาบซึง้ในคณุค่าของบรุษุไปรษณย์ีของกรมไปรษณย์ีโทรเลข

อย่างที่สุด

เกษตรจะจากจร...

	 ปี	 ๔	 ปีสุดท้ายก่อนจบ	 เราชาวคณะเกษตรส่วนใหญ่เตรียมท�าใบจบหลักสูตร	 ถ่ายรูป

สวมครยุปรญิญา	เพือ่นหลายคนนอกจากจะเตรยีมตวัรบัปรญิญาแล้ว	กต้็องพยายามตะเกยีกตะกาย

หาซือ้ตัว๋ทีน่ัง่รถไฟขบวนสดุท้ายให้ทนั	รายทีพ่ลาดก็ต้ังความหวงัไว้กบัรถไฟขบวนหน้า	พวกเรายงัอยู่

ในวัยหนุ่มสาวกันทั้งนั้น	จะไปกลัวอะไรกันนักหนากับการตกขบวนรถไฟ	จริงไหม	?
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	 ส�าหรบัเพือ่นๆ	ทีม่คีวามรกัในมหาวทิยาลยัเป็นพเิศษ	รวมทัง้ผูเ้ขยีนด้วยกเ็ตรยีม	ตตีัว๋ขอจอง

หอพักเพื่อสิงสถิตเป็นผู้เฒ่าเฝ้าบาง	(เขน)	อยู่ดูแลความเจริญรุ่งเรืองของเพื่อนฝูงด้วยความปิติยินดี	

และหันมาคบหาน้องนุ่งแทนเพื่อนๆ	 ที่จบออกไปเผชิญชะตากรรมกับโลกภายนอกอันสับสนวุ่นวาย

ต่อไป	(พูดเหมือนพวกองุ่นเปรี้ยวเลย อิอิ)

	 ในช่วงปี	 ๔	 นี้	 แม้พวกเราใกล้จะจบการศึกษาแล้ว	 แต่เราในฐานะ	 senior	 ก็มีสปิริตสูง

ที่จะท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้เป็นตัวอย่างของน้องๆ	อย่างเต็มที่	ขอบันทึกไว้เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรี

ว่า	ณ	ปีการศกึษา	๒๕๑๓-๑๔	พวกเรา	KU	27	คณะเกษตรมใีครท�ากจิกรรมอะไรไว้บ้าง	ขอเริม่ต้นจาก

คณะเกษตรท่ีมี	 โถ	 จักรพันธ์	 กนกกัณฑพงษ์	 เป็นผู้แทนคณะเกษตร	 ปัญญา	 หลิมศิริวงษ์	

เป็นรองผู้แทนคณะ	ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	เป็นที่ปรึกษา	นายกสโมสรต่างๆ	ของคณะ	ประกอบ

ไปด้วย

	 	 ณรงค์ศักดิ์	วนิชสุทธิรักษ์	 นายกสโมสรเกษตรกลวิธาน

	 	 ชนะ	(พินิจยศ)	สอาดเอี่ยม	 นายกสโมสรนักเกษตร

	 	 สมชาย	(พงษ์พนา)	อยู่สุข	 นายกสโมสรพืชสวน

	 	 บังอร	บุปผเวส	 นายกสโมสรคหกรรมศาสตร์

	 	 พงษ์ศักดิ์	ลิ้มเจริญรัตน์	 นายกสโมสรวิทยาศาสตร์การอาหาร

	 	 ธีระศักดิ์	ลีวิวัฒนาพรชัย	 นายกสโมสรกีฏวิทยาและโรคพืช

	 	 วิพัฒน์	จิระจงเจริญ	 นายกสโมสรสัตวบาล

	 	 เด็ดเชาวน์	ไกรสรกุล	 นายกสโมสรนักส่งเสริม

	 	 ชูชาติ	ศรีสมพงษ์	 สาราณียกรหนังสือฟางข้าวของคณะ

	 ในขณะเดียวในส่วนของกิจกรรมองค์การนิสิต	 และสภานิสิต	 ก็มีพวกเราในคณะเกษตร	

ไปท�ากิจกรรมโดยมีต�าแหน่งส�าคัญๆ	หลายคน	ได้แก่

	 	 วิรุฬห์	(วิริทธิ์ชัย)	ป้อมทอง	 ประธานสภานิสิต

	 	 ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 นายกองค์การนิสิต

	 	 ชูชาติ	ภมรสุวรรณ	 เลขานุการองค์การนิสิต

	 	 พงษ์ศักดิ์	ลิ้มเจริญรัตน์		 เหรัญญิกองค์การนิสิต

	 ในส่วนของคณะกรรมการบริหารนิสิต	เพื่อนเราที่ไปเป็นกรรมการในต�าแหน่งต่างๆ	ดังนี้

	 	 ณัฐ	พงศ์ประยูร	 เหรัญญิก

	 	 เฉลิมชัย	ศักดิ์ศรี	 สวัสดิการชาย

	 	 ชาญวิทย์	สุขรังสรรค์	 ปฏิคมชาย

	 	 สุวิทย์	เฑียรทอง	 สาราณียกร

	 	 ธีระศักดิ์	ลีวิวัฒนาพรชัย	 ศิลปกรรม
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	 	 ภักดี	กุลบุญ	 ปาฐกถาและโต้วาที

	 	 นภดล	เจริญเมตตา	 ถ่ายภาพ

	 	 พิสัณห์	พื้นผล	 ดนตรีไทย

	 	 วิสูตร	หงษ์ทรงเกียรติ	 ดนตรีสากล

	 	 ชวลิต	ชินประยูร	 แสงเสียง

	 	 ทรงศักดิ์	วรวิทย์รัตนกุล	 พัสดุ

	 	 มงคล	กวางวโรภาส	 สโมสรภาษาอังกฤษ

	 	 ปรีชา	ลามอ	 ชุมนุมนิสิตมุสลิม

	 	 ไพฑูรย์	วิบูลย์ภาณุเวช	 ชุมนุมนิสิตคริสเตียน

	 	 ชินกร	พัฒนปรีชากุล	 บาสเกตบอล

	 	 สุวิชช์	ตังคจิวางกูร	 เพาะกาย

	 	 ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	 ยูโด-ไอกิโด

	 	 สุนทร	ดุริยะประพันธ์	 ดาบสากล-ธนู

	 	 กอบเกียรติ	บันสิทธิ์	 วอลเลย์บอล

	 	 ธวัช	(เกษตรชัย)	อุ่นวิจิตร	 กรีฑา

	 ในส่วนของกรรมการฝ่ายปกครอง	 คงจะเป็นเพราะเพื่อนๆ	 ในคณะเกษตรเป็นคนใจดี	 และ

ใจเย็น	ไม่ใช่คนสายโหด	เลยเข้าไปมีต�าแหน่งในกรรมการฝ่ายนี้ค่อนข้างน้อย	ประกอบด้วย

	 	 วิทวัส	เวชชบุษกร	 รองประธานปกครอง

	 	 วินิจ	ชวนใช้	 เหรัญญิก

	 	 สมชาติ	ศักดิ์พิทักษ์	 ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่	๔

	 พอระบุ	ถึงตัวบุคคลที่ท�าหน้าที่ในคณะเกษตร	องค์การนิสิต	สภานิสิต	คณะกรรมการบริหาร	

และคณะกรรมการปกครองแล้ว	ก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงเพื่อนๆ	KU	27	คณะเกษตร	ที่ได้ช่วยสร้างสีสัน

ให้กับมหาวิทยาลัย	 และเพื่อนร่วมรุ่น	 ตลอดระยะเวลาที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุข	 กันในรั้วบางเขน	



64 กึ่งศตวรรษ KU 27

ทีเ่หน็เด่นชดักเ็หน็จะเป็นนกักฬีา	นกัดนตร	ีนกัร้อง	จงึใคร่ขอจารกึชือ่เพือ่นๆ	ทีเ่ป็นนกักฬีา	นกัดนตรี	

และนกัร้องของมหาวิทยาลัย	ทีม่าจากคณะเกษตร	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	-	๒๕๑๓	มาปรากฎในข้อเขียน

ชิ้นนี้	 ผู้เขียนใคร่ขออภัย	 หากจะตกหล่นรายชื่อของเพื่อนคนหนึ่งคนใดไป	 เพราะเวลาได้ผ่านมา

เนิ่นนานแล้ว	 และพวกเราก็ไปร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนมากจนแทบจะจ�าไม่ได้

ว่าใครเป็นใคร	ที่พอจะจ�าได้ก็มีดังนี้

	 	 รักบี้ฟุตบอล	 สมชาย	ศิริฤกษ์พิพัฒน์	สมชาย	อยู่สุข	สถิตย์พันธ์	ธรรมสถิตย์	อุดม	ทอง

เขาอ่อน

	 	 ฟุตบอล	 ธรีศกัดิ	์ลวีวิฒันาพรชยั	ชชูาต	ิภมรสวุรรณ	ศริ	ิเพ่งเลง็ผล	ทรวง	กลิะกุลดลิก

	 	 บาสเกตบอล	 ชินกร	พัฒนะปรีชากุล	สุวรรณีย์	วิโรจน์สายลี

	 	 ยูโด	 ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	วิจิตร	เจริญจิตไพศาล

	 	 วอลเลย์บอล	 กอบเกียรติ์	บันสิทธิ์	ชาญวิทย์	สุขรังสรรค์	วินิจ	ชวนใช้

	 	 กรีฑา	 อญัชล	ีสขุโหต	ุพนูทรพัย์	วริฬุหกลุ	สจุติรา	เชาวน์ชเูวช	ธวชั	(เกษตรชยั)	

	 	 	 อุ่นวิจิตร	 สุขวัฒน์	 จันทรปรรณิก	 จรวย	 ปรีชา	 วนาพรรณ	 ชัยกูล	

	 	 	 อุไรวรรณ	โชติวิท

	 	 ดาบสากล	 สุนทร	ดุริยะประพันธ์

	 	 ตะกร้อ	 สว่าง	พู่ตระกูล

	 	 ยิงปืน	 ตรุณี	เธียรฐิติรัตน์	อุดม	อมรวัฒนา

	 	 เพาะกาย	 สุวิชช์	ตังคจิวางกูร

	 ขออภยัอกีคร้ัง	จ�าไม่ได้ว่ามีเพือ่นคนไหนในคณะเกษตรของเราทีไ่ปเล่นกฬีาทางน�า้	ซอฟท์บอล	

ฮอกกี้	 ดาบไทยบ้าง	 และในด้านดนตรี	 เรามีหัวหน้าวงดนตรี	 KU	 BAND	 ที่ยิ่งใหญ่	 คือ	 วิสูตร	

หงษ์ทรงเกียรติ	 ที่ก้าวมาจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 และมีนักร้องเสียงใส

เจ้าเสน่ห์	จากคณะเกษตร	คอื	สดุารัตน์	(ณฐัยา)	สามพระยา	และศนัทนีย์	อยูเ่ยน็	ส�าหรับวงดนตรีไทย

มี	พิสัณห์	พื้นผล	ชายหนุ่มหุ่นทรมานใจสาวเป็นหัวหน้าวง	และมี	หาญ	จันทร์แสงสุก	เป็นนักดนตรี

ประจ�าวง	ปิดท้ายด้วยนักร้องเพลงไทยเดิมคนสวย	คือ	พิกุล	พูลสุข

ดอกนนทรีร่วมต้น คนร่วมบาง ไม่เลือนร้าง ไม่จืดจางความสัมพันธ์...

	 นับแต่วันที่พวกเราเกือบทั้งหมดที่เป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายกว่า	๓๐๐	คน	 เข้ามาเป็น

นิสิตชั้นปีที่	๑	ของคณะเกษตร	จวบจนถึงวันนี้	เป็นเวลา	๕๐	ปีเต็ม	เส้นทางชีวิตของพวกเรา	เดินทาง

ไปสู่ทิศทางใดบ้าง	เป็นค�าถามที่ท้าทาย	ชวนให้หาค�าตอบ	ในจ�านวนเพื่อนเก่ากว่า	๓๐๐	คน	อยากจะ

บอกว่า	พวกเราหนีหายไปในช่วงสิ้นปีการศึกษา	๒๕๑๐-๑๑	ไม่น้อยกว่า	๓๐	คน	และหายหกตกหล่น

ไปในระหว่างทางก่อนจะจบชั้นปีที่	๔	อีกประมาณ	๒๐	คน	เขาและเธอเหล่านั้น	ได้ออกไปประกอบ
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อาชีพต่างๆ	ที่หลากหลาย	หลายคนอาจลืมไปแล้วว่า	เราเป็น	KU	27	เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกัน	แต่ก็มี

บางคนทีย่งัคบหาสมาคมกบัเพือ่นๆ	อยูจ่นกระทัง่ทกุวนัน้ี	เช่น	สหเมธ	แซ่โฮ้ว	(เธียรตระการ)	สทิธชัิย	

สวรรค์ออก	 แต่บางคนแม้จะจากกันไป	 ก็เหมือนดั่งถูกพรหมลิขิตชักจูงให้ลมพัดหวนจนกลับมาเจอ

กันอีก	 เช่น	 รศ.ดร.อมรา	 ทองปาน	 (คูรัตน์)	 นักเรียนเรียนเก่งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	

เรยีนคณะเกษตรได้ไม่นานนกั	กไ็ด้รบัทนุ	ก.พ.	ไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ	จบกลบัมากไ็ด้รบัการบรรจุ

เป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และได้กลายมาเป็นเนื้อคู่	 ร่วมเรียง

เคียงหมอนกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	เกษม	ทองปาน	เพื่อน	KU	27	คณะเดียวกัน	อย่างหวานชื่น

ขอสรุปอย่างคร่าวๆ	ว่า	ตั้งแต่ที่เราร่วมเป็นนิสิตเกษตรชั้นปีที่	๑	ถึงวันนี้	เพื่อนเราเสียชีวิตไปแล้วถึง	

๔๑	คน	เพื่อนคนแรกที่เสียชีวิต	คือ	วีระจักร	เติมสมบูรณ์	เสียชีวิตเมื่อก่อนจะเรียนจบในชั้นปีที่	๔	

ส�าหรับรายล่าสุดที่เสียชีวิตเมื่อเร็วๆ	นี้	คือ	ผศ.ดร.สุรพล	รัตนโสภณ	(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐)

	 หันมาพูดถึงเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่	แต่ก็สละชีวิตทางโลก	และปวารณาตัวขอบวชเป็นพระภิกษุ

ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต	 จ�านวน	 ๔	 คน	 (รูป)	 ดังน้ี	 คือ	 พระสุวิทย์	 สิทธิชัยเกษม	

พระดิลก	ตู้จินดา	พระสุวิช	ลิ้มยิ่งเจริญ	และพระมณฑป	(มงคล)	ปัทมพรหม	

	 ส�าหรับเพื่อนที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนและมีทีท่าว่าจะอยู่ที่นั่นเป็นการถาวรมีอยู่ถึง	๘	คน	แต่ที่

พบปะและเจอะเจอกันช่วงกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยค่อนข้างบ่อยหน่อยก็	คือ	ชูชาติ	ภมรสุวรรณ	

สุจิตรา	 เชาว์ชูเวช	จิราวรรณ	แสงโชติ	ส่วนที่หายหน้าหายตาไปเสียนาน	 เพิ่งจะกลับมาให้เพื่อนๆ	

ได้เห็นหน้าเมื่อเร็วๆ	นี้	ก็คือ	ธีรยุทธ	หงษ์ทอง

	 พวกเราที่จบไปแล้ว	 ไปท�างานอะไรที่ไหนกัน	 ?	 ค�าตอบนี้น่าจะตอบกันได้ง่ายๆ	 โดยดูจาก	

“ศาสตร์”	ที่พวกเราเรียนกัน	จบแล้วน่าจะไปตกคลั่กอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่	

ซึ่งก็เป็นจริง	แต่ถ้าเอาเพื่อนที่ไปท�างานในกระทรวงอื่นๆ	รวมกับเพื่อนที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	

หน่วยงานเอกชน	และประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้ว	เพื่อนๆ	ที่ท�างานในกระทรวงเกษตรมีแค่เพียง	

๑	ใน	๓	ของเพือ่นทัง้หมดเท่านัน้เอง	ในความเป็นจรงิแล้วกระทรวงทีร่บัพวกเราไปท�างานเป็นจ�านวน
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มากกว่า	 ๘๐	 คน	 น้อยกว่าเพื่อนที่ไปอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มากนัก	 นั่นก็คือ	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 โดยเพื่อนของเราเข้าไปเป็นครูบาอาจารย์เพื่อให้การศึกษา	 สั่งสอนและอบรมเยาวชน	

นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ทั้งมหาวิทยาลัยดั้งเดิม	 มหาวิทยาลัยที่ตั้งหรือสถาปนา

ขึ้นใหม่	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 สถาบันการอาชีวศึกษา	

โรงเรยีนมธัยม	เป็นต้น	ฯลฯ	จ�านวนมากกว่า	๘๐	คน	ผูเ้ขยีนต้องขออภยัเพือ่นๆ	ในส่วนของกระทรวง

ศึกษาธิการด้วยท่ีไม่อาจกล่าวถึงชื่อของเพื่อนส่วนใหญ่ได้ทั้งหมด	 ขอบันทึกไว้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นคณะ

เกษตรของเรา	ที่มีต�าแหน่งวิชาการสูงสุด	คือ	เป็นศาสตราจารย์	มีถึง	๕	คน	ในจ�านวนนี้บางคนได้รับ

การแต่งตัง้ให้เป็นเมธวีจิยัอาวโุส	เป็นภาคสีมาชกิราชบณัฑิต	มผีลงานการวจิยัทีส่ร้างคณุปูการให้แก่

ประเทศชาติอย่างมากมาย	ศาสตราจารย์	ทั้ง	๕	ท่าน	ประกอบด้วย

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.ทิพย์วดี	อรรถธรรม		 ด้านกีฏวิทยา

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.อรอนงค์	นัยวินิกุล		 ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.พีระศักดิ์	ศรีนิเวศน์	 ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.สุพัฒน์	อรรถธรรม		 ด้านโรคพืช

	 เพื่อนทั้ง	๔	คนนี้	 เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ให้ในเบื้องต้น

	 ยังมีศาสตราจารย์เพื่อนของเราอีกคนหน่ึง	 ที่จบปริญญาตรี	 โทและเอก	 ทางปฐพีวิทยา	

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 แต่ภายหลัง	 หันไปเอาดีโดยเรียนทางด้านกฎหมายได้ปริญญาบัตร

เพิ่มมาอีก	 ๓	 ใบ	 นั่นก็คือ	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุนทร	 มณีสวัสดิ์	 เป็นศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์	

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	รายนี้ต้องซูฮกให้จริงๆ

	 ในด้านการบรหิารการศกึษา	กม็เีพือ่นของเราไปเป็นผู้บรหิารการศกึษาจ�านวนมาก	ในสถาบนั

การอาชวีศกึษา	เพือ่นทีเ่คยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย	ีและผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยการอาชีพ	ก็มี	จงรัก	วณิชาชีวะ	ดร.สุรฉัตร	สนทอง	ดร.ธวัช	เรืองโสภณ	ทศพร	ชัมพูนทะ	

ชลติ	เฟ่ืองเรอืง	ในส่วนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	ม	ีดร.มานิต	ตัง้ตระกลู	เคยด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา	 กาฬสินธุ์	 และนครศรีธรรมราช	 รศ.ดร.มัณฑนีย์	

เศรษฐภกัดี	เคยเป็นรองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู	ิรศ.ดร.อารมย์	ศรีพจิติต์	

เคยเป็นคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี	 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มากล่าวถึง

ในส่วนของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้าง	ผศ.แดนชัย	ศรวีรเพชร	เคยเป็นรองอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนคร	ผศ.อาคม	ศรทีองรุง่	เป็นรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ	ีรศ.ดร.นงเยาว์	จันทราช	

เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	นอกจากนี้เรายังมีชาวคณะเกษตรอีก	๒	คน	คือ	

ผศ.ดร.ประภา	กาหยี	และ	รศ.สุวิทย์	เฑียรทอง	ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ตามล�าดับอีกด้วย
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	 ก่อนจะวกมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พวกเราซึ่งเรียนคณะเกษตร	

หมายปองว่าจะมาท�างานที่นี่ก่อนที่อื่น	 ก็ขอพูดถึงเพื่อนที่ออกไปท�างานในหน่วยงานอื่น	 ที่อาจไม่ใช่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมากนัก	ดังเช่น	ชนินทร์	บัวประเสริฐ	เริ่มต้นท�างานที่กรมพัฒนา

ที่ดิน	 หลังจากจบปริญญาโทท่ีนิด้า	 ก็หันหัวเรือไปจอดที่มหาดไทย	 ผ่านงานในต�าแหน่งต่างๆ	 มา

มากมาย	 สุดท้ายก็ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆ	 ถึง	 ๓	 จังหวัด	 ถือว่าเป็น

ความภาคภูมิใจของชาว	KU	27	ที่เรามี	“สิงห์เขียว”	คนแรกของรุ่น	ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	

อดตีนายกองค์การนสิติฯ	เริม่ท�างานทีส่�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท	หรอื	รพช.	ของกระทรวงมหาดไทย	

ภายหลังรัฐบาลจัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นมา	ผดุงศักดิ์จึงโอนไปอยู่กระทรวงแรงงาน	และเติบใหญ่

ในกระทรวงน้ี	 ต�าแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ	 คือ	 เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	

ซึ่งจัดว่าเป็นกรม	“บิ๊ก”	ของกระทรวงแรงงานทีเดียว	

	 สุรพล	 ลิขิตปัญญาวัฒน์	 เข้าท�างานที่กระทรวงมหาดไทย	 ในกองนิคมสร้างตนเองของ

กรมประชาสงเคราะห์	 เจริญก้าวหน้าจนเป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดในหลายจังหวัด	 ต่อมา

กรมประชาสงเคราะห์ได้ปรบัโครงสร้างใหม่ไปขึน้อยูก่บักระทรวงทีต้ั่งใหม่	คือ	กระทรวงพฒันาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์	 สุรพลจึงด�ารงต�าแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สระบุรีเป็นคนแรก	อีก	๒	คน	คือ	ชาวเกษตรที่เป็นหญิงสาวทั้งคู่	กมลศรี	เสณีตันติกุล	และ	ดวงพร	

จนิดา	(สนุทรมงคล)	ไปท�าหน้าทีเ่ป็นขงเบ้ง	ดูฝน	ดูฟ้า	ดูลมทีก่รมอตุุนิยมวทิยา	ซ่ึงในระยะแรก	อยูใ่น

สังกัดกระทรวงคมนาคมภายหลังกรมอุตุนิยมย้ายเข้ามาอยู่กระทรวงไอซีทีที่ตั้งขึ้นมาใหม่	 ทราบว่า

กมลศรี	 ท�างานที่กระทรวงนี้ด้วยความสุขและเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยดี	 โดยเฉพาะก่อนเกษียณ

อายุราชการ	 กมลศรี	 มีต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 ซึ่งตั้งอยู่ที่

จังหวัดสงขลา	ส่วนดวงพรนั้นต้องขออภัยที่ไม่ทราบต�าแหน่งสุดท้าย	ทราบอย่างเดียวว่าปัจจุบันเป็น

แม่บ้านที่มีความสุขกับครอบครัวที่มีพ่อบ้านเป็นตะหานน�้ายศนายพลเรือเอกครับ

	 ขอทึกทักเพื่อนอีก	๒	คนครับ	ว่านี่ก็เป็นสาวคณะเกษตร	สองสาวนี้เป็นผู้หญิงเก่ง	ย้ายคณะ

จากคณะเกษตร	ไปเรยีนทีค่ณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ	คนแรกคอื	นศิานาท	ธรีวฒัน์	(สถิรกุล)	

เริ่มต้นเข้ารับราชการท่ีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ภายหลังเมื่อมี

การตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขึ้นมา	 ก็ย้ายสังกัดมาที่กระทรวงนี้และเติบโต

ในหน้าที่การงาน	ด้วยความเป็นผู้หญิงแกร่ง	จนด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการระดับ	๑๐	สุดท้าย

ถกูพษิการเมอืง	โดนย้ายแลกเปลีย่นต�าแหน่งเป็นทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายข้าราชการประจ�า	คูก่นักบั

นิศานาท	ที่ย้ายคณะจากคณะเกษตรมาอยู่คณะเสดสาดด้วยกัน	และเอาดีทางรับราชการเหมือนกัน	

คือ	นทีทิพย์	กระสิณ	รายนี้ท�าราชการในกระทรวงพาณิชย์จนเป็นผู้อ�านวยการส�านักใหญ่ส�านักหนึ่ง

ในกระทรวงฯ	ก่อนเกษียณ	ขอกระซิบนิดหนึ่ง	ส�าหรับ	นทีทิพย์	ถึงจะย้ายจากคณะเกษตรก็ตามแต่	

ก็ไม่วายที่จะมีเยื่อใยยินยอมรับนามสกุล	 “ทองเขาอ่อน”	ของอดีตเพื่อนร่วมคณะที่ชื่อ	 “อุดม”	ด้วย

ความเต็มอกเต็มใจครับ	อิอิ



68 กึ่งศตวรรษ KU 27

	 ยังมีรายชื่อเพื่อนจากคณะเกษตรท่ีไปเติบใหญ่นอกกระทรวงเกษตรฯ	 อีกหลายท่าน	 แต่ที่

นึกออกตอนนี้ก็มี	 วิบูลย์	 วงศ์วัฒนะ	อยู่ที่ส�านักงบประมาณ	สาโรช	กฤษชาญดี	 (ถึงแก่กรรมแล้ว) 

สังกัดกระทรวงการคลังเป็นสรรพสามิตจังหวัดหลายจังหวัด	จรูญศักดิ์	ชุมมานนท์	ท�างานอยู่ที่ส�านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรีครับ

	 คราวนี้ขอพูดถึงเพ่ือนอีกกลุ่มหนึ่งที่ท�างานในองค์กรและรัฐวิสาหกิจบ้าง	 ซึ่งก็มีหลายคน	

คนแรกกค็อื	ชนะ	หรอื	พนิจิยศ	สอาดเอีย่ม	อดตีนายกสโมสรนกัเกษตร	ไปสร้างชือ่เสยีงให้ชาวคณะเกษตร	

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับบิ๊ก	คือ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ตอนนี้	“มหาชนะ”	หันมา

เอาดีทางเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมและมีงานวาดภาพเป็นงานอดิเรก	เช่นเดียวกับ	สุขุม	วิเชียรรัตนพงษ์	

หลงจูไ๊ร่อ้อยทุง่คอก	สองพีน้่องเมอืงสพุรรณบรุไีปท�างานทีถ่นัด	ต�าแหน่งสดุท้าย	คอื	รองผูจั้ดการใหญ่	

บริษัทอ้อยและน�้าตาลไทย	 สุจริต	 โสภณ	 หายหน้าจากเพื่อนๆ	 ไปนาน	 ทราบอีกครั้งสุจริตเป็น

รองผู้อ�านวยการโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทยไปแล้ว	 ดรุณี	 ธนนันท์กูล	 (เอ็ดเวิรดส์)	 แต่เดิมเป็น

รองผู้จดัการใหญ่ในบรษิทั	ดอยค�าผลติภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	โครงการหลวงอนัเลือ่งชือ่	ภายหลงัไปเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญและมบีทบาทในองค์กรด้านการวจัิยเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์การอาหารหลายแห่ง	จนมผีลงาน

ที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ	 และได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

ทางอาหารแห่งประเทศไทย	 สุนทร	 ดุริยะประพันธ์	 นอกจากมีฝีมือในการตีกอล์ฟระดับโปรของ	

รุ่น	 ๒๗	 แล้ว	 อดีตนักฟันดาบเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยผู้น้ี	 ยังด�ารงต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษ

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อีกด้วย	

	 หน่วยงานรฐัวสิาหกจิทีร่บัพวกเราไปเป็นกอบเป็นก�ามากกว่าหน่วยงานใดๆ	เห็นจะไม่มทีีไ่หน

เกินไปกว่าส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 (สกย.)	และอีกหน่วยงานหนึ่ง	คือ	ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ไปได้	เพราะกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยางมีเพือ่นๆ	

ของเราไปท�างานเริ่มแรกถึง	 ๒๔	 คน	 โดยสถานที่ท�างานในยุคน้ันส่วนใหญ่อยู่ทางจังหวัดในภาคใต้

และภาคตะวนัออก	ภายหลังจงึกระจายไปภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นทีม่าของค�าว่า	
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“อีสานเขียว”	 ส�าหรับเพื่อนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังอยู่ในระดับแนวหน้าของกองทุนน้ี	 ก็คือ	 สถิตย์พันธ	์

ธรรมสถิตย์	 หรือ	 “ลุงโต้ง”	 ของเรา	 ซึ่งเป็นรองผู้อ�านวยการกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางและ

มวีีแ่ววว่าจะลงเล่นการเมอืงในต�าแหน่งเลขาธิการพรรคยางพาราไทย	ส�าหรบัธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ก็เช่นเดียวกัน	ชาวคณะเกษตร	KU	27	ไปท�างานที่นี่กว่า	๑๐	คน	

(ไม่นับเคย ู๒๗ จากคณะอืน่ๆ)	มเีพือ่นของเราทีเ่ป็นผูจ้ดัการสาขา	ผูอ้�านวยการระดบัจงัหวดั	ฝ่ายและ

ส�านัก	มากมาย	เช่น	มงคล	ปัทมพรหม	คงคา	หวลประไพ	สงบ	จ�านงค์จีนารักษ์	เสน่ห์	ฉาวเกียรติ	

วีระศักดิ์	งามสม	เป็นต้น	

	 พูดถึงชาวแบงค์แล้วก็ท�าให้อดคิดไปถึงเพื่อนอีกกลุ ่มหนึ่งที่ไปท�างานธนาคารพาณิชย	์

คือ	 ธนาคาร	 กรุงเทพ	 จ�ากัด	 ในสมัยนั้นเพื่อนเราที่ไปท�างานที่น่ัน	 มีอยู่ด้วยกัน	 ๔-๕	 คน	

เช่น	สมศักดิ์	ศรีฟ้า	สมชาย	อยู่สุข	โดยมีเพื่อนคนสวย	อรพันธ์	บรรจงศิริ	รวมอยู่ในนั้นด้วย	แต่ที่

มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดี	เพราะมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ	

ในประเทศแถบอนิโดจนี	กค็อื	พสิฐิ	เจรญิพนัธ์	ทีเ่คยเป็นผูจ้ดัการสาขาของธนาคารกรงุเทพฯ	ทีฮ่านอย	

เวียงจันทร์	ในปัจจุบันพิสิฐยังท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนและท�าธุรกิจในลาวและเวียดนามด้วย	

เกือบจะลืมไปเลย	เมื่อพูดถึงพิสิฐ	 ใจก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนร่วมเมเจอร์กับผู้เขียนและพิสิฐ	

ท่ีจบเมเจอร์เกษตรนเิทศหรอืส่งเสรมิการเกษตรด้วยกนั	แต่มชีีวติโลดโผนก้าวออกไปนอกวงจรเกษตร	

โดยไปเข้าโรงเรียนการบิน	 จบแล้วก็เป็นนักบินของกองทัพอากาศ	 สุดท้ายลาออกจากทหารอากาศ

มาเป็นนกับนิหรอืกปัตนัของบรษัิท	การบนิไทย	จ�ากดั(มหาชน)	เขาคอื	เรอือากาศเอกก�าลนู	จาตรุงคกุล	

เสียดายที่เพื่อนล่วงลับไปเมื่อ	๒	ปีที่แล้ว

	 ย้อนกลับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พวกเราไปปฏิบัติงานที่นี่	 แทบทุกกรมและกอง	

มากมายจนไม่อาจกล่าวถึงได้หมด	 ใคร่ขอหยิบยกเพื่อนที่โดดเด่นในกรมกองต่างๆ	 กรมแรก	 คือ	

กรมวิชาการเกษตร	 มีพวกเราอยู่ที่น่ีหลายคน	 ที่เคยเป็นผู้บริหารสูงสุด	 ก็คือ	 เมทนี	 สุคนธรักษ์	

เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 ต่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร	
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ที่มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่าระดับกรม	สุขวัฒน์	จันทรปรรณิก	นักกรีฑาคนดังของรุ่นและมหาวิทยาลัย

เคยเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	ในปีก่อนเกษียณอายุได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตร	 นับเป็นเพ่ือนคณะเกษตรอีกคนหน่ึงที่ด�ารงต�าแหน่งระดับ	 ๑๐	 วิชา	 ธิติประเสริฐ	

เป็นผู้อ�านวยการส�านักพืชและวัสดุการเกษตรผู้ที่มีบทบาทและมีชื่อเสียง	 ในช่วงที่ก�าลังจะมีการใช้

กฎหมาย	ควบคุมเรื่องพืชตัดแต่งพันธุกรรม	(GMO) 

	 เช่นเดียวกันกับที่กรมพัฒนาที่ดิน	 บัณฑิต	 ตันศิริ	 ลูกหม้อของกรมน้ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน	 พร้อมๆ	 กับที่เพื่อนร่วมรุ่นอีก	 ๓	 คน	 มีต�าแหน่งในระดับสูงของกรมน้ี	 คือ	

เกษม	 ทองปาน	 เป็นรองอธิบดี	 มโน	 พงษ์สามารถ	 และชุมพล	 ลิลิตธรรม	 เคยเป็นรองอธิบดี

กรมพัฒนาท่ีดิน	 มีเกร็ดท่ีจะเล่าให้เพื่อนๆ	 ฟังว่า	 ในวันที่มีการฉลองต�าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ธีระ	วงศ์สมุทร	KU	27	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	เมื่อต้นปี	๒๕๕๒	

มโน	พงษ์สามารถ	ไดม้โีอกาสขึน้ไปกลา่วบนเวทด้ีวยความภาคภูมใิจวา่	ตนเองรูส้กึภมูใิจ	ทีอ่ยูภ่ายใต้

การบงัคับบญัชาของเพือ่น	KU	รุน่	๒๗	เพราะตนเองเป็น	ผอ.ส�านักในกรมพฒันาทีดิ่น	ทีมี่รองอธบิดชีือ่	

เกษม	ทองปาน	มีอธิบดี	คือ	อธิบดีบัณฑิต	ตันศิริ	มีปลัดกระทรวงฯ	ชื่อ	จรัลธาดา	กรรณสูต	(KU 27 

คณะประมง)	และมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทีช่ื่อ	ธีระ	วงศ์สมทุร	ทกุคนล้วนแล้ว

แต่เป็น	KU	27	ทัง้สิน้	พลนัทีม่โนพดูจบ	กม็เีสยีงปรบมอือย่างกกึก้อง	ในห้องประชมุของสมาคมนสิติเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ถนนพหลโยธิน

	 ยังไม่หมดเพียงแค่นี้	กรมปศุสัตว์	มี	“เจ้านาง”	อัญชลี	สุขโหตุ	(ณ	เชียงใหม่)	เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านควายหรอืกระบอื	ระดับแนวหน้าของประเทศในกลุม่อาเซียน	ม	ีวทิวสั	เวชบษุกร	เป็น	ผอ.ศนูย์วิจยั

และบ�ารงุพนัธ์สตัว์สรุนิทร์	และทีก่รมประมง	ม	ีดร.พลูทรพัย์	วริฬุหกลุ	ซึง่จบจากคณะเกษตรเมเจอร์

วิทยาศาสตร์การอาหาร	 ท�างานอยู่ที่กรมประมงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ	 ๑๐	

ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง	ของกรมอย่างภาคภูมิ

	 ยังมีเพื่อนเราอีกที่ท�างานกระจัดกระจายอยู่ในกรมต่างๆ	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

ที่จะกล่าวถึงก็ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มี	อุดม	สิทธิเดช	ท�างานในหน่วยงานนี้	ตั้งแต่ส�านักนี้

ยังเป็นแค่กองจนเกษียณอายุ	 เรียกว่าคร�่าหวอดกับงานจนเดี๋ยวนี้อุดมเขี้ยวหักกร่อน	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์เป็นกรมที่ส�าคัญอีกกรมหนึ่ง	 เพื่อนในคณะเกษตรของเราที่จ�าได้ว่าท�างานอยู่ในกรมน้ี	 คือ	

บุญนะ	 ติระกุล	 เชี่ยวชาญเรื่องสหกรณ์โคนม	 สุรินทร์	 สกุลธนะ	 ไพฑูรย์	 วิบูลย์ภาณุเวช	 สุรินทร์

ไปเป็นสหกรณ์จงัหวดัหลายจงัหวดัในภาคอสีาน	ไพฑรูย์	รบัต�าแหน่งสดุท้ายก่อนเกษยีณเป็นสหกรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ทุกคนยังมีอุดมการณ์ด้านสหกรณ์เพื่อเกษตรไทยตามรอยของพระราช

วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยอย่างเปี่ยมล้น

	 ยังไม่หมดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อนสายกรมการข้าวซ่ึงช่วงหลังแยกออกมา

จากกรมวิชาการเกษตร	มีเพื่อนที่ไปมีบทบาทที่ศูนย์วิจัยข้าวที่มีสถานีทดลอง	(ศูนย์วิจัย)	กระจายไป
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ทั่วประเทศ	เท่าที่พบปะกันก็มี	สุเทพ	นุชสวาท	สมัคร	ยิ่งยง	วลัยพร	แสนวงษ์	เด็ดเชาวน์	ไกรสรกุล	

เพื่อนแต่ละคนเป็นนักวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง	 ท�าให้

ชาวนาไทยมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	น่าชื่นใจแทนเพื่อนของเราจัง

	 ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือ	ส.ป.ก.	มีเพื่อนเราที่อยู่ที่นี่เหมือนกัน	เท่าที่ทราบก็มี	

มาโนชญ์	คูวรากุล	คนนี้เป็นเลขานุการกรม	และมี	ยุวนุช	ศิริบุตร	(นาคประทุมสวัสดิ์)	ขวัญใจของ

หนุ่มกองทุนฯ	มังกร	นาคประทุมสวัสดิ์	เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกในช่วงเวลาก่อนเกษียณ

	 ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีงานส�าคัญงานหนึ่ง	คือ	งานโครงการเกษตร

ที่สูง	 งานนี้ต้องท�างานควบคู่ผูกพันกับโครงการหลวง	 ซึ่งเป็นงานตามโครงการในพระราชด�าริ	

สทุศัน์	ปล้ืมปัญญา	เพือ่นเรารบัผดิชอบเป็นผูอ้�านวยการโครงการเกษตรทีสู่งมาแต่เริม่ต้น	มพีระองค์เจ้า

ภีศเดช	 รัชนี	 เป็นที่ปรึกษาและอ�านวยการ	 ปัจจุบันสุทัศน์เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิโครงการหลวง	

ประจ�าอยู่ที่เชียงใหม่โดยตลอดแม้จะมีบ้านเดิมอยู่ที่อยุธยาก็ตาม

	 ในส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ยังมีหน่วยงานที่ต้ังมาใหม่และข้ึนตรงกับ

ส�านักงานฯ	อีก	นั่นก็คือ	ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ที่รับรู้มามีเพื่อนเราที่เป็นเกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั	(กษ.)	อยู	่๒-๓	คน	เท่าทีต่ดิตามได้มากม็	ีณรงค์	ศรพีุม่	เป็นเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

เพชรบุร	ีอกีคนหนึง่คอื	สมพศิ	กาเยาว์	(พชิญ์	พทิยาภา)	รายนีเ้ตบิโตจากกรมส่งเสรมิการเกษตรมาก่อน	

และมาเกษียณในต�าแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	แถมเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลอีกด้วย	

ออิ	ิมเีพือ่นอกีคนหนึง่อยูท่ีก่รมส่งเสรมิการเกษตรมาตลอดตัง้แต่บรรจุ	อาจจะกล่าวได้ว่าได้รับต�าแหน่ง

เกษตรจังหวัดเป็นคนแรกๆ	ของรุ่นและเป็นเกษตรจังหวัดในหลายจังหวัด	คือ	สุทิน	ศรีเผด็จ	เพื่อนๆ

จึงล้อว่า	 สุทินมีอาชีพเป็นเกษตรจังหวัด	 ๕๕๕	 ท้ายสุดสุทินมาเป็นเกษตรจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของ

ภาคใต้	นั่นคือ	เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	และเมื่อพูดถึงกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว	ต้องไม่ลืม

ผู้หญิงเก่งของกรมคนนี้ที่ช่ือว่า	 “ต้อย”	 พรทิพย์	 ศรีแสงจันทร์	 เลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตร	

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๓

	 ผู้เขียนขอยุติการพูดถึงพวกเราที่ท�าราชการและรัฐวิสาหกิจไว้เพียงแค่น้ีก่อน	 ยังมีพวกเรา

อีกเป็นจ�านวนมาก	 ไปท�างานในภาคเอกชน	 หรือเปิดกิจการเป็นของตนเอง	 จัดได้ว่าเป็นระดับ

เสี่ยร้อยล้าน	พันล้าน	กันเป็นทิวแถว	หลายคนเคยไปชิมลางทางด้านการเมืองมาบ้างแล้ว	เช่น	ภักดี	

กุลบุญ	 เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์	 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช	

เมื่อ	๓๐	ปีก่อน	ปัจจุบันมีธุรกิจหลายอย่าง	แถวจังหวัดตรังและกระบี่	เช่นเดียวกับ	บุญรักษ์	ตุ้ยศิริ	

หรือ	ดร.พลัฏ	ฐิติณัฐชนน	ซึ่งท�ากิจการปาล์มน�้ามันที่กระบี่	ส�าหรับที่กระบี่ยังมี	บุญเวช	ตันธนวัฒน์	

นายหวัใหญ่เจ้าของกจิการโรงแรมและธรุกจิหลายอย่างทีน่ัน่	และโปรดอย่าลมืทีภ่เูกต็	สดุารตัน์	(ณฐัยา)	

สามพระยา	แห่ง	Id	Residence	ทีใ่ครไปภเูกต็ควรจะแวะพกัและสดุารตัน์ยงัรัง้ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

สถาบันการสอนและอบรมวิชาการโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ที่นั่นด้วย
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	 ใครที่มีโอกาสไปทางภาคเหนือ	 ที่เชียงใหม่	 จะต้องแวะไปหาเสี่ย	 ประพันธ์	 บูรณุปกรณ์	

อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่	 เจ้าของธุรกิจร้านเครื่องเงินใหญ่และหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรม

ดิเอ็มเพรส	 โรงแรมระดับ	 ๕	 ดาว	 ที่เชียงใหม่ยังมีคู่ขวัญ	 ธวัช	 และ	 ขนิษฐา	 เชิดสถิรกุล	 มีธุรกิจ

เปิดร้านจ�าหน่ายวัสดุและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรระดับบิ๊ก	 และมีกิจการเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท	

รีสอร์ทดังอันสวยงามน่าพักที่สันป่าตอง	 ส่วนในใจกลางเมือง	 พงษ์พนา	 หรือ	 สมชาย	 อยู่สุข	

พ่อม่ายป้ายแดง	 ก็เป็นเจ้าของตีฆ้องเรสสิเดนซ์	 ที่พักที่เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยว	 ฝร่ัง	 ไทย	 จีน	

และถ้าหากไปเชียงใหม่แล้วมีปัญหา	 ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล	 โปรดไปหา	 บรรจบ	 มุสิกสุคนธ์	 ที่จบ	

Food	Science	แต่หนัมาเอาดทีางกฎหมาย	จะรบัเป็นทนายว่าความให้อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	

เมื่อจะไปเชียงใหม่	ก็ต้องผ่านนครสวรรค์	ซ้ง	ทรงศักดิ์	วรวิทย์รัตนกุล	(ประโยชน์กุลนันท์)	เจ้าของ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ใหญ่แห่งเมืองปากน�้าโพอยู่ที่นั่น	ให้ซ้ง	เลี้ยงข้าวสักมื้อจะเป็นอะไรไป

	 ในย่านภาคกลางมี	 ประคอง	 วุฒิวณิช	 เป็นเจ้าของกิจการโรงน�้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของลพบุรี

อยู่ที่นั่น	 ประคองยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนที่มาแวะลพบุรี	 หากจะไปทางสุพรรณบุรี	 ผ่านอ�าเภอ

ศรีประจันต์ไม่ควรลืมหา	 รัสพร	 (นิติพงษ์)	 สมบูรณ์วิทย์	 แห่งร้านรัสพรการเกษตร	 จะได้ชวนกัน

ไปหากุ้ง	ปลา	อร่อยๆ	ที่อ�าเภอสามชุกกินกัน	ที่ท่าม่วง	กาญจนบุรี	พีระเดช	เหลืองสกุล	มีรังกล้วยไม้

รังใหญ่มีกล้วยไม้ตัดดอกสวยๆ	 อยู่ที่นั่น	 ผลงานผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ของพีระเดช

โดดเด่นจนได้รับรางวัลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา	ผ่านมาทางจันทบุรี	มีพวกเราอยู่ที่นั่นหลายคน	คนแรกคือ	

สมชาย	ศิริฤกษ์พิพัฒน์	อดีตนักรักบี้ทีมชาติ	อดีตเจ้าพ่อธุรกิจจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	

ปัจจบุนัหนัมาเป็นชาวสวนทีจ่นัทบรุเีตม็ตวั	ทีจ่นัทบรุเีพือ่นเรามกีจิการท�าสวนผลไม้พวกทเุรยีน	มังคุด	

สละ	ลองกอง	ล�าไย	ฯลฯ	หลายคน	เช่น	วิชัย	สันติกุล	ไพฑูรย์	ศิษย์ธานนท์	ถ้าไปที่โป่งน�้าร้อน	จะพบ	

พิสัณห์	พื้นผล	ท�าสวนไม้ยูคาและมะขามหวานที่นั่น

	 พูดถึงเรื่องของเอกชน	เราคงจ�าได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้	บริษัท	เจียไต๋	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าพ่อ

ในวงการเมล็ดพันธุ์	 ได้จัดสาธิตพันธุ์พืชใหม่ๆ	 โดยเฉพาะพืชผัก	 ที่หลากหลายนานาชนิด	 มีความ

แปลกใหม่	น่าทึง่	น่าชมและน่าสนใจมาก	โดยจดัทีฟ่าร์มสาธติของบรษิทั	ทีอ่�าเภอไทรโยค	กาญจนบรุี	
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มผีูเ้ข้าไปชมงานน้ีจ�านวนมากมายทกุปี	ผู้ทีเ่ป็น	Big	Boss	คนส�าคัญในการจัดงานน้ีกคื็อ	วนิิจ	ชวนใช้	

ชาวคณะเกษตร	รุน่	๒๗	รองผูจั้ดการอาวุโสของบริษทั	เจีย๋ไต๋	จ�ากดั	ปัจจบุนั	วนิจิเป็นทีป่รกึษาสมาคม

การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย	ที่มี	ดร.ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	เพื่อนเคยู	๒๗	อีกคนหนึ่งเป็นนายกสมาคม

	 เพื่อนที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจทางด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	 ที่เป็นที่รู้จักกันด	ี

ประกอบไปด้วย	ปกรณ์	วรเศวต	บุญมี	 เรืองรัตน์	ทวี	แสงทอง	แต่ที่ฉีกแนวไปท�าธุรกิจอื่นๆ	ก็คือ	

เสีย่วจิติร	เจรญิจติไพศาล	เศรษฐใีจบุญ	ทีม่บีรษิทัจ�าหน่ายข้าวเกรยีบกุง้	ในเครือ่งหมายการค้า	“ปจู๋า”	

อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน	 สุดท้ายตอนน้ีโรงเรียนเปิดเรียนแล้ว	

โปรดอย่าลืมห้างสมใจนึก	 บางล�าภู	 เจ้าของชุดนักเรียนอันเล่ืองชื่อแต่ครั้งอดีต	 ที่มีเพื่อนเรา	 อุดม	

อมรวัฒนา	เป็นทายาทรุ่นที่	๑	ของห้างนี้

	 ต้องขออภยั	กบัเพือ่นๆ	ทีต่กหล่นรายชือ่ไป	โดยทีผู่เ้ขยีนไม่ได้กล่าวถงึ	ด้วยเหตผุลหลายประการ	

โดยเฉพาะเรื่องของการได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	เพราะยังขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะ

ข้อมลูทีไ่ด้มาจากเจ้าตวัเอง	ข้อเขียนทีอ่อกมาวันนีอ้าจมเีพือ่นๆ	ตติงิว่า	ผูเ้ขยีนอาจจะกล่าวถงึ	คนทีม่ี

ต�าแหน่งหน้าที่การงานมากเกินไปสักนิด	หรือเขียนในลักษณะ	“คณะนิยม”	เกินไป	จริงๆ	แล้วเจตนา

ผูเ้ขยีนเพยีงอยากจะย�า้ให้เหน็ว่าคณะเกษตรแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	มคีวามยิง่ใหญ่	ทีไ่ด้สร้าง

พวกเราชาวเกษตร	KU	27	ออกไปรบัใช้ชาตแิละสงัคมไทยมากมายเหลอืเกนิ	และไม่ได้หมายความว่า	

ผู้เขียนจะละเลยหรือไม่นึกถึงเพื่อนคนอื่น	 เพื่อนทุกคนมีความยิ่งใหญ่ในหัวใจของพวกเราเสมอ	

ตลอดระยะเวลา	๔	ปีที่เรียนด้วยกัน	จากนั้นอีก	๔๖	ปี	เราก็ยังได้มีโอกาสมาร่วมอยู่ในสังคมเดียวกัน	

นั่นก็คือ	ความเป็นชาวเคยู	๒๗	

	 เวลาทีผ่่านมาเราอาจจะได้พบปะเจอะเจอกนัมากบ้างน้อยบ้างตามแต่โอกาส	ต้องพดูตามตรง

ว่าเราอาจจะไม่เคยพบหรือเจอะเจอเพื่อนๆ	 บางคนเลย	 หลายคนที่ก้าวจากรั้วบางเขนไปแล้ว	

เราไม่เคยได้พบกัน	ไม่เคยเห็นหน้า	และไม่รู้กระทั่งข่าวคราวของเพื่อนเลยก็มี	 เขาและเธอเหล่านั้น	

จะอยู่เย็นเป็นสุข	หรือประสบความทุกข์ยากอย่างมหันต์อย่างไร	ก็ไม่อาจมีใครรับรู้ได้	 เพื่อนบางคน

ได้ข่าวแว่วมาว่าก�าลังป่วยหนักบ้าง	 บางรายก็ว่าตอนน้ีนอนติดเตียงแล้ว	 เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า

เพื่อนคนนั้นคนนี้ไม่อยากจะเจอใคร	 ขออยู่คนเดียวไม่อยากไปไหน	 ผู้เขียนอยากจะบอกเพ่ือนๆ	

แทนพวกเราทุกคนว่า	 พวกเราจะยินดีปรีดาด้วยกับเพื่อนที่มีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัย	 สว.	

และในทางตรงกนัข้าม	เราห่วงใย	อาทรและทกุข์ร้อนด้วยกบัเพือ่นทีป่ระสบปัญหาของชีวติ	ทัง้ร่างกาย

และจิตใจเสมอ	สิ่งที่น่าจะเยียวยาได้ทางหนึ่งก็คืออยากให้เพื่อนไว้ใจพวกเรา	ชาว	KU	27	ขอความ

กรณุาสละเวลาให้กบัเพือ่นร่วมรุน่สักวนัหนึง่	หากเพือ่นพอจะไปไหนมาไหนได้	หรอืจะให้เพือ่นมารบั	

เพื่อมาร่วมงานสังสรรค์	KU	27	ปีละหนึ่งครั้งก็ยังดี	มาเล่าความหลัง	มานั่งพูดนั่งคุยถึงทุกข์หรือสุข

ให้เพ่ือนได้รับรู้	 ก็จะเป็นหนทางที่ดีกว่าการที่เพื่อนจะเก็บตัวเงียบๆ	 ใช่ไหม	 ถ้าปีนี้	 ครั้งนี้ท�าไม่ทัน	

อย่างนั้นเริ่มต้นคิดใหม่ท�าใหม่	ในวาระหน้า	ดีไหมครับ	?
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๑. โหมโรง

	 	 คณะเกษตรเขตแคว้น	 แดนขจี
	 พวกเรามีนนทรี	 ศรีพฤกษา

	 สัญลักษณ์ศักดิ์มณี		 พระภูมี	ทรงปลูก
	 พระพิรุณทรงนาคา	 คือตรามหา’ลัย

..............................................

	 “ชาวนาเป็นกระดกูสนัหลงัของชาต.ิ......”	โวหารอนัหวานหยดย้อย	ทีผู่ม้อี�านาจบรหิารประเทศ

ใช้ปรอบประโลมใจเกษตรกรมาหลายยคุหลายสมยั	สดุท้าย	กระดกูสนัหลงักผ็กุร่อน	ขาดการเยยีวยา	

เจ้าของที่นาเปลี่ยนมือ	ชาวนาก็กลายเป็นผู้รับจ้างท�านา.....

	 เพชรบูรณ์	 เมืองในเทือกเขาดงพญาเย็น	 ป่าสักหนาทึบเป็นต้นก�าเนิดแม่น�้าป่าสักอันใสเย็น	

ท้องน�้าเป็นกรวดทรายขาว	 กุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์	 สามารถเลี้ยงดูพลเมืองได้อย่างเหลือเฟือ	

กลายเป็นเขาหัวโล้น	 ปลูกกะหล�่าปลีแทนป่าทึบ	 แม่น�้าป่าสักกลายเป็นคลองตื้นเขิน	 มีแต่โคลนกับ

น�้าเหม็น

	 ทุ่งรังสิต	แหล่งดินด�าน�้าชุ่มลุ่มเจ้าพระยา	ถิ่นต�านานรักทุ่งรวงทอง	สาวสวนแตง	ก๋วยเตี๋ยว

โกฮับ	ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต	แหล่งรวมข้าวพันธุ์ดี....กลายเป็นโรงงานทอผ้า	เพลงฉันทนาที่รัก	ก็เข้ามา

แทนที่

	 ปัญหาท�านองนี้	เชื่อว่ามีทั่วไทย.....	ถ้าไม่มีการแก้ไข	คงวุ่นวายในอนาคตไม่รู้จบ

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๙	ทรงพระราชทานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ให้ปวงชน

ได้ใช้ครองตน	ครองชน	และครองชาติ	หวังว่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่กล่าวมา	และป้องกัน

ปัญหาใหม่ได้เป็นอย่างดี

๒. ก้าวแรกในบางเขน

	 ผมเลือกคณะเกษตร	 มก.	 เป็นอันดับหนึ่ง	 ด้วยความหวังว่าจะได้กลับไปท�างานไร่ยาสูบ

ที่เพชรบูรณ์	 พ่อแม่ผมดีใจมากที่ผมสอบเข้าเกษตรได้	 แต่ครูประจ�าช้ันร้องว้า...เสียดายที่ผมไม่ได้

อนุทิน ถิ่นนนทรี
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สอบเข้าแพทย์	เหมือนรุ่นพี่ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมาแล้ว	ผมตอบครูว่า	ถึงเรียนเกษตรก็เป็น

รัฐมนตรีได้ครับ...	 ครูก็เลยเลิกบ่น	 (ไม่ได้ตอบกวนโอ๊ยนะครับ ไม่รู้จะพูดอะไรที่ดีกว่านี้ ในเวลานั้น

จริงๆ)

	 ในความเป็นจรงินัน้	เกษตรเหมาะกบัผมทีสุ่ด	มหีอพกัให้อยู	่ยิง่เป็นลกูบ้านนอก	มสีทิธิอ์ยู่หอพกั

ได้จนจบ	 มีคาเฟททีเรียราคาไม่แพง	 ไปกินพร้อมกัน	 ก็จะมีกับข้าวหลายอย่าง	 แถมข้าวนึ่งไม่มีอั้น	

และที่ส�าคัญที่สุดคือ	ผมรักงานเกษตรมาตั้งแต่เด็กครับ

	 การเรียนก็ใช้จักรยานขี่	 เราเด็กบ้านนอกปั่นจักรยานคล่องอยู่แล้ว	 ถ้าเข้ามหา’ลัยอื่น	

คงเดือดร้อนเรื่องห้องเช่า	รถเมล์	และอาหารการกิน

	 คราวนัน้เพือ่นเพชรบรูณ์สอบตดิ	ม.เกษตร	มาเป็น	KU	27	หลายคน	ม	ีปิยะพงษ์	โรจนธรรมกูล	

(วศ	-เสียชีวิตแล้ว),	สุเทพ	นุชสวาท	(กษ),	ระบอบ	ดวงมณฑาทิพย์	(กษ),	ประสงค์	วัฒน์ศัพท์	(กษ),	

แดง	จิระ	รังสิกรรพุม	(วน),	อ๋อย	วิภา	เศวตกนิษฐ์	(กษ)

	 ผมได้อยู่ตึก	 ๑๑	ซึ่งต่อมา	 วินิช	ชวนใช้	 เป็นหัวหน้าตึก	 เพื่อนร่วมห้องคือ	 เกษม	ศรีโยทัย,	

ผู้แทนคณะเกษตรคือ	โถ	จักรพันธ์

	 ได้อยู่	Section	7	ซึ่งมีชื่อเป็น	ส.เสือ	น�าหน้าทุกคน	ปีแรกเลือก	สมพงษ์	แซ่หลู	เป็นหัวหน้า

Sect.	แต่เตี่ยให้ออกไป	Entrance	ใหม่	ได้ทันตแพทย์	จึงเลือกได้	สุขุม	เซี่ยงหลี	(วิเชียร รัตนพงศ์)

เป็นหัวหน้า	Sect.	แทน

๓. ผีขุดแปลง

	 คณะเกษตรปี	๑	ทุกคนต้องท�าแปลงปลูกผักขนาดมาตรฐาน	๑	คูณ	๔	เมตร	คนละ	๔	แปลง	

ที่ผ่านมานั้น	 รุ่นพี่เขาท�าแปลงบริเวณหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิต	 (องค์การนิสิต)	 แต่รุ่นเรามีนิสิต

เข้ามามากว่าทุกปี	จึงต้องเปิดแปลงใหม่หลังสวนนอก	บริเวณหลังตึกปรมาณู
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	 พ่อคุณ	แม่คุณเอ๋ย....ดินเหนียวบางเขน	เวลาแห้งนั้นโคตรแข็ง	แตกระแหง	แกร่งเป็นร่องลึก	

เป็นที่อาศัยของงู	ตะขาบ	กบ	เขียด......

	 หน้าที่เราคือ	ต้องขุดดินลึกอย่างน้อยหนึ่งหน้าจอบ	ยกร่องเป็นสามเหลี่ยม	แล้วทุบดินให้แตก

ละเอียด	ผสมปุ๋ยหมักให้ทั่วถึง	จึงจะใช้ปลูกผักได้	

	 อย่าว่าแต่สาวๆ	ตัวเล็กๆ	เลย	พวกผู้ชายอกสามศอก	หลายคนต่างมือแตกกันเป็นแถว	บ้างก็

ถอดใจลาออกไปสอบเข้าที่อื่นก็มีนะ	การทดสอบความอดทน	และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบทนี้	

ช่างมีรสชาติถึงใจจริงๆ	พับผ่า	....

	 อู๊ด	วลัยพร	แสนวงศ์	(อดีตสามีคือ เล็ก อุตรพงศ์-เสียชีวิตแล้ว)	เล่าว่า	ตอนปี	๑	ท�าแปลง

อยู่หน้าองค์การนิสิต	 ร้อนก็ร้อน	 ดินก็แสนจะแข็ง	 ฟันดินไม่เข้า	 ช่วงที่อาจารย์คุมเข้ม	 ก็ไม่มีวี่แวว

ว่าจะขึ้นแปลงให้ปลูกพืชได้เลย	 แต่ยังโชคดี	 คงเพราะเคยท�าบุญมาในอดีตชาติ	 ช่วงเย็นจึงมีผี	

(อาจารย์เรียกอย่างนั้น)	มาช่วยเนรมิตให้แปลงส�าเร็จสมบูรณ์อย่างปาฏิหาริย์	ซึ่งจะขอจดจ�าความดี

ของผีขุดแปลง	ที่ได้ช่วยไว้ในความทรงจ�าตลอดไป	...

	 ถ้าผีได้อ่านตอนนี้	คงร�าลึกเหตุการณ์ในวันนั้นได้นะ

๔. ขายผักสนามหลวง

	 สมยัเรยีนทีบ่างเขน	เสาร์อาทติย์จะมาตลาดนดัสนามหลวง	เดนิเล่นรอบสนามบ้าง	นัง่รถราง

เล่นบ้าง	บางทีก็เข้าวัดไหว้พระบริเวณนั้นซึ่งมีมากมาย	คิดว่าเข้าครบทุกวัดแล้วนะ

	 สนามหลวง	 คือศูนย์รวมรถเมล์กรุงเทพและธนบุรี	 เปลี่ยนนั่งครบทุกสายไปกลับ	 บางสาย

ที่วิ่งรอบอยู่แล้ว	ก็นั่งแบบเวียนซ้ายและเวียนขวา	วิธีนี้ช่วยให้ผมรู้จักกรุงเทพธนบุรีเยอะเลย

	 เคยดูหนังรอบบ่ายที่สะพานควาย	สองเรื่องควบ	รอบละสี่บาทกับเพื่อนสี่คน	หนังเลิกตอนค�่า	

หม�่าก๋วยเตี๋ยวกันต่อ	 แห้งชามน�้าชาม	 จ่ายตังค์เสร็จเหลือเงินห้าบาท	 รถเมล์หมดซะแล้ว	 ตัดสินใจ
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เรียกแท็กซี่	 ...เขาเรียกค่าโดยสารแปดบาท	 ต่อรองราคาไม่ส�าเร็จ	 ก็จ�าเป็นต้องเดินทอดน่องกลับ

บางเขน	สมัยนั้นรถไม่มาก	มีแต่ต้นอ้อต้นพงข้างทาง	 เดินเล่านิทานกันเพลิน	แป๊บเดียวก็ถึง....อิอิอิ	

ต่างคนก็ต่างคิดว่าเพื่อนมีตังค์

	 ผักท่ีปลูกกันไว้	 อาจารย์ให้ไปช่วยกันขายที่สนามหลวง	 โอ้โห...เก็บได้ตั้งหลายคันรถบรรทุก	

เมื่อไรจะขายหมดวะ	ก็เลยใช้วิธีทั้งแจกทั้งแถมตามสไตล์เกษตร”	ชิ๊บหายไม่ว่า	เอาหน้าเข้าไว้	“

	 พวกเราเอาผกัสารพดัอย่างคล้องคอบ้าง	ถอืโชว์บ้าง	เดนิโฆษณารอบสนามหลวง	เดก็นกัเรยีน	

คุณป้า	คุณน้า	รวมทั้งน้องพานิชยการ	ใครมีถุง	มีกระเป๋า	เราก็ใส่ให้ฟรี	งานนี้ได้รสชาติมากครับ

	 อาจารย์สนั่น	 มองเมินเลย	 ...ขายกันแบบน้ีคงรวยแน่นะ....แล้วอาจารย์ก็ซ้ือข้าวปลาอาหาร

มาเลี้ยงเรา	แสดงว่าพวกเราไม่มีคดีติดตัว	สอบผ่านครับ	5555

๕. กระดูกกบ พบสัจธรรม

	 การเรียนรู้โครงสร้างของสัตว์เป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญของการเกษตร	 จึงต้องมีการเอา

กระดูกกบแต่ละชิ้น	มาศึกษาหน้าที่ต่างๆ	ตามลักษณะของกระดูก	แล้วประกอบเป็นโครงร่างดังเดิม

	 ผมกับ	 สุเทพ	 นุชสวาท	 อุตส่าห์ตื่นแต่เช้า	 ไปหาซื้อกบที่ตลาดมีนบุรี	 แยกเฉพาะกระดูก

มาประกอบ	๒-๓	ครั้ง	แต่ล้มเหลว	เพราะกระดูกหักไม่สมบูรณ์	ต้องไปหาซื้อมาท�าใหม่	ดีที่	สุเทพ

มันหัวไว	 หากบมาหลายตัว	 เพื่อเอากระดูกดีมาทดแทนกัน	 จึงได้โครงสร้างกระดูกครบบริบูรณ์	

โบนัสที่ได้คือ	วันนั้นได้กินผัดเผ็ดกระเพรากบ...ฮ่าฮ่าฮ่าแซ๊บหลาย

	 หลังการฟอกกระดูกกบให้ขาวสวยงาม	 ประกอบเป็นโครงสร้างครบบริบูรณ์	 เอาไปจะส่ง

อาจารย์ที่ตึกชีวะ	 ก็เจอดีจนได้	 เมื่อเดินตามหลังเพื่อนสุดสวยสองคน	 ถือกระดูกกบสีคล�้า	 ตัวเอียง

กระเท่เร่ไปส่งอาจารย์ก่อนหน้าเราหนึง่ก้าว	เธอผลกับานประตสูวงิเข้าไป	เสยีงอาจารย์จ๊ะจ๋า	เจ๊าะแจ๊ะ	

แป๊บเดียวเพื่อนเราก็เดินหัวเราะกิ๊กๆ	ออกมาจากห้องไป	พวกเธอได้คะแนนเต็มสิบทั้งสองคน

	 ผมก็ผลักบานประตูเข้าไปมั่ง	 ปรากฏว่าโดนดุ	 ด้วยข้อหาไม่เคาะประตูก่อน	 เราก็ตอบว่า

เมื่อก้ีเพื่อนผมเข้ามาไม่เห็นเคาะประตูนี่ครับ	 ..	 “เค้านัดชั้นไว้แล้วย่ะ”	 ...เจอแบบนี้มึนตึ๊บเลยว่ะ		

แล้วอาจาย์ก็เขียนเลข	๗	ให้...	วูบแรกเสียความรู้สึกมากนะ..

	 มาเข้าใจสัจธรรม	 เมื่อได้เห็นอาจารย์	 (คนน้ัน)	 นุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเต้นด้วยลีลาเร่งร้อน

เร้าอารมย์	 ในรายการ	Mid	 night	 show	 หน้ากองไฟ	 เมื่อคราวทริปคณะเกษตรที่ภูเรือจ้าาาาา...

เฮ้ออ...เข้าใจแล้ว..เราผิดเองที่ไม่ชมความสวยของอาจารย์ก่อน
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